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คำนิยม 

หนังสือ “พื้นที่ ฉากละคร อาภรณ์ และผลมะเกลือ : ฉากศาลายา
ในนวนิยายกับเครื่องแต่งกายจากภูมินาม”  เป็นอีกหนึ่งผลงานที่ศูนย์สยาม
ทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ริเริ่มดำเนินการ โดย
มุ่งเน้นที่จะ ส่งเสริม สนับสนุนภูมิปัญญาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแขนง
ต่าง ๆ ของชาวบ้านในอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และกระตุ้นให้
สังคมไทยเกิดความสนใจในการเรียนรู ้และรักษามรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมของชุมชนเพื่อนำไปสู่การสืบทอดและศึกษาวิจัยต่อไป 

 ภายในหนังสือได้ถอดบทเรียนจากกิจกรรมงานเล่าขานตำนาน
ศาลายา ครั้งที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๔ ตอน “ผ้าดำดี ภูมิวิถีท้องถิ่นศาลายา” 
และกิจกรรมงานเล่าขานตำนานศาลายา ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี ๒๕๖๕ ตอน 
ศาลายา – นครปฐมในวรรณกรรมร่วมสมัย” โดยมีการเสวนาร่วมกับ
บรรยายพิเศษร่วมด้วย ซึ ่งได้ร ับความสนใจจากคณาจารย์ บุคลากร
มหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที ่ตำบล
ศาลายา และประชาชนทั่วไปอย่างดียิ่ง 

 ในนามคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
หนังสือ “พื้นที่ ฉากละคร อาภรณ์ และผลมะเกลือ : ฉากศาลายาในนว
นิยายกับเครื่องแต่งกายจากภูมินาม” จะก่อให้เกิดความภูมิใจแก่ท้องถิ่นผู้
เป็นเจ้าของเร่ืองเล่าและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในหน่วยงานวิชาการ และ
ขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล บรรณาธิการ
หนังสือและกองบรรณาธิการทุกท่าน ที่เพียรวิริยะสร้างหนังสือเล่มนี้จน
สำเร็จด้วยดี



ง 

 
คณะศิลปศาสตร์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้อีกจะช่วยจุด

ประกายความคิดให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
โดยเฉพาะ “ชุมชนศาลายา” ให้เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นต่อไป 
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                                    คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ถ้อยแถลง 

“อำเภอพุทธมณฑล” นับเป็นท้องถิ่นที่มีความหลากหลายและโดด
เด่น ที่ผ่านมาศูนย์สยามทรรศน์ศึกษาจึงได้มีการศึกษาและเก็บรวบรวมองค์
ความรู้ รวมถึงจัดเวทีเผยแพร่ความรู้มาอย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบการเสวนา 
ชื่อว่า “เล่าขานตำนานศาลายา” หากนับถถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๖ นี้ ได้จัดมาแลว้ 
๑๗ ครั้ง มีการตีพิมพ์องค์ความรู้จากงานเสวนาเล่าขานตำนานศาลายา
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๔ เล่ม  ในครั้งนี้ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำหนังสือ “พื้นที่ ฉากละคร อาภรณ์ 
และผลมะเกลือ : ฉากศาลายาในนวนิยายกับเครื่องแต่งกายจากภูมินาม” 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่วิถีชาวบ้านในท้องถิ่นศาลายาในแง่มุมต่าง ๆ  
ให้แก่ผู ้สนใจทั่วไปได้เห็นความงดงามของวิถีของชาวอำเภอพุทธมณฑล 
ตลอดจนมุมมองของคนนอกที่มองเข้ามาในท้องถิ่น 

หนังสือ “พื ้นที ่ ฉากละคร อาภรณ์ และผลมะเกลือ : ฉาก
ศาลายาในนวนิยายกับเครื่องแต่งกายจากภูมินาม” แบ่งเป็น ๒ ภาค โดย 
ภาค ๑ “ผ้าดำดี ภูมิวิถีท้องถิ่นศาลายา” เป็นการรวบรวมองค์ความรู้จาก
งานเล่าขานตำนานศาลายา คร้ังที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๔ มีการจัดการเสวนา
เกี่ยวกับ “ผ้าดำดี” ซึ่งหมายถึงผ้าย้อมมะเกลือ เนื่องจากคำขวัญจังหวัด
นครปฐมเดิม ปรากฏในหนังสือ“ปฐมสาร” เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๓ ระบุว่า 
“ข้าวสารขาว ลูกสาวแพง ผ้าดำดี ส้มโอไม่มีเม็ด” จึงเป็นการจุดประกาย
การศึกษาเพื ่อสืบทอดและต่อยอดมรดกภูมิปัญญาการย้อมผ้าจากผล
มะเกลือ ของชาวบ้านวัดมะเกลือ ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล  และ 
ภาค ๒ “ศาลายา –นครปฐมในวรรณกรรมร่วมสมัย” เป็นการรวบรวม
องค์ความรู้จากงานเล่าขานตำนานศาลายา ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี ๒๕๖๕ มี
การจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษและเสวนาล้อมวงชวนคุยเกี่ยวกับวรรณกรรม



ฉ 

 
และภาพยนตร์เรื่องต่าง ๆ ที่ใช้ฉาก “ศาลายา - นครปฐม” ในการเล่าเรื่อง
ซึ ่งพบว่าวรรณกรรมและภาพยนตร์ที ่ม ีชื ่อเสียงหลายเรื ่องกำหนดให้  
“ศาลายา - นครปฐม” เป็นฉากสำคัญของเร่ืองด้วย  

ในนามบรรณาธิการ ขอขอบคุณวิทยากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
ท่านและขอขอบพระคุณผู ้บริหารคณะศิลปศาสตร์ ตลอดจนกรรมการ
เผยแพร่ผลงานวิชาการคณะศิลปศาสตร์ ที่เห็นความสำคัญและสนับสนุน
การรักษามรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นและสนับสนุนการจัดพิมพ์ในครั้งนี้  
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ภาค ๑  

“ผ้าด าดี ภูมิวิถีท้องถิ่นศาลายา” 

งานเล่าขานต านานศาลายา ครั้งที่ ๑๕  

ประจ าปี ๒๕๖๔ 
  

 



๒ |  พื้นท่ี ฉากละคร อาภรณ์ และผลมะเกลือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์  | ๓ 
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ร่วมเสวนาโดย 
ผศ.ดร.อภิลักษณ์  เกษมผลกูล 1F

๒ 
อาจารย์มนัสศักดิ์ รักษ์อู่2F๓ 

ด าเนินรายการโดย 
อ.ดร.พงษ์กรณ์ วีรพิพรรธน์ 3F๔ 

 

 สวัสดีครับ อาจารย์ ดร.พงษ์กรณ์  วีรพิพรรธน์ รับหน้าที่เป็นพิธีกร 
ขอยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โครงการเล่าขานต านานศาลายา ครั้งที่ ๑๕ 
ประจ าปี ๒๕๖๔ ตอน “ผ้าด าดี  ภูมิวิถีท้องถิ่นศาลายา” โดย ศูนย์ 
สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และเป็นโอกาส
อันดี ข อ เ รี ย น เ ชิ ญ  รอ งคณบดี ฝ่ า ย วิ จั ย และ วิ ช าก า ร เพื่ อสั ง คม  
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี  พิศภูมิวิถี กล่าวเปิดงานครับ 

สวัสดีทุกท่านที่เข้าร่วมฟังการบรรยาย และเข้าร่วมภาคปฏิบัติใน
โครงการเล่าขานต านานศาลายา ครั้งนี้เป็นการจัดโครงการเล่าขานต านาน
ศาลายา ครั้งที่ ๑๕ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพูดคุยเรื่องของผ้าด าดีซึ่งเป็น
เอกลักษณ์อย่างหนึ่งของท้องถิ่นศาลายา อย่างที่ทุกท่านทราบว่าในพื้นที่
บริ เวณศาลายาหรือบริ เวณอ าเภอพุทธมณฑล จังห วัดนครปฐม มี 
ต้นมะเกลืออยู่ค่อนข้างมาก สิ่งส าคัญที่โครงการฯ และคณะศิลปศาสตร์ 

                                                           
๑ การเสวนา “ผ้าด าดี ภูมิวิถีท้องถิ่นศาลายา” ในโครงการเล่าขานต านานศาลายา 

ครั้งท่ี ๑๕ ประจ าปี ๒๕๖๔ ตอน “ผ้าด าดี ภูมิวิถีท้องถิ่นศาลายา” เมื่อวันจันทร์ท่ี ๑๒ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๒ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
๓ นักวิชาการอิสระ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนครปฐมศึกษา 
๔ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
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มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดขึ้นก็คือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลที่เก่ียวกับด้าน
วัฒนธรรม ประเพณี คติความเชื่อของท้องถิ่น  

ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล มีพันธกิจหลักที่จะศึกษารวบรวมความรู้ต่าง ๆ ในเรื่อง
ท้องถิ่นและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจึงจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น ซึ่งได้รับความ
อนุเคราะห์จากอาจารย์มนัสศักดิ์ รักษ์อู่ นักวิชาการอิสระ ผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านนครปฐมศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์  เกษมผลกูล  
อาจารย์ประจ าคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการพูดคุยและให้
ความรู้เรื่องของผ้าด าดีภูมิวิถีท้องถิ่นศาลายาในครั้งนี้ ขอให้การจัดกิจกรรม
การเสวนาบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้และได้รับข้อมูลที่น่าสนใจที่เก่ียวกับวิถี
ท้องถิ่นศาลายา ในโอกาสนี้ขอเปิดการเสวนาเรื่อง “ผ้าด าดี ภูมิวิถีท้องถิ่น
ศาลายา” และขอเปิดโครงการเล่าขานต านานศาลายา ครั้งที่ ๑๕ ประจ าปี 
๒๕๖๔ ในโอกาสนี้ ขอบคุณครับ 

ล าดับต่อไปขอน าเข้าสู่การเสวนา วันนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้ง 
๒ ท่าน ท่านแรก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์  เกษมผลกูล  อาจารย์
ประจ าสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสาขามนุษยวิทยา เชื้อชาติ ชนชาติและชาติพันธุ์วิทยา 
ทางวรรณคดีศึกษาและวัฒนธรรมศึกษา รวมถึงการท่องเที่ยว และเป็น
ประธานบริหารพิพิธภัณฑ์และหอวรรณคดีท้องถิ่นเรือนมหาสวัสดี เรียกได้
ว่ามีความใกล้ชิดอย่างมากกับชุมชนศาลายา ท่านที่ ๒ อาจารย์มนัสศักดิ์ 
รักษ์อู่ อาจารย์เคยรับราชการในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์ 
สังกัดกรมศิลปากร ปัจจุบันอาจารย์เป็นนักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของจังหวัดนครปฐม และหวังว่าวันนี้ทุกท่าน
จะได้อิ่มไปกับเรื่องราวของ “ผ้าด าดี ภูมิวิถีท้องถิ่นศาลายา”  
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เรื่องเล่าของ “ผ้าด าดี” 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์  เกษมผลกูล  

สวัสดีครับ เรื่องผ้าด าดี ในส่วนตัวสนใจมานานแล้ว ส่วนที่คิดว่า
เป็นเรื่องที่น่าจะน ามาคุยกันเพราะว่าในค าขวัญจังหวัดนครปฐมที่อยู่ใน
หนังสือปฐมสาร เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๓ ระบุถึงค าขวัญนครปฐมซึ่งคนใน
ปัจจุบันอาจจะไม่ได้คุ้นอันนี้แล้ว ระบุว่า “ข้าวสารขาว ลูกสาวแพง ผ้าด าดี 
ส้มโอไม่มีเม็ด” วันนี้ก็จะมาดูกันที่ผ้าด าดี 

ขอเร่ิมต้นจากจากหนังสือปฐมสารก่อนเพราะน่าสนใจมากและเปน็
ร่องรอยในการที่จะเริ่มต้นคุยกัน ในหนังสือปฐมสาร ซึ่งเป็นหนังสือที่  ศูนย์
สยามทรรศน์ศึกษาเคยพิมพ์เมื่อ ๑๐ ปีก่อน พิมพ์โดยสแกนมาจากฉบับเดิม
ที่พิมพ์เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๓ มีบทความหนึ่งที่พูดถึงค าขวัญของจังหวัด
นครปฐมแล้วก็ให้รายละเอียดของข้าวสารขาวลูกสาวแพง ผ้าด าดี และส้มโอ
ไม่มีเม็ด ในส่วนของผ้าด าดีเขียนโดยผู้ใช้นามปากกาว่า “ทับทิม” ซึ่งค้นไม่
เจอว่าทับทิมคือใคร แต่คิดว่าน่าจะเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่อยู่ในจังหวัด
นครปฐม เนื่องจากว่าหนังสือปฐมสารเป็นหนังสือของสโมสรข้าราชการ
จังหวัดนครปฐม ข้าราชการก็จะวนกันเขียนบทความแล้วเข้าใจว่าคงจะได้
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ค้นคว้าแล้วเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ จากบทความเร่ืองผ้าด าดีที่ผู้ใช้นามปากกา
ว่าทับทิมเขียนไว้ค่อนข้างจะน่าสนใจมาก ผมขอสรุปประเด็นในบทความนี้ 
ในหนังสือปฐมสารระบุไว้ว่า ผ้าด าที่ว่าดีนี้ย้อมมาจากต้นครามไม่ใช่ต้น
มะเกลือ อันนี้คือสิ่งที่เขาพูดไว้ แล้วก็บอกว่ามีชื่อเสียงในคราวที่ข้าราชการ
ซื้อไปนุ่งไว้ทุกข์งานพระบรมศพรัชกาลที่ ๕ เป็นเวลา ๑ ปี ในบทความระบุ
ว่า ครั้งนั้นต้องไว้ทุกข์เป็นเวลา ๑ ปี ข้าราชการชั้นผู้น้อยต้องนุ่งผ้าพื้นด า 
เพราะว่าผ้าม่วงด าราคาแพง ผ้าม่วงด าคือผ้าไหมด า ผ้าพื้นด าที่อัดกาว นุ่ง
แล้วงาม มีสีสดคือ “ผ้าด านครชัยศรี” คุณทับทิมยังเขียนอีกว่าผ้าด ามี 
การย้อมและจ าหน่ายมากที่นครชัยศรี นอกจากนี้แล้วยังบอกว่าโรงงานย้อม
มักอยู่ตามริมแม่น้ านครชัยศรีและส่งจ าหน่ายทั่วประเทศจนเกิดความนิยม
ทั่วประเทศ ชาวนาชาวไร่ก็นิยมซื้อใส่หรือครูสตรีก็นิยมซื้อใส่ ถ้าเคยเห็น
ภาพเก่า ๆ หรือว่าเคยไปสัมภาษณ์ผู้ใหญ่จะบอกว่าชุดเครื่องแบบของคุณครู
สมัยก่อนนุ่งผ้าซิ่นหรือผ้าถุงและส่วนใหญ่เป็นนุ่งพื้นด า สมัยก่อนชาวไร่
ชาวสวนปลูกครามมากคุณทับทิมเขียนว่าอย่างนั้น แล้วก็บอกว่าบ้างขาย
เมล็ดบ้างซื้อเมล็ดไปปลูกแล้วเอาใบมาแช่น้ าเพื่อส่งโรงย้อมแล้วขาย ในสมัย
ที่ครามขายดีบอกว่าขายเมล็ดกันถึงถังละประมาณ ๒๐ บาทในสมัยนั้น
ประมาณ พ.ศ. ๒๔๙๐ ซึ่งในสมัยนั้น ๒๐ บาทถือว่าราคาไม่น้อย โรงย้อมผ้า
เรียกกันว่าโรงคราม เมื่อย้อมแล้วจะดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่การซักผ้าและขัดผ้าให้
มันคือว่าไม่ใช่ย้อมแล้วย้อมเลย แต่ว่าต้องเป็นการขัดผ้าให้มันเพื่อให้สีมัน
คงทนแล้วก็อยู่ได้นาน ช่างรับขัดมันชั้นดีต้องจ้างด้วยราคาแพงมาก เมื่อ
ความนิยมลดลงคนปลูกจึงเหลือแต่กลุ่มลาวโซ่ง ภายหลังความนิยมของการ
นุ่งโจงกระเบนหรือว่าการนุ่งผ้าพื้นลดลงก็เลยไม่ค่อยมีการย้อมผ้า แม้ว่าจะ
มีการย้อมผ้าอย่างอ่ืนอีกก็ยังเป็นเป็นการย้อมที่โรงย้อมหันมาใช้สีเคมีแทน 
อันนี้เป็นสิ่งที่ผู้ใช้นามปากกาว่าทับทิมซึ่งเป็นข้าราชการนครปฐมได้เขียนเลา่
ไว้ในหนังสือปฐมสาร 
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ก่อนอ่ืนมาไขกันก่อนว่าที่คุณทับทิมเขียนไว้ว่างานพระบรมศพ
รัชกาลที่ ๕ ท าให้เกิดความนิยม ส่วนตัวยังไม่ค่อยแน่ใจแต่ยังไม่สรุป
เพราะว่าผู้เขียนในปฐมสารก็อาจจะได้รับข้อมูลในยุคที่ใกล้เคียงกว่ายุคเรา 
แต่จากการสืบค้นพบว่าในงานพระบรมศพ ธรรมเนียมการไว้ทุกข์สีด านั้นมา
ทีหลัง และในประกาศการนุ่งขาวในราชกิจจานุเบกษาสมัยรัชกาลที่ ๕ 
ประมาณ พ.ศ. ๒๔๓๐ พูดถึงว่าธรรมเนียมไว้ทุกข์ชาวสยามไว้อย่างไร โดย
สรุปก็คือ สีขาวส าหรับผู้ที่มีอายุอ่อนกว่าผู้ตาย อายุอ่อนหมายถึงรวมล าดับ
ศักดิ์หรือล าดับเกียรติยศ ถ้าเป็นลูกน้องถึงแม้ว่าอายุมากกว่ าแต่ว่าเป็น
ข้าราชการในสังกัด หรือว่าแม้กระทั่งพระราชวงศ์สวรรคตไม่ว่าจะอายุน้อย
กว่าหรือมากกว่าก็ต้องแต่งขาวถวาย สีด าส าหรับผู้ใหญ่หรือผู้ที่อายุแก่กว่า
ผู้ตาย แล้วก็มีข้อก าหนดว่านุ่งสีม่วงแก่หรือน้ าเงินแก่สวมเสื้อขาวส าหรับผู้ที่
มิได้เกี่ยวข้องเป็นญาติกับผู้ตาย นุ่งด าสวมเสื้อขาวส าหรับมิตรสหายที่สนิท
กับผู้ตาย ถ้าดูจากแบบนี้ท าให้ไม่แน่ใจว่าปกติประชาชน ข้าราชการก็แต่ง
ขาว ใส่ขาว ผ้าพื้นขาวหรือแม้กระทั่งผ้าลายขาวก็ตาม เป็นสิ่งที่ส าหรับพสก
นิกรทั้งหลายจะแต่งไว้ทุกข์ให้เจ้านาย ก็ไม่ปรากฏว่าน่าจะเป็นสีด า  

เรื่องธรรมเนียมการแต่งสีด าไว้ทุกข์จะพบว่าเป็นธรรมเนียมใหม่ 
ทีหลังเพราะว่าถ้าดูจากจิตรกรรมฝาผนังต่าง ๆ ในงานพระบรมศพของ
พระพุทธเจ้าที่เป็นงานอัฏฐมีบูชาทั้งหลาย จะก็พบว่าในจิตกรรมฝาผนังทุก
คนแต่งสีสันหลากสีมาก ไม่ได้แต่งไว้ทุกข์ด าเลย หรือยังปรากฏอยู่ใน
ร่องรอยงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระเจ้าแผ่นดิน
ทั้งหลายจะเห็นว่าชุดของทหารก็ยังเป็นชุดสีแดง สีเหลือง สีเขียว คือไม่มี
ใครต้องใส่ด าเลย อันนี้เป็นร่องรอยของโบราณที่ตกค้างอยู่ เพราะฉะนั้นข้อ
ที่ว่า ผ้าด าเริ่มได้รับความนิยมมาจากงานพระบรมศพของรัชกาลที่ ๕ อันนี้
ยังไม่ปลงใจเชื่อเท่าไหร่ด้วยข้อมูลที่ไปค้นมา 

ส่วนที่มาของผ้าด าในนครปฐม มันมีอะไร จริง ๆ ผ้าที่ให้สีด าที่เป็น
ที่นิยมอยู่ในประเทศไทยที่รู้จักกันดีก็จะมีคราม มีมะเกลือ แล้วก็มีห้อม 
หลายคนอาจจะเถียงว่า ครามนั้นสีน้ าเงินเป็นสีครามหรือห้อมก็ตามก็เป็น 
สีคราม จริง ๆ แล้วถ้าเคยมีโอกาสได้ไปดูโรงย้อม โรงครามหรือหม้อที่
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เรียกว่าหมอผีหรือหม้อครามก็จะเป็นสีด า แล้วการย้อมให้เข้มที่สุดคือการ
ย้อมด้วยจ านวนครั้งที่มาก ๑๐ ครั้ง ๒๐ ครั้งก็จะได้สีเข้มและถือว่าเป็นผ้า
ชั้นดี แต่ถ้าเป็นมะเกลือด้วยสีตั้งต้นเป็นสีด าอยู่แล้ว แต่ว่าถ้าจะใช้ย้อมน้อย
ก็ออกสีอ่อนเป็นสีเทา การที่ได้ผ้าด าไม่ได้ย้อมครั้งเดียวแต่ต้องย้อมซ้ า  ๆ 
แล้วก็จะมีห้อมแต่ไม่ได้เป็นพืชที่พบในบริเวณนี้ ส่วนใหญ่จะอยู่แถว ๆ 
จังหวัดแพร่เป็นหลัก เพราะฉะนั้นที่ปรากฏหลักฐานก็จะพบแค่ครามกับ
มะเกลือ อันนี้ก็ยังไม่ปลงใจว่าสีด าที่พูดมาจากครามหรือมะเกลือ 

จากข้อมูลก็ท าให้เริ่มสนใจว่า ถ้าจะพูดถึงผ้าด า พูดถึงครามกับ
มะเกลือ ควรจะค้นภูมินามที่เกี่ยวข้องกับครามและมะเกลือที่อยู่ในจังหวัด
นครปฐมว่าพบที่ไหนบ้าง พบว่าถ้าเป็นครามก็จะมีบ้านคลองคราม ต าบล
ทรงคนอง อ าเภอสามพราน เข้าใจว่าพื้นที่ตรงนั้นมีคลองครามอยู่และตรง
นั้นน่าจะเป็นที่ที่ครามขึ้นเยอะ ขณะเดียวกันก็พบที่ชุมชนซอยโรงคราม 
ถนนสระแก้ว ต าบลพระประโทน อ าเภอเมืองนครปฐม เข้าใจว่าตรงนี้เป็น
แหล่งย้อมซึ่งต่างจากแหล่งแรกที่เป็นแหล่งปลูก ซึ่งน่าสนใจมากและจะเห็น
ว่ามีความเชื่อมโยงกับภูมินาม  

เมื่อมาดูมะเกลือ นอกจากที่อ าเภอพุทธมณฑลที่พบว่ามีอยู่ที่ต าบล
คลองโยงก็คือบ้านมะเกลือ ก็ยังพบว่ามีวัดแหลมมะเกลืออยู่ที่ต าบลสามง่าม 
อ าเภอดอนตูม ยังมีบ้านคลองมะเกลือ ต าบลตาก้อง อ าเภอเมืองนครปฐม 
ยังมีบ้านต้นมะเกลือที่ต าบลบ้านยาง อ าเภอเมืองนครปฐม จะเห็นว่ามี
มะเกลือค่อนข้างชุกชุมพอสมควรอยู่ในแถบนครชัยศรีซึ่งแต่ก่อนพุทธมณฑล
ก็คือนครชัยศรี นครปฐมที่ตัวอ าเภอเมือง อ าเภอดอนตูม จะเห็นว่าข้อมูล
ของแหล่งที่เป็นที่ชุกชุมของพืชที่ให้สีด าก็มีอยู่ประมาณนึง 

เนื่องจากมีทั้งครามทั้งมะเกลือก็เลยลองไปสัมภาษณ์ อาจารย์
เอ้ือมพร โตภาณุรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้า อยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
อาจารย์สนใจเรื่องผ้า การย้อมผ้าและผ้าของลาวโซ่ง ได้ข้อมูลจาก 
การสัมภาษณ์มาซึ่งน่าสนใจมาก เนื่องจากนครปฐมก็มีคนลาวโซ่งค่อนข้าง
เยอะพอสมควร ได้สอบถามอาจารย์ว่าลาวโซ่งย้อมผ้าด้วยอะไร อาจารย์
บอกว่าย้อมด้วยคราม แล้วถามว่าย้อมด้วยเส้นฝ้ายแล้วไปทอให้เป็นผืนหรือว่า
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ย้อมผืนที่ทอแล้วให้เป็นสีด า อาจารย์บอกว่ามีย้อมทั้ง ๒ อย่าง แต่ว่าที่แน่ ๆ 
คือย้อมด้วยคราม ลาวจะย้อมด้วยครามแต่ว่าในกลุ่มคนไทย กลุ่มคนจีนจะ
ใช้มะเกลือ ข้อมูลนี้ก็ค่อนข้างจะสอดคล้องกับที่คุณทับทิมว่าแต่อย่าพึ่งปลง
ใจที่บอกว่าผ้าด าไม่ใช่มะเกลือแต่เป็นคราม ในข้อมูลอาจจะเห็นว่าลาวใช้
คราม คนไทยและคนจีนที่เป็นไม่ใช่ลาวใช้มะเกลือ ผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของ
ไทยทรงด าก็คือผ้าลายแตงโม ที่น่าสนใจเพราะว่าชื่อลาวโซ่งที่เรียกว่าไทย
ทรงด าคือคนไทยไปเรียกเขาทีหลังเพราะว่าแต่งตัวทรงด้วยสี ใส่เสื้อผ้า
อาภรณ์ด้วยสีด าก็เลยเรียกว่าไทยทรงด า เพราะฉะนั้นผ้าด ากับลาวโซ่งเป็น
สิ่งที่อยู่ใกล้กันมาก แต่ถ้าดูดี ๆ จะเป็นอย่างที่อาจารย์เอ้ือมพรพูดว่าเป็น
คราม ในผ้าลายแตงโมจะเห็นว่าย้อมด้วยครามเพราะออกเป็นสีกรมเข้มจน
เกือบด า เมื่อย้อมอ่อนก็จะออกเป็นสีครามอ่อน ๆ เป็นลายแตงโม ซึ่ง 
การย้อมด้วยมะเกลือจะไม่ให้สีนี้แน่นอน  

ส่วนของคนจีนบ้าง ผ้าด าที่ขึ้นชื่อและรู้จักกันดีว่าผ้าด าดีต้องซื้อที่
ตลาดต้นสนที่นครชัยศรีใกล้กับตลาดท่านา ถ้าเมื่อ ๑๐ ปีที่แล้วใครไปทันก็
จะได้มีโอกาสเห็นตลาดต้นสน ซึ่ง ๑๐ ปีก่อนก็ยังเร่ิมร้างแล้ว แต่ตอนนี้ผุพัง
มากพอสมควร ตลาดต้นสนนี้ถือว่าเป็นตลาดขายผ้าด าที่คนพูดถึงมาก
พอสมควร ตอนที่ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษาท าโครงการร้อยคนร้อยเรื่องเล่า
ชาวศาลายา เมื่อพูดถึงว่าจะต้องไปซื้อผ้า ทุกคนก็พูดเหมือนกันหมดว่าซื้อ
ผ้าด าที่ตลาดต้นสน ก็ถือว่าเป็นแหล่งใหญ่ของตลาดผ้าด า ซึ่งชุมชนที่นี่ก็เปน็
ชุมชนคนจีนท าให้เชื่อมโยงย้อนไปถึงว่า แล้วคนจีนที่นี่กับการย้อมผ้า
เกี่ยวข้องกันยังไง พบว่าจริง  ๆ แล้วมีโรงย้อมใหญ่อยู่ที่ธนบุรี ชุมชน 
วัดกัลยาณ์ซึ่งคิดว่าน่าจะคล้าย ๆ กัน และอาจจะส่งอิทธิพลต่อกันคือด้วย
ความที่คนจีนเป็นเจ้าของกิจการย้อมผ้าก็คงจะมีลักษณะเหมือนกัน เพราะ
สิ่งที่ค้นพบก็คือกิจการย้อมผ้าในที่ชุมชนวัดกัลยาซึ่งถือว่าเป็นชุมชนใหญ่ 
และก็จะมีสถานที่ที่เรียกว่าโรงมะเกลือกับลานมะเกลือ ในสมัยรัชกาลที่ ๕ 
ชาวจีนและชาวไทยนิยมสวมกางเกงผ้าแพรด าหรือที่เรียกว่ากางเกงผ้าแพร
ปังลิ้น ซึ่งการย้อมแพรด าในอดีตไม่ได้ใช้สีสังเคราะห์แต่ว่าใช้สีด าจากผล
มะเกลือ เพราะฉะนั้นในชุมชนคนจีนจะใช้ผลมะเกลือซึ่งจะขัดแย้งกับที่  
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คุณทับทิมเขียนไว้ตอนต้นว่าสีด ามาจากคราม ในโรงย้อมของชุมชนจีนจึงท า
ให้เกิดกิจการโรงย้อมมะเกลือขึ้นอย่างแพร่หลาย เจ้าของโรงย้อมมะเกลือ
ส่วนใหญ่เป็นชาวจีน บ้างก็เป็นเจ้าของร้านขายแพรอยู่ในตลาดส าเพ็ง ซึ่ง
พวกนี้ได้เข้ามาเช่าที่ในฝั่งธนบุรี เพื่อเปิดโรงย้อมมะเกลือ เพราะในสมัยนั้น
ยังคงมีพื้นที่ โล่งกว้างเหลืออยู่มาก อีกทั้งยังมีคูคลองหลายสายที่ เ อ้ื อ
ประโยชน์ต่อกระบวนการย้อมล้างผ้า โรงย้อมมะเกลือจึงเกิดขึ้นหลายแห่ง
ในฝั่งธนบุรี ถ้าย้อนกลับไปสิ่งที่คุณทับทิมเขียนไว้ตอนต้นในเอกสารที่บอก
ว่าโรงย้อมมักตั้งอยู่ริมแม่น้ านครชัยศรี ที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าเอ้ือต่อการที่
จะต้องล้างผ้า เวลาย้อมแล้วก็ต้องลงไปล้างในแม่น้ า โรงย้อมจึงมักต้องตั้งอยู่
ริมแม่น้ า  

เพราะฉะนั้นก็มีคือค า ๆ หนึ่งที่คุณทับทิมเขียนไว้ในบทความว่า 
“โรงครามก็คือโรงย้อม” มาถึงตอนนี้ก็ยังไม่ปลงใจแต่ว่าก็ยังไม่ได้สรุป คิดว่า 
“โรงคราม” เป็นค าเรียกกว้าง ๆ ไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องเป็นคราม เพราะว่า
ไม่เรียกโรงที่ย้อมด้วยมะเกลือว่าโรงมะเกลือก็เรียกว่าโรงครามเหมือนกัน 
เพราะฉะนั้นไม่แน่ใจว่าค าว่าโรงครามท าให้เกิดความเข้าใจผิดหรือไม่ว่าผ้า
ด าที่ย้อมมาจากคราม เพราะว่าเทคนิคการย้อมครามกับคนจีนนั้นยังไม่มี
ข้อมูลชัดเจนเท่าไหร่ แต่ว่าการย้อมครามในประเทศจีนมีแต่เท่าที่ค้นพบที่
อยู่ในไทยยังไม่พบ  

การใช้ผ้าด าหรือความนิยมของผ้าด าไม่ได้อยู่แค่คุณครูหรือว่าคนจีน
เท่านั้น ชาวนาก็ยังนิยมใส่สีด าเพราะว่ามันไม่เปื้อนง่าย ซึ่งตอนนี้ยังพอเห็น
เวลาประกวดธิดาชาวสวนก็ยังจะใส่ชุดสีด า ถ้าลองไปดูตามงานประจ าปีของ
จังหวัดต่าง ๆ ที่เป็นธิดาผลไม้ยั งคงแต่งชุดไทยเรือนต้นแบบเป็นผ้าด า 
ภายหลังการสวมผ้าด าทั้งชุดด้วยอาจจะดูดแสงแดดท าให้ร้อนหรือเปล่า 
ไม่ทราบอย่างไร ชาวนาจึงเปลี่ยนมาใส่เสื้อม่อฮ่อมแทนซึ่งสีอ่อนกว่าจน
กลายเป็นความนิยมไป ซึ่งปัจจุบันการย้อมสีธรรมชาติก็ยังคงมีอยู่เฉพาะกลุ่ม
ที่เป็นวัดเฉพาะบางวัด เช่น วัดป่าหรือว่าบางที่เท่านั้น การย้อมสีธรรมชาติ 
ยังพอมีให้เห็นอยู่บ้างแต่ก็ไม่มากนัก ส าหรับข้อมูลเรื่องของผ้าด าดีที่ค้นมาก็มี
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ประมาณนี้เพื่อที่จะให้ข้อมูลส าหรับผ้าด า ส่วนตัวขอไม่ไม่สรุปฟันธงใด ๆ แต่
ว่าขอทิ้งข้อมูลไว้ให้ส าหรับคนที่จะสนใจแล้วก็ได้ค้นคว้ากันต่อไป 

 

อาจารย์ ดร.พงษ์กรณ์  วีรพิพรรธน์ 

ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล ที่ได้
ชวนพวกเราทุกคนขบคิดถึงข้อมูลเก่าและข้อมูลใหม่ที่ท่านได้สืบค้นและ
ค้นคว้าท าให้เห็นถึงที่มา ความส าคัญแล้วเล่าร่องรอยการเดินทางของผ้าด า
ดีจากนครชัยศรีสู่ศาลายา  

ส าหรับวิทยากรท่านถัดไป ท่านเป็นผู้มากประสบการณ์ ท างาน
ด้านพิพิธภัณฑ์ และเห็นมุมมองและความลุ่มลึกในเชิงข้อมูลจากการลง
ชุมชน ขอเรียนเชิญ อาจารย์มนัสศักดิ์ รักษ์อู่  

 

อาจารย์มนัสศักดิ์ รักษ์อู่  

ขอออกตัวก่อนว่าผมไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องผ้า ข้อมูลเรื่องผ้าที่ได้ลง
พื้นที่ไปเก็บมา ส่วนใหญ่ได้จากการไปเก็บข้อมูลเรื่องชาติพันธุ์ เรื่อง
วัฒนธรรม เรื่องวิถีชีวิตชุมชน เรื่องผ้าด า ได้มาเมื่อครั้งไปเก็บข้อมูลเรื่อง
มณฑลนครไชยศรี ตอนนั้นค้นพบว่าที่มณฑลนี้มีเรื่องมากมายน่าสนใจ และ
เจอค าขวัญอ าเภอนครชัยศรี บ้างก็บอกว่าของจังหวัดนครปฐมมีทั้ง “ส้มโอ
หวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวสวย ผ้าด าดี”  “ข้าวสารขาว ลูกสาวแพง ผ้าด าดี 
ส้มโอไม่มีเมล็ด” และ “ขาวสารขาว ลูกสาวงาม ผ้าด าดี” ส้มโอที่ว่าดีก็คือ
พันธุ์ทองดี พันธุ์ขาวน้ าผึ้งได้จากลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่มีน้ ากร่อยท าให้ส้ม
โอมีรสชาติอร่อยและหวาน ข้าวสารเท่าที่สัมภาษณ์ปรากฏข้าวพันธุ์ปิ่นแก้ว 
บ้างบอกว่าพันธุ์เหลืองหอม บ้างบอกว่าพันธุ์แม่ร าพึง ส่วนลูกสาวสวยมา
จากกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีหลากหลายเกิดการผสมผสานท าให้นครปฐมเกิดบุคคล
ที่มีลักษณะเด่นขึ้นมา ส่วน “ผ้าด าดี” ก็เกิดความสงสัยว่าท าไมผ้าด าถึงดี
และดียังไง  
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 ข้อมูลจากการเก็บเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๑ พบว่า ผ้าด าคือผ้าที่ชาวนา
นิยมใส่มากในสมัยก่อน และกลุ่มที่ใส่เยอะมากคือกลุ่มเสือป่าที่นครปฐม 
เมื่อค้นต่อถึงแหล่งผลิตของผ้าด าก็พบว่า แหล่งผ้าด าอยู่ที่ตลาดต้นสน  
ปากคลองเจดีย์บูชา นอกจากนี้ยังพบเอกสารของสังฆราชปาลเลอกัวซ์ที่
ล่องเรือมาจากแม่น้ าท่าจีนฝั่งสมุทรสาครเข้ามาในเขตนครปฐม สังฆราช
ปาลเลอกัวซ์บอกว่านครปฐมมีโรงหีบอ้อยจ านวนมาก ๓๐ กว่าโรงต้องใช้กุลี
ชาวจีนมาก พืชที่ปลูกกันมากมีข้าวสาร คราม ข้าวโพด มันเทศ และได้น้ า
หล่อเลี้ยงจากคลองหลายสาย จะเห็นว่ามีการกล่าวถึงครามไว้ 

 ในหนังสือตรวจราชการมณฑลนครไชยศรีของสมเด็จกรมพระยา
ด ารงราชานุภาพ ทรงล่องเรือจากสุพรรณมามณฑลนครไชยศรี ท่านบอกว่า 
ที่นครไชยศรีหรือนครปฐมมีการย้อมมะเกลือย้อมครามหลายแห่ง เพราะว่า
มีป่ามะเกลืออยู่ข้างหลังพระปฐมเจดีย์ต่อพรมแดนกาญจนบุรี คือแถวหนอง
งูเหลือม ทับยายเถา ไล่ไปถึงพระแท่นดงรัง ซึ่งแถวนั้นเป็นป่าเบญจพรรณ
ซึ่งมะเกลือชอบขึ้นมาก ชาวบ้านบรรทุกใส่เกวียนมาซื้อขายราคา คือซื้อ
วัตถุดิบได้ถูกเวลาย้อมต้นทุนก็น้อยลง ส่วนครามก็แบบเดียวกัน มีครามตาม
คลองเจดีย์บูชามาก ซื้อขายในราคาถูก  

 แต่เหล่านี้ก็ยังไม่ได้เชื่อมโยงถึงตลาดต้นสนสักทีเดียว แต่ในหนังสือ
แม่น้ าบ้านยายของรองศาสตราจารย์ ดร.นริทธิ์  สีตะสุวรรณ อาจารย์
ทางด้านชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในหนังสือเขียนเล่าเร่ืองชีวิตวัยเด็ก
ของอาจารย์นรินทร์ที่ต้องมาอยู่บ้านยาย ท่านเล่าว่าต้องขึ้นรถไฟมาลงที่
นครชัยศรีสถานีบ้านเขมร แล้วก็มีรถสามล้อมารับ บ้านยายท่านเป็นที่ขาย
ถ่าน ขายน้ ามัน เกลือที่มาจากสมุทรสาคร ตอนเย็นโรงย้อมที่ตลาดต้นสนจะ
น าผ้าย้อมมาซัก เมื่อซักก็ท าให้น้ าในคลองเจดีย์บูชาด าไปทั้งคลอง ไหลออก
แม่น้ าท่าจีนเป็นสายไปให้เห็น  

 เมื่อได้ข้อมูลตามที่กล่าวก็เริ่มลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์คนในชุมชน 
จนกระทั่งได้เจอ คุณยายขาเตียง แซ่เฮง และคุณยายไจ้เทียม แซ่เฮง ซึ่งเป็น
หลานเจ้าของโรงงานเล่าเต็กฮะที่ผลิตผ้าด าที่ตลาดต้นสน และคุณจุไรรัตน์ 
และคุณยรรยง พรเทวบัญชา หลานเจ้าของโรงงานเฮงเต็กฮะผลิตผ้าด า
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เช่นกัน ซึ่งบุคคลทั้งหมดเป็นเครือญาติกัน มีโรงงานย้อมผ้าทั้งหมด ๓ โรง ก็
เลยได้สัมภาษณ์กรรมวิธีการผลิตผ้าด า โรงงานผ้าด าที่นครชัยศรีมี
หลากหลายยี่ห้อ มีตราถ้วยทอง ตราเสือบิน โดยมีนายจันทร์ แซ่เฮง เป็น
เจ้าของโรงงานเล่าเต็กฮะ และน้องชายนายจั่นและนางปุ๊ย (ภรรยา) แซ่เฮง 
เป็นเจ้าของโรงงานเฮงเต็กฮะ ผู้ชายเป็นคนจีนและภรรยาเป็นคนไทย  
คุณยายเล่าให้ฟังถึงกระบวนการว่า ต้องซื้อผ้าขาวมาเป็นพับ ๆ บ้างก็บอก
ว่าสั่งมาจากต่างประเทศ บ้างก็ว่าสั่งมาจากกรุงเทพฯ ก็คือเอามาจาก
ภายนอก เอาผ้าขาวคลี่ออกและน าไปแช่น้ า ซักเอาผ้าที่เคลือบผ้าแข็ง  ๆ 
ออกให้ผ้านิ่ม และน าไปตากบนราวสูงประมาณ ๘ เมตร ซึ่งการตากต้องใช้
ความช านาญในการโยนผ้าขึ้นไปบนราว ใช้เวลาตากประมาณ ๑- ๒ วัน 
จนแห้ง เมื่อแห้งจึงเข้าสู่กระบวนการย้อม การย้อมของนครชัยศรีจะเอาไป
หมักในบ่อคราม น้ าครามก็ได้มาจากต้นครามที่ขายตามคลองเจดีย์บูชา  
แต่ครามมีน้อยก็ต้องสั่งครามที่แปรรูปมาจากต่างประเทศ หมักในบ่อ แล้ว
น าไปพักตาก ท าอย่างนี้อยู่ ๓ รอบคือ หมัก ซัก ตาก ความส าคัญอยู่ที่ 
การตากคือเอาไปปูกับพื้น ไม่ตากแขวนราวทันทีต้อง ให้ผ้าหมาดก่อนแล้ว
ค่อยไปแขวนเพื่อให้สีเสมอกัน ย้อมครามแล้วค่อยมาย้อมมะเกลืออีก ๔ – ๕ 
รอบ โดยใช้วิธีเดิมคือ หมัก ซัก ตาก การย้อมมะเกลือต้องใส่กาวหนังวัวหรือ
หนังควาย ปูนแดงเข้าไปในบ่อมะเกลือแล้วจึงน าผ้าไปหมัก การใส่ปูนแดง
เพื่อให้เกิดการจับตัวได้ดี ถ้าอยากให้สีมันวาวให้ใส่เปลือกประดู่เข้าไปด้วย 
หลังจากนั้นน าไปหมักโคลนแล้วจึงน าไปซักและตาก หากน าซักในแม่น้ า  
น้ าทั้งสายก็จะกลายเป็นสีด าตรงกับในหนังสือแม่น้ าบ้านยายเขียนไว้ เมื่อ
ตากผ้าแห้งแล้วก็น ามารีดแบบจีน ซึ่งจะมีหินรีดผ้าซึ่งสั่ งมาจากจีน 
เพราะฉะนั้นหลักฐานที่ยังคงอยู่เกี่ยวกับโรงย้อมผ้าในนครชัยศรีก็คือ หินรีดผ้า 
เมื่อรีดผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็น ามาประทับตราส่งขาย วัดกันเป็นหลา  
จะเห็นว่าผ้าด าย้อมมะเกลือนครชัยศรีนั้น ย้อมครามมาก่อน เพราะว่า 
การย้อมผ้าด านั้นยากต้องเกิดจากการย้อมผสม หากใช้ครามอย่างเดียวย้อม
ต้องย้อมถึง ๘ ครั้งถึงจะด า และครามยังมีข้อเสียคือซีดไว สีตก ส่วนข้อเสีย
ของมะเกลือคือไม่ค่อยติด แต่ถ้าเป็นผ้าแพรต้องย้อมมะเกลืออย่างเดียว  
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 ขั้นตอนการขายก็น่าสนใจ โดยจะส่งไปกับเรือสุพรรณขนส่งคือเรือ
เมล์แดงเมล์เขียว โดยไปขายถึงนครสวรรค์ที่ปากคลองมะขามเฒ่า สุพรรณ 
บางลี่  บางส่วนก็ไปขายที่พระปฐมเจดีย์ แล้วก็ส่งต่อไปที่พระแท่นที่
กาญจนบุรี ส่งต่อออกไปทั่ว ผ้าด านครชัยศรีดังเนื่องจากใส่แล้วสีไม่ตก  
ไม่อุ้มน้ า ซึ่งส่วนใหญ่ชาวนาท างานอยู่กับน้ าอยู่กับนา ไม่เป็นเชื้อราเนื่องจาก
มะเกลือมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรค เหตุผลเหล่านี้ก็เลยท าให้ผ้านครชัยศรีดังมากในช่วง
ก่อนสงครามโลกจนถึงสงครามโลก คาดการณ์จากการตรวจราชการมณฑล
นครไชยศรีของสมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพแสดงให้เห็นว่า ผ้าด า
นครชัยศรีน่าจะมีมาก่อนสมัยรัชกาลที่ ๕ เพราะสังฆราชปาลเลอกัวซ์ก็มา
นครไชยศรีสมัยรัชกาลที่ ๓ จะเห็นว่าสามารถย้อนไปได้ไกลมาก  

 หากดูเรื่องการผสมผสานของครามและมะเกลือว่าเกิดขึ้ นได้
อย่างไร คาดว่าน่าจะเกิดจาก ๒ กลุ่มวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน ดูจากกลุ่มคนที่
เริ่มท ากิจการผ้าด ารุ่นแรก ๆ ก็จะเป็นกลุ่มคนจีน ซึ่งหากพิจารณาโรงงาน
เฮงเต็กฮะ สามีเป็นคนจีนและภรรยาเป็นคนไทยแถววัดแค ซึ่งมีเชื้อชาติ
เขมรจากพระก าปอด โพธิสัตว์ ศรีโสภณ ซึ่งคนจากแถวนั้นมักย้ายมาลงหลกั
ปักฐานที่นครชัยศรีในสมัยรัชกาลที่ ๓ ท าให้เกิดวัฒนธรรมผสม เมื่อ
ตรวจสอบข้อมูลก็พบว่าการย้อมครามเป็นกรรมวิธีของจีนตอนใต้และ
ภาคเหนือของประเทศไทย และทางจีนยังมีกรรมวิธีการหมักโคลน บางครั้ง
ก็ใส่เหล้าเข้าไปด้วย ส่วนย้อมมะเกลือเป็นกรรมวิธีของพวกเขมร พวกกุย 
ทางสุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษจะชอบย้อมมะเกลือ หากพิจารณาจะพบว่าที่
วัดแค ผู้หญิงส่วนใหญ่จะเป็นชนชาติเขมร ผู้ชายจะเป็นจีน เมื่อแต่งงานก็
เกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรม ผสมผสานเทคโนโลยีของจีนและเขมร
รวมถึงของลาวเพราะเลยไปอีกหน่อยก็เป็นลาวเวียง ลาวครั่ง ซึ่งไม้ประดู่ที่
ให้สีแดง ตัวครั่งที่ให้สีแดง ผสมกันทั้งหมด อีกทั้งยังมีกรรมวิธีของช่างที่ใส่
พวกปูนขาวปูนแดงเข้าไป ใส่น้ ากาวจากหนังสัตว์เข้ามา กรรมวิธีเหล่านี้เกิด
จากการผสมผสานจากชาติพันธุ์ วัฒนธรรมหล่อหลอมรวมกัน ท าให้
กลายเป็น “ผ้าด าดี ผ้าด านครชัยศรี” 
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 โรงงานผ้าด าที่หดหายหรือหายไปเกิดจากการตั้งโรงงานไทยโทเร 
ของญี่ปุ่นซึ่งเป็นโรงงานย้อมผ้า แต่ผ้าที่เป็นผลิตภัณฑ์เป็นผ้าไนลอน ซึ่งทน
กว่า เหนียวกว่า ด าดีกว่า และผลิตได้เยอะกว่าด้วยขั้นตอนที่น้อยกว่า ท าให้
ความนิยมของผ้าด าย้อมมะเกลือย้อมครามของนครชัยศรีค่อย ๆ หดหาย
เลือนไปกับกาลเวลา คงเหลือเพียงเร่ืองเล่า ต านานและบ่อย้อมคราม 

 

อาจารย์ ดร.พงษ์กรณ์  วีรพิพรรธน์ 

 ขอบคุณอาจารย์มนัสศักดิ์มากครับ อาจารย์พาพวกเราย้อนกลบัไป
ในวันวานที่อาจารย์ได้ศึกษาข้อมูลและลงพื้นที่เก็บข้อมูล ซึ่งไมไ่ด้เห็นแค่
เร่ืองผ้าแต่ครอบคลุมในทุกมิติ 

 

คุณลักษณะและการใช้ประโยชน์ “ผ้าด าดี” ในท้องถิ่นศาลายา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์  เกษมผลกูล  

ถ้าเฉพาะที่อ าเภอพุทธมณฑลก็คิดว่ายังคงรับใช้ทุกแบบ เพราะว่า
ชุมชนคนจีนที่ศาลายาก็มีอยู่พอสมควร และเป็นคนจีนที่ผู้ชายเป็นจีนแล้ว
มาแต่งกับลูกสาวของชาวนา ก็จะมีทั้ง ๒ แบบ ทั้งชุดแต่งกายของคนจีน 
ส่วนของชาวนาเองก็ใส่สีด าเพราะเปื้อนแล้วดูกลมกลืนไป ไม่ต้องระวังเมื่อ
เทียบกับเสื้อสีอ่อน 

 

อาจารย์มนัสศักดิ์ รักษ์อู่  

สีด าเป็นสีพื้นฐาน เมื่อใส่หน้าหนาวจะอบอุ่น แต่เวลาท านาเมื่อใสส่ี
ด ามันจะซับแสงได้ดี เลยต้องหาผ้าที่ไม่อุ้มน้ า เพราะเหงื่อออกก็ต้องระบาย
ออกให้ได้ เมื่อถามคนเฒ่าคนแก่ว่าท าไมถึงชอบผ้าด านครชัยศรีก็จะตอบกัน
ว่ามันระบายอากาศได้ดี ไม่เกิดเป็นโรคผิวหนังที่เกิดจากการอุ้มเหงื่ออยู่ จุด
นี้เป็นประโยชน์อีกอย่างของผ้าด านครชัยศรีที่นอกจากด าแล้ว ยังระบาย
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อากาศได้ดีเหมาะกับเมืองร้อนชื้นอย่างเรา ยิ่งชาวนาอยู่กับน้ าทั้งวัน หากใส่
เสื้อผ้าที่อุ้มน้ าหรือรับเหงื่อจะท าให้เหม็นอับ เหนียวตัว เกิดเป็นโรค แต่ถ้า
ผ้าที่ป้องกันแดดไม่ให้ผิวไหม้ได้ด้วย และระบายอากาศได้ดีไม่อุ้มน้ าคนก็จะ
ชอบ แต่เหตุผลที่ผ้าด ามาแพ้ให้กับผ้าไนลอนของโรงงานไทยโทเรเพราะผ้า
ไนลอนมีน้ าหนักเบา แห้งง่าย ผ้าด าเป็นผ้าฝ้ายเมื่อเทียบกันแล้วก็อุ้มน้ า
มากกว่าถึงจะย้อมให้ดีขนาดไหนก็ตาม รวมถึงโรงงานไทยโทเรมีการใช้
เครื่องจักรท าให้ผลิตผ้าออกมาได้มาก ญี่ปุ่นมาตั้งโรงงานไทยโทเรประมาณ 
ปี พ.ศ. ๒๕๐๖ บริเวณตรงข้ามโรงพยาบาลนครชัยศรี เพราะฉะนั้นช่วงนั้น
ผ้าด าก็พยายามปรับตัวสู้แต่ก็สู้เทคโนโลยีที่มาจากญี่ปุ่นไม่ได้ก็เลยพ่ายแพ้ไป 

 

การเปลี่ยนแปลงจากการเข้าของผ้าโทเรจากโรงงานญี่ปุ่น 

อาจารย์มนัสศักดิ์ รักษ์อู่  

เรื่องของผ้าที่ชาวบ้านเปลี่ยนใจไปชื่นชอบผ้าโทเร เนื่องจากผ้า
โทเรผลิตทีละเยอะ ๆ ด้วยเครื่องจักร ด้วยเส้นใยแบบใหม่ท าให้เป็นของ
ทันสมัย คนก็เลยนิยมกับของทันสมัยและราคาถูกกว่า ขั้นตอนน้อยกว่าท า
ให้ใช้แรงงานน้อยกว่า ความเร็วก็เร็วกว่า และได้เยอะกว่า จึงท าให้ราคาถูก
กว่า ท าให้ผ้าย้อมมือที่สั่งสมภูมิปัญญามาต้องใช้แรงงานมาก และผ้าย้อมมี
วัตถุดิบที่จ ากัด เช่น มะเกลือปีหนึ่งให้ผลเพียง ๔ – ๕ เดือน โรงย้อมต้องซื้อ
มะเกลือมาหมักมาดองไว้ ส่วนครามถ้าปีที่น้ าท่วมด้วยครามเป็นพืชล้มลุกก็
จะตายหมด ท าให้ขาดวัตถุดิบ รวมถึงด้านแรงงาน โรงย้อมหนึ่งโรงใช้
แรงงาน ๒๐ – ๓๐ คนก็คือทั้งครอบครัว เมื่อแรงงานหดตัวลงท าให้ไม่
เพียงพอ ด้วยหลายปัจจัยหลายตัวแปรนี้ท าให้ผ้าย้อมมือสู้ไม่ได้ 
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“ผ้าด าดี” ในวรรณคดีที่กวีกล่าวชม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์  เกษมผลกูล  

ในส่วนของบทกลอน เข้าใจเหมือนที่อาจารย์มนัสศักดิ์พูดว่าโรง
ครามน่าจะมีมาก่อนรัชกาลที่ ๕ แต่ว่าสุนทรภู่ยังไม่ได้พูดถึงโรงครามไว้ ไม่
แน่ใจว่ายังไม่มีหรือไม่ได้อยู่ในความสนใจหรืออย่างไร แต่ไม่ได้ปรากฏอยู่ใน
นิราศเมื่อสุนทรภู่ผ่านในช่วงแม่น้ านครชัยศรี แต่ว่าสุนทรภู่มีพูดถึงมะเกลือ
แต่ว่าไปพูดถึงในนิราศภูเขาทอง แต่พูดในลักษณะความเปรียบ ไม่ได้พูดถึง
ว่าอยุธยามีผ้าด าดีหรืออะไร ในนิราศภูเขาทองพูดว่า “โอ้รินรินกลิ่นดอกไม้
ใกล้คงคา เหมือนกลิ่นผ้าแพรด าร่ ามะเกลือ” ก็คือพูดถึงการย้อมผ้าแพรด้วย
มะเกลือซึ่งตรงกับที่อาจารย์มนัสศักดิ์พูดเมื่อสักครู่ว่าการย้อมผ้าแพรแบบ
จีนก็จะเน้นใช้มะเกลือ 

 ส่วนในนิราศชมตลาดส าเพ็งของนายบุษคย์ก็พูดถึงผ้าด าในตลาด 
ส าเพ็ง ก็คิดว่าเป็นส่วนที่ได้มีจ าหน่ายในตลาดส าเพ็งแต่น่าจะเป็นผ้าด าจาก
ฝั่งธนบุรีมากกว่า แต่ในนั้นพูดถึง “ผ้าด าย่ ามะหวาด” เลยไม่แน่ใจว่า 
ย่ ามะหวาดคือสีที่ได้จากอะไรแต่พอไปค้นก็ได้ว่าย่ ามะหวาดคือพันธุ์ทุเรียนก็
เลยไม่แน่ใจว่าเป็นการให้สีหรืออะไร แต่เหล่านี้ก็เป็นการพูดถึงในนิราศ  
ส าเพ็งของนายบุษคย์ 

  

“ผ้าด าดี” ที่มาของค าว่า “ดี”  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์  เกษมผลกูล  

ถ้าตอบตามข้อมูลที่น าเสนอกันมาก็จะเห็นว่า ดีเป็นค าขยายความ
ด าว่าด าแล้วดี คือ ด าสดใส ด าเข้ม ด าทน กับอีกอันคือ ผ้าด านี้ดี ดีตรงที่ไม่
ลอก มีช่องว่างท าให้เหงื่อระบายออกได้ เข้าใจว่าดีขยายทั้งความด า และผ้า
ด า ที่ท าให้เกิดเป็นคุณลักษณะพิเศษ และที่ด าได้ดี อาจารย์มนัสศักดิ์ก็ได้ไข
ไปแล้วว่าเพราะย้อมด้วยครามก่อนแล้วต่อด้วยย้อมมะเกลือ 

 



๒๐ |  พื้นท่ี ฉากละคร อาภรณ์ และผลมะเกลือ 

แนวโน้มหรือสถานภาพของ “ผ้าด า” ในอนาคต 

อาจารย์มนัสศักดิ์ รักษ์อู่  

ในทัศนะของผมที่ว่าผ้าด าในอนาคตจะเป็นอย่างไร เทคโนโลยีก็
ต้องเปลี่ยนไป อนาคตอาจมีผ้าที่ไม่ต้องซัก เช่น ผ้านาโน ผ้าอะไรขึ้นมา
มากมาย แต่ผ้าด ามันคือการหล่อหลอมรวมวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน คือ 
การย้อมรับวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน ซึ่งปกติวัฒนธรรมจีนจะไม่ค่อยมีอะไร
เข้าไปยุ่งได้แต่ปรากฏว่าในนครชัยศรีมีการย้อมรับซึ่งกันและกันก็คือมีการใช้
กรรมวิธีของฝ่ายหญิงคือของเขมรมาใช้ร่วมกับกรรมวิธีดั้งเดิมของฝ่ายชายก็
คือของจีน มีการผสมของชาติอ่ืนก็คือการใส่น้ ากาวจากหนังสัตว์เข้าไป  
การหล่อหลอมวัฒนธรรมเหล่านี้เกิดจากการยอมรับซึ่งกันและกันและท าให้
เกิดการผสมผสานสิ่งที่ดีที่สุดเข้ามาซึ่งมีผลที่ได้หลายอย่างคือ ได้นวัตกรรม
ของใหม่ ได้เทคโนโลยี ได้ความสามัคคีของคนในชุมชน ได้หลาย ๆ เรื่อง 
สามารถมองได้หลาย ๆ บริบททางสังคม สิ่งที่อยากจะฝากคือการประกวด
แข่งขันงานต่าง ๆ การประกวดเกษตรกรรมที่มีการประกวดผ้าด าแบบ
สมัยก่อน ๕๐ ปีที่แล้ว เป็นสิ่งที่ดีมาก ๆ ที่จะกระตุ้นให้คนสร้างนวัตกรรม
ใหม่อาจจะเกิดแรงบันดาลใจจากอดีตเป็นตัวน าให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ ขึ้นมา 
เพราะสิ่งเก่า ๆ กว่าจะเกิดขึ้นมาได้นั้นเกิดจากภูมิปัญญา การลองผิดลองถูก
จนได้ดีที่สุด 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์  เกษมผลกูล  

ในมุมมองของผมคิดว่า ส่วนของผ้าด าดีนับวันก็ยิ่งจะหายไป ถ้า
วันนี้เราไม่ได้เสวนากันก็คิดว่าเรื่องของผ้าด าก็จะหายไปจากวงสนทนาว่าผ้า
ด าคืออะไร อยู่ที่ไหน อันหนึ่งคงจะต้องหาทางเก็บรวบรวมข้อมูล ในขณะที่
ข้อมูลที่อาจารย์มนัสศักดิ์ลงพื้นที่ได้มาคือปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งตอนนี้ก็ไม่ทราบ
ว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง แต่ก็คงไม่เกินความพยายามที่จะเริ่มและการย้อม
จากวัตถุดิบจากธรรมชาติแบบนี้ก็ก าลังได้รับความนิยม คิดว่าถ้ามีกลุ่มที่
เริ่มต้นเก็บข้อมูลและเริ่มท าเป็นผลิตภัณฑ์อย่างที่ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา
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จัดท าชุดการย้อมผ้าด้วยตนเองก็อาจจะเป็นอีกช่องทางในการเผยแพร่องค์
ความรู้แม้ว่าจะเริ่มต้นเล็ก ๆ และอาจจะค่อย ๆ พัฒนาเป็นนวัตกรรมใด ๆ 
ต่อไปก็ได้ เพื่อไม่ให้มันหายไป ค าว่า “ผ้าด าดี” จะได้ยังอยู่ในความทรงจ า
ในกระแสความคิดเมื่อพูดถึงนครปฐม องค์ความรู้นี้อย่างที่เสวนากันมาผม
คิดว่าส าคัญมากยังคิดว่าถ้าฟื้นได้ระดับหนึ่งแค่ลองอีกท าอีกสักรอบยังคิดว่า
น่าเสนอขึ้นเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ( ICH) ด้วยซ้ า 
เพราะว่ากรรมวิธีการย้อมด้วยครามกับมะเกลือและยังมีหนังสัตว์เข้ามาถือ
ว่าเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจมาก หรือกรรมวิธีที่มากับ
ชาติพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นเขมร ลาว จีน คิดว่าความกลมกล่อมของผ้านี้น่าจะถูก
พูดถึงและได้รับการยอมรับในระดับชาติที่ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรม คิดว่าประเด็นนี้ก็น่าสนใจ” 

 

อาจารย์ ดร.พงษ์กรณ์  วีรพิพรรธน์ 

 การเดินทางของการเสวนาในครั้งนี้ก็ถึงเวลาที่เหมาะสมแล้ว  
ต้องขอบพระคุณวิทยากรทั้ง ๒ ท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์  
เกษมผลกูล และอาจารย์มนัสศักดิ์ รักษ์อู่ วันนี้ทั้ง ๒ ท่านได้พาพวกเราเข้า
ไปสู่โลกของผ้าด าดีของนครชัยศรีและศาลายา สิ่งหนึ่งที่พบได้คือ วัฒนธรรม
ของผ้าด า ไม่ ได้น า เสนอเพียงการใช้งานแต่วิทยากรได้ชี้ ใ ห้ เห็นถึง  
การเชื่อมโยงถึงชาติพันธุ์ต่าง ๆ ความผูกพันระหว่างผ้ากับประวัติศาสตร์ 
และความเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ แนวโน้มในการฟื้นฟูบางอย่างกลับมาเพื่อ
เป็นสิ่งที่ท้าทายต่อไปในอนาคต 

 
  



๒๒ |  พื้นท่ี ฉากละคร อาภรณ์ และผลมะเกลือ 
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ภาค ๒  

“ศาลายา – นครปฐมในวรรณกรรมร่วมสมัย” 

งานเล่าขานต านานศาลายา ครั้งที่ ๑๖  

ประจ าปี ๒๕๖๕ 

  

 



๒๔ |  พื้นท่ี ฉากละคร อาภรณ์ และผลมะเกลือ 
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ซีรีส์วายกับมหาวิทยาลัยในฐานะพื้นที่จินตนาการ4F

๕ 
 

 รองศาสตราจารย์ ดร.นทัธนัย ประสานนาม 5F

๖ 
 
 
 สวัสดีครับทุกท่าน วันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มาบรรยายที่ห้องนี้ใน
อาคารสิริวิทยา อันที่จริงผมไม่ใช่คนแปลกหน้าของคณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ผมมาเป็นอาจารย์พิเศษตั้งแต่ยังอยู่อาคารหลังเก่า 
อาจารย์ ดร.ธีระยุทธ สุริยะ พิธีกรวันนี้ผมก็เคยสอนมาตั้งแต่ปริญญาตรี  
ตอนนี้จบปริญญาเอกกลับมาสอนที่นี่แล้ว ที่เกริ่นมาแบบนี้ก็เพราะเร่ืองที่จะ
พูดในวันนี้ เป็นเรื่องเกี่ยวกับพื้นที่มหาวิทยาลัย โดยจะอ้างถึงพื้นที่
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาแห่งนี้เป็นกรณีศึกษาหลักกรณีหนึ่ง เพราะ
ต้องการให้เข้ากับการ “เล่าขานต านานศาลายา”   
 เรื่องที่จะพูดกันในวันนี้ มีประมาณ ๓–๔ ส่วน ประเด็นแรกจะพูด
ถึง มหาวิทยาลัยในฐานะพื้นที่จินตนาการที่สัมพันธ์กับชุมชนแฟนและชมุชน
ในมหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่จะเป็นชุมชนเสมือน ไม่ใช่ชุมชนที่ปฏิสัมพันธ์กัน
ในโลกความเป็นจริง เพราะผมไม่ได้ท า IRB มาก่อน เพราะฉะนั้นจึงต้อง
ศึกษาเฉพาะที่เป็น public domain (ผลงานที่ไม่คุ้มครองด้วยกฎหมาย
ลิขสิทธิ์)  แล้ว PDPA ก็เคร่งครัด เราก็ต้องเคร่งครัดด้วย ประเด็นที่ ๒ คือ 

                                                           
๕ การบรรยายพิเศษ “ซีรีส์วายกับมหาวิทยาลัยในฐานะพื้นท่ีจินตนาการ”  ใน

โครงการเล่าขานต านานศาลายา ครั้งท่ี ๑๖ ตอน “ศาลายา–นครปฐมในวรรณกรรม
ร่วมสมัย” วันพุธท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ ณ  ห้อง ๒๑๗ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล. 

๖ ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; ศูนย์วิทยาการ
ขั้นสูงด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประยุกต์ สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
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มหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่ในการสร้างจินตนาการของชาวมหาวิทยาลัย และอีก
ส่วนหนึ่งจะพูดถึง มหาวิทยาลัยที่ไปสัมพันธก์ับวัฒนธรรมอย่างใหม่ ที่เติบโต
มากในช่วงครึ่งหลังของทศวรรษ ๒๕๕๐ คือวัฒนธรรม cute boy ซึ่งท าให้
มหาวิทยาลัยกลายเป็นสิ่งที่ผมเรียกว่าพื้นที่แบบวาย 6F

๗ อาจเรียกเป็น
ภาษาอังกฤษว่า “Y Place” หรือ “Y Space” 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : Twitter "We Mahidol" (@WeMahidol) (๒๑ กันยายน ๒๕๖๕) 

 

                                                           
๗ วาย (Y) ในท่ีน้ีย่อมาจาก Yaoi (ยาโออิ) อันหมายถึงสื่อท่ีน าเสนอความรักโรแมนติก 

ระหว่างผู้ชายในจินตนาการของผู้สร้างสรรค์ อีกชื่อหน่ึงของวายคือ บอยส์เลิฟ (Boys 
Love) หรือ BL สื่อประเภทน้ีมีต้นก าเนิดจากวัฒนธรรมประชานิยมญี่ปุ่น และปัจจุบัน
ได้แพร่กระจายไปอย่างกว้างขวาง โดยมีผู้สร้างสรรค์และกลุ่มแฟนอยู่ท่ัวโลก.  
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 ในสไลด์แรก บริเวณนี้ เป็นบริเวณที่ผมคุ้นมาก เพราะว่าตึก 
คณะศิลปศาสตร์เดิมก็ไม่ไกลจากวิทยาลัยนานาชาติหรือ IC เวลามาสอน
เพื่อนก็จะพาไปดื่มกาแฟที่ IC แต่หลังจากย้ายตึกก็ไม่ได้ไปอีกเลย เหล่านี้
เป็นฉากที่อยู่ในซีรีส์เร่ือง บังเอิญรัก (ออกอากาศครั้งแรก พ.ศ. ๒๕๖๑) แล้ว
ก็เป็นฉากที่ปรากฏตอนเปิดเรื่องตั้งแต่ตอนแรก เพราะฉะนั้นจึงส าคัญมาก 
ในบรรดานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลที่ได้ชมก็ย่อมรู้ทันทีว่าเร่ืองนี้ถ่ายท าที่
มหิดลศาลายาแน่นอน แต่หลังจากฉากนี้ก็ไปถ่ายท าที่มหาวิทยาลัยอ่ืนด้วย 
เช่น มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยรังสิต แต่ว่าคนดูก็จะไม่รู้แล้ววา่
เราอยู่ตรงไหน เพราะฉะนั้นตัวพื้นที่มันมีส่วนส าคัญกับเรื่อง มันมีส่วน 
ในการก าหนดวิธีการดูของคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนดูที่รู้ว่าสถานที่ถ่ายท า
คือที่ไหน ขอเปิดด้วยตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างแรก 
 ตัวอย่างที่ ๒ คือ เวลาที่เราพูดถึงการถ่ายท า การใช้มหาวิทยาลัย
เป็นสถานที่ถ่ายท า คนที่หยิบเรื่องนี้มาพูดก็คื อมหาวิทยาลัยเองด้วย 
มหาวิทยาลัยก็เห็นว่าอันนี้น่าจะเป็นจุดที่จะน ามา ไม่อยากใช้ค าว่าขาย ใช้
ค าว่าประชาสัมพันธ์หรือว่าสร้างภาพลักษณ์อาจพอได้ ใน Twitter 
account เข้าใจว่าเป็นของมหาวิทยาลัยก็น าภาพนี้ไปใส่และโปรดสังเกต
โวหารที่เขียน การเขียน caption ยืมเอาโวหารของแฟนวายมาเขียน: “งุ้ย 
รักทั้งหมอป่า รักทั้งวาโยนะ น่ารักมุ้งมิ้งกันทั้งเรื่อง” แล้วก็มีแฮชแท็ก: 
“#WEMAHIDOL #MAHIDOLSALAYA #ดินแดนแห่งความรัก”  

ซีรีส์เรื่อง เดือนเกี้ยวเดือน ออกฉายเมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๐ กลุ่มของ
พระเอกชื่อว่า “แก๊งหมอเถ่ือน”อาจจะเป็นชื่อที่แสลงหูชาวมหิดลเหมือนกัน
แต่ว่ามาจากตัวซีรีส์ ซึ่งมาจากนวนิยายอีกที ในนวนิยายไม่ได้ระบุว่าเป็น
มหาวิทยาลัยไหน แต่บอกว่าเป็นมหาวิทยาลัยชานเมือง ที่พอจะส่งเข้า
ประกวดได้ก็คือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตกับมหาวิทยาลัยมหิดล 
ศาลายา แต่ถ้าลองเดาน่าจะเป็นธรรมศาสตร์รังสิตมากกว่า เพราะว่าใน 
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นวนิยายมีตอนหนึ่งที่ว่า “ขับรถข้ามกรุงเทพฯ ไปฝั่งธนฯ” หรือว่า “ขับรถ
ข้ามกรุงเทพฯ” เพราะฉะนั้นน่าจะหมายถึงขับจากรังสิตมากกว่า โปรด
สังเกตภาพนี้คือใต้ตึกสิริวิทยาและภาพโรงอาหารศูนย์การเรียนรู้  
เพราะฉะนั้นเราดูเราก็จะรู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหน อันนี้ก็เป็นโหมดที่แปลก 
เพราะคนอ่ืนที่ไม่ได้อยู่มหิดลเขาก็จะไม่รู้ว่าคือที่ไหน ซึ่งอันนี้จะเป็นประเด็น
ที่เราจะคุยกันต่อด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : Twitter "We Mahidol" (@WeMahidol) (๒๑ กันยายน ๒๕๖๕) 
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อีกกิจกรรมหนึ่งที่เกิดขึ้น นอกจากมหาวิทยาลัยจะน าภาพเหล่านี้
ไปใช้แล้ว ก็ยังมีหน่วยธุรกิจอ่ืน ๆ หรือแม้แต่กลุ่มแฟนน าสถานที่จริงกับฉาก
สถานที่ที่ปรากฏในซีรีส์มาเชื่อมประสานกัน กลุ่มแฟนจะเดินทางไปสถานที่
จริง และท ากิจกรรมสองแบบ แบบแรกคือน าภาพจากซีรีส์วางทาบลงไปบน
สถานที่จริง แล้วถ่ายทอดผ่านสื่อทั้งเว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย อีกแบบหนึ่ง
คือแสดงอากัปกิริยาเลียนแบบตัวละครจากซีรีส์แล้ววางตัวเองลงในสถานที่นั้น  

การเดินทางไปยังสถานที่จริงที่เคยปรากฏในสื่อมีค าศัพท์เรียกว่า 
การจาริกของแฟน หรือ fan pilgrimage ถามว่าท าไมใช้ค าที่มีนัยของ 
ความศักดิ์สิทธิ์ ตอบได้ว่าเพราะตัวสถานที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของ
กลุ่มแฟน เมื่อเดินทางไปถึงแล้วใจที่ห่อเห่ียวได้รับการชุบชขูึ้นมา เพียงแค่ไป
สถานที่ถ่ายท าซีรีส์ก็เป็นความสุขเล็ก ๆ ที่หาได้ นอกจากนั้นที่บอกว่ามีการ
แสดงเลียนแบบกิริยาของตัวละครในซีรีส์ อาจจะเรียกภาคปฏิบัตินี้ตาม
ภาษาอังกฤษว่า “reenactment” คือการแสดงจ าลองเหตุการณ์ ซึ่งเป็น
กิจกรรมที่แฟนนิยมท ากัน และในบางบริบทมีลักษณะเป็นพิธีกรรม หรือ
เป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมร าลึก (commemoration)  
 

เพื่อวางกรอบในการอธิบาย ขอยกความความคิดของ Stijn 
Reijnders จากหนังสือ Places of the Imagination: Media, Tourism, 
Culture มาเป็นกรอบ 7F

๘  หนังสือเล่มนี้มีความส าคัญในการศึกษาการ
ท่ อ ง เที่ ย วของแฟน  หรื อ  fan tourism ชื่ อหนั ง สื อ  Places of the 
Imagination มาจากแนวคิดหลักที่น าเสนอคือ “lieux d’imagination” 

                                                           
๘ ม า จ า ก  Stijn Reijnders,  Places of the imagination: Media, tourism, 

culture (London & New York: Routledge, 2011) . ขอขอบคุณ อาจารย์  ดร . 
วิกานดา พรหมขุนทอง แห่งสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล 
ท่ีแนะน าให้รู้จักหนังสือเล่มน้ี.  
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หรือ “พื้นที่จินตนาการ” แนวคิดหลักเป็นภาษาฝรั่งเศส เพราะว่าหยิบยืม
แนวคิดของนักคิดฝรั่งเศสอีกคนคือ ปิแยร์ นอรา (Pierre Nora) ผู้น าเสนอ
แนวคิด “พื้นที่ความทรงจ า” หรือ “lieux de mémoire” แปลตามค าศพัท์ 
mémoire คือ memory  ส่วน lieu (รูปพหูพจน์คือ lieux) คือ place หรือ 
site ขึ้นอยู่กับฉบับแปล แนวคิดเรื่องพื้นที่จินตนาการก็ของ Reijnders ก็
แปลตามแนวทางเดียวกันได้  

หากจะลองอธิบายแนวคิดพื้นที่ความทรงจ าของปิแยร์ นอรา อย่าง
ง่าย อาจลองยกตัวอย่างแบบนี้ เราทุกคนที่นั่งอยู่ในห้องบรรยายอยู่นี้คือ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน พอนาทีถัดไปสิ่งที่พูดก็จะกลายเป็นอดีตไป
แล้ว เพราะฉะนั้น อะไรบ้างที่เก็บเวลาที่ผ่านไปแล้วเอาไว้ได้ อะไรที่เป็นสิ่งที่
เหลืออยู่หรือเป็นเครื่องหมายที่เชื่อมโยงกับเวลาที่ผ่านไปแล้ว และหากจะ
อธิบายพื้นที่ความทรงจ าเพิ่มเติม เราจะพบว่า พื้นที่ความทรงจ าแต่เดิม
อาจจะสร้างเป็นอนุสาวรีย์ ยกตัวอย่างเช่น เหตุการณ์รบที่ดอนเจดีย์จบสิ้น
ไปนานแล้ว แต่สิ่งใดที่เชื่อมตัวเราในยุคที่ไม่มีการรบกับการรบอันนั้น 
ค าตอบก็คือตัวอนุสาวรีย์หรืออนุสรณ์สถาน แต่ประเด็นก็คือ ในบริบทของ
การอพยพย้ายถิ่น สมมติว่าเราเป็นชาวดอนเจดีย์ บ้านเราอาจจะปลูกอยู่
ข้างเจดีย์ เราเห็นเจดีย์ทุกวัน เราก็หมายรู้ว่าตรงนี้มีการรบเกิดขึ้น สมมติว่า
น้ าท่วมแล้วหมู่บ้านข้างเจดีย์หายไปแล้ว ทุกคนย้ายไปอยู่จังหวัดชัยภูมิ 
ชาวบ้านจะต้องท าบางอย่างเพื่อพาเจดีย์หรืออนุสรณณ์สถานไปด้วย 
เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเป็น site of memory จึงอาจเป็นสถานที่จริงก็ได้ หรือ
อาจเป็นสิ่งที่ portable หรือพกพาได้ โดยเฉพาะในบริบทการข้ามชาติหรือ
บริบทของการอพยพ ในมุมมองของปิแยร์ นอรา สิ่งที่เป็นพื้นที่ความทรงจ า
จึงไม่ใช่พื้นที่แบบสถานที่เสมอไป แต่เป็นได้หลายอย่าง อาจจะเป็นเพลง
ชาติฝรั่งเศส เครื่องหัตถกรรม อาจจะเป็นไก่ที่เป็นสัญลักษณ์ของฝรั่งเศส 
หรือหอไอเฟล หอไอเฟลเองเป็นตัวอย่างที่ดี เพราะมีทั้งหอไอเฟลที่เป็น
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สถานที่จริงกับหอไอเฟลที่พกติดตัวได้ หอไอเฟลจ าลองอาจเชื่อมโยงคน
ฝรั่งเศสพลัดถิ่นเข้ากับความทรงจ าจากแผ่นดินแม่ได้ 8F๙   

ในแนวคิดเรื่องพื้นที่จิตนาการของ Reijnders ถ้าดูตามค าจ ากัด
ความที่ให้คือ “material reference points” เป็นวัตถุ วัสดุ หรือสถานที่
ซึ่ ง ใช้ เป็นส าหรับอ้าง อิง อ้างโยง “which for certain groups within 
society serve as material-symbolic references” (หน้า ๑๔) แปลว่า 
ส าหรั บคนบางกลุ่ มสิ่ งที่ เ ป็ น  material references ท าหน้ าที่ เป็ น 
material-symbolic หมายความว่า มันเคลื่อนจากสภาพของวัตถุเฉย ๆ ถูก
ให้ความหมายบางอย่างจนกลายเป็นสัญลักษณ์ แล้วมีความหมายอย่างยิ่ง
กับ imaginary world คือโลกจินตนาการ โลกจินตกรรมของคน เวลาพูดถึง
ตัวพื้นที่จินตนาการ ท าไมถึงยกกรณีซีรีส์ วายขึ้นมา ค าตอบคือ คนใน
ปัจจุบันแม้ว่าจะสามารถเคลื่อนที่ไปไหนก็ได้โดยสะดวก มีวิธีเดินทาง
คมนาคมหลากหลาย แต่การเดินทางเคลื่อนที่อาจไม่ใช่รูปแบบเดียวของการ
เดินทางอีกต่อไป การเดินทางไปยังสถานที่อาจจะปรากฏการเดินทางแบบ 
virtual หรือเสมือนจริงด้วย การไปถึงสถานที่แบบ virtual แปลว่าสถานที่ก็
เป็น virtual สรุปไม่มีอะไรเป็นของจริงของแท้เลย เดินทางก็ทิพย์   
ตัวสถานที่ก็ทิพย์ นั้นคือสาเหตุที่ site of imagination จึงเป็นแนวคิดที่
ทะยานขึ้นมา แนวคิดนี้พัฒนาช่วง ค.ศ. ๒๐๑๑ ยิ่งถ้าน ามาใช้ช่วงภาวะ 
โรคระบาดใหญ่หรือ pandemic ทุกอย่างทิพย์หมดแล้ว มีแม้กระทั่ง 
การจ าลองการนั่งบนหลังม้าหลังลาเหมือนว่าไปภูเขาเอเวอร์เรส แต่ตัวอยู่ที่
บางกอกน้อย ที่พูดแบบนี้เพราะประเด็นหนึ่งที่ Reijnders อธิบายคือ 

                                                           
๙ ดูเพิ่มเติมใน Pierre Nora, “From Lieux de mémoire to realms of memory,” 

in Pierre Nora (Ed.), Realms of memory: The construction of the French past, 
Vol. I, Arthur Goldhammer (Trans.), (New York: Columbia University Press, 1996), 
pp. xv-xxiv.  
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แนวคิดของเขานอกจากจะพัฒนาจากแนวคิดของปิแยร์ นอราแล้ว เขายัง
ประสานแนวคิดของเขากับ ฌอง โบดริยาร์  (Jean Baudrillard) ที่พิมพ์
หนังสือ Simulacra and Simulation ในทศวรรษ ๑๙๘๐ คือความเสมือน 
การจ าลองของจริง มันจริงแต่มันก็ไม่จริง เพราะฉะนั้นค าถามที่ว่า ท าไมถึง
น าซี รี ส์ มาพูด เพราะว่า โลกปัจจุบัน  Reijnders ก็อธิบายไว้แล้วว่ า 
“television and the cinema have developed into the main 
storytellers of the age” (หน้า ๑๖) ก็คือภาพยนตร์กับโทรทัศน์เป็น 
นักเล่าเรื่อง ไม่ใช่คนแล้วที่เป็นนักเล่าเรื่อง ถ้าใครสักคนจะมองหาสัญญะ  
เชิงวัตถุของโลกจินตนาการก็จะไปดูที่สถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์หรือซีรีส์ทาง
โทรทัศน์ ซึ่งเป็นสิ่งเดียวกันกับที่เราจะท าในวันนี้  

ขออธิบายประเด็นเรื่องพื้นที่จินตนาการเพิ่มเติม ตัวอย่างที่  
Reijnders ยกมีสามตัวอย่าง แต่จะขอยกสองตัวอย่างคือ ๑) site หรือ 
location ที่ใช้ถ่ายท าเจมส์ บอนด์ (James Bond) กลุ่มแฟนกลุ่มคนรัก
เจมส์ บอนด์ ไปรวมตัวกันท าเว็บไซต์ แล้วในแผนที่ก็ปักหมุดลงไปว่าเจมส์ 
บอนด์ถ่ายท าที่ไหนบ้าง ประเทศไทยเองก็เคยเป็นที่ถ่ายท าเจมส์ บอนด์คือที่
เขาตะปู ยุคหนึ่งก็เคยมีคนไปเที่ยวเขาตะปูแล้วท าท่าเลียนแบบเจมส์ บอนด์
เพื่อถ่ายรูปเป็นที่ระลึก แต่ตอนนี้ก็มีเรื่องอ่ืน  ๆ เข้ามา ๒) เมืองวิตบี 
(Whitby) ในประเทศอังกฤษ วิตบีเป็นเมืองแถบ North Yorkshire เป็น
เมืองที่ไม่ตั้งใจจะไปไม่ถึง เพราะรถไฟสายหลักวิ่งไปไม่ถึงเมืองนั้น นั่นอาจ
เป็นสาเหตุที่เมืองนี้เป็นฉากของเร่ืองแดรกคิวลา (Dracula) ฉากที่ วิตบีเป็น
ฉากที่แดรกคิวลามาจากทรานซิลเวเนีย (Transylvania) เข้าสู่อังกฤษ ถ้า
ใครเคยอ่านแดรกคิวลาของแบรม สโตกเกอร์ (Bram Stoker) แดรกคิวลา
แปลงกายเป็นสุนัขสีด าตัวใหญ่กระโจนออกจากเรือซึ่งมาเกยตื้นที่วิตบี 
ตรงที่เป็นชายหาดเต็มไปด้วยหินโสโครก เหนือชายหาดมีหน้าผาและมี
อาสนวิหารหรือ Whitby Abbey อยู่ด้านบนซึ่งสร้างบรรยากาศลึกลับน่า
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สะพรึงกลัวแบบกอทิก ประเด็นที่น่าสนใจก็คือ วิตบีไม่เคยเกี่ยวข้องกับ 
แวมไพร์มาก่อนเลยจนกระทั่งแบรม สโตกเกอร์เขียนนวนิยาย Dracula 
ขึ้นมา วิตบีจึงกลายเป็นเมืองแดรกคิวลา แล้วคนก็ไปวิตบีเพื่อไปถ่ายรูป
บริเวณที่เชื่อมโยงกับเรื่องดังกล่าว จากนั้นจึงมีการสร้างสถานที่เก็บเงินเข้า
ชม เป็นเหมือนอาคารนิทรรศการ เรียกว่า Experience เหมือน Doctor 
Who Experience ในเวลส์ (สร้างขึ้นโดยเชื่อมโยงกับซีรีส์ชื่อดังของอังกฤษ
คือ Doctor Who) ซึ่งเป็นสถานที่จัดแสดงเสื้อผ้า อุปกรณ์ประกอบฉากหรือ
แสดงฉากจ าลอง นี่คือการขายประสบการณ์ของเรื่อง ที่วิตบีมี Bram 
Stoker’s Dracula Experiences แต่ที่น่าสนใจคือแดรกคิวลาของแบรม 
สโตกเกอร์  ที่ ก ากับโดยฟรานซิส ฟอร์ด คอปโปลา ( Francis Ford 
Coppola) ออกฉาย ค.ศ. ๑๙๙๒ ไม่ได้ถ่ายที่วิตบี แต่ถ่ายท าในสตูดิโอ 
ด ามืด นี่คือพื้นที่จินตนาการที่สอดคล้องกับสิ่งที่ Reijnders สรุปเป็นแผนภูมิ 
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  โปรดสังเกตพื้นที่สีขาวกับพื้นที่สีเทา พื้นที่สีขาวด้านบนคือพื้นที่
จินตนาการ พื้นที่สีเทาก็คือ perception หรือโลกความเป็นจริง แต่จะเห็น
ว่ากลุ่มคนที่อยู่สองฝั่ง ฝั่ง Artist คือคนที่สร้างงานกับ Fan อาจจะเรียกว่า
คือคนที่บริโภคงาน จะเห็นว่าคนทั้งสองฝั่งอยู่ระหว่างสองพื้นที่ พวกเขายืน
ทับอยู่ตรงเส้นที่กั้นระหว่าง imagination กับ perception และก็ไม่เคย
เคลื่อนย้าย อยู่ตรงนั้นตลอดเวลา สิ่งที่ท าก็คือ ถ้าดูในแผนภูมิและดูตาม
ตัวเลข ขั้นที่ ๑ ในสถานที่จริงต้องท าให้เกิดงานสร้างสรรค์ก่อน ขั้นที่ ๒ คือ
คนที่สร้างสรรค์ก็สร้างขึ้นมาโดยอ้างอิงกับสถานที่จริง ผลผลิตของการสร้าง
ที่ว่าก็จะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่า imaginary place แล้วก็จะถูกน าไปใช้โดย
วิธีการของแฟนอีกที แล้วแฟนก็จะเดินทางไปยังสถานที่จริงซึ่งเป็น 
imaginary place ไปแล้ว ความน่าสนใจคือ แฟนกลับไปสถานที่จริงท าไม
ในเมื่อถูกท าให้ไม่จริงไปแล้ว แล้วสิ่งที่เสพคือรูปแบบที่ไม่จริงต่างหาก เราไป
สถานที่จริงเพื่อท าให้มันไม่จริง เพื่อกลับไปยืนยันจินตนาการ  
  เพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาไม่ได้มีอยู่ ในโลก 
ความเป็นจริงแล้ว กลายเป็น imaginary place ตั้งแต่เปิดสไลด์แรกแล้ว 
ความน่าสนใจก็คือ กรณีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ก็ไม่ได้ปิดบังอ าพราง
ว่า MAME คนเขียนนวนิยายที่กลายเป็นซีรีส์เรื่อง บังเอิญรัก หรืออีกเรื่อง
หนึ่งที่มีชื่อเสียงคือ เกลียดนักมาเป็นที่รักกันซะดี ๆ หรือ TharnType the 
Series (ออกอากาศครั้งแรกในเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒) MAME เป็นศิษย์เก่า
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยก็เอาไปโปรโมต มี publicity ค่อนข้างมาก 
และอยู่ในเพจ Mahidol Channel และ WeMahidol แปลว่า มหาวิทยาลยั
ก็บอกโลกว่า คน ๆ นี้สร้างผลงานโดยอ้างอิงจากประสบการณ์ตรงจากที่เคย
เรียนอยู่มหิดลเช่นเดียวกับการถ่ายท า ความน่าสนใจของ MAME คือ 
เขียนนวนิยายโดยอ้างอิงกับสถานที่ พอเธอกลายเป็นคนท าซีรีส์หรือคนที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการท าซีรีส์ ก็กลับมาถ่ายท าที่มหิดลเหมือนกัน  
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ตอนธารไทป์ก็ถ่ายที่นี่ แปลว่าก็ย้อนกลับมาตรงนี้อีก ถ้าคิดตามแผนภูมิ  
ตัวสถานที่จริงที่เข้าไปอยู่ในประสบการณ์ตรงของนักเขียน เขาเขียนเป็น
ตัวหนังสือออกมา และตัวหนังสือที่ว่าก็กลายเป็นซีรีส์ ซีรีส์ที่ว่าก็เป็นสิ่งที่  
ชักจูงให้คนดู หรือกลุ่มแฟนกลับมายังสถานที่จริง  
  ลักษณะที่เราจะเชื่อได้ว่ามันอ้างอิงจากสถานที่จริงคืออย่างไร คน
มหิดลตอบได้ ไหมว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์มี  ๓ ตึกจริงหรือเปล่า 
เพราะฉะนั้นดูแล้วก็จะรู้ว่ามันมี ๓ ตึกจริง (ในเวลาที่นวนิยายเรื่องนี้เขียน
ขึ้นครั้งแรก) แปลว่ามันโยงกับสถานที่จริง แต่สถานที่ตรงนี้ไม่ได้มีอยู่จริง 
เพราะอยู่ในสภาพตัวอักษรสีด าบนหน้ากระดาษสีขาวเท่านั้น แต่ท าไมถึงรู้
ว่าจริง เพราะว่ามีประสบการณ์ตรง หรือจากข้อความในนวนิยาย : “เวลานี้ 
พีทก าลังนั่งตัวแข็งอยู่บนรถรางของมหาวิทยาลัย ข้าง ๆ กันก็มีนักบอล 
ตัวเล็กนั่งอยู่ด้านนอก” (หน้า ๒๖) ในนวนิยายทั้งเร่ืองไม่ได้มีค าว่า “มหิดล” 
ปรากฏเลย แต่ว่ารถโดยสารสวัสดิการในมหาวิทยาลัย ไม่ใช่ทุกที่เรียกว่า
รถราง บางที่เรียกว่า รถไฟฟ้า หรือมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งย่านทุ่งบางเขน
เรียกว่า รถตะลัย แต่เดิมเป็นรถเหมือนรถบัส รถเมล์ แล้วก็เปลี่ยนเป็น  
๒ รูปแบบ คือเหมือนรถรางที่มหิดลและรถติดแอร์ แต่ยังเรียกแบบเดิมคือ 
รถตะลัย  
  กลับมาที่เรื่องรถราง พอนวนิยายเรียกรถราง ก็ต้องจ ากัดให้แคบ
ลงว่าคือที่ไหน ถ้าเป็นคนที่นี่อ่านก็จะโยงกับมหาวิทยาลัยมหิดลทันที รถราง
ที่ไม่มีราง รูปพรรณสัณฐานท าให้นึกถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่  ๒ เรามีรถ
โดยสารมีลักษณะแบบนั้นก็เลยเรียกว่ารถราง MAME คนเขียนเคยเห็นคน
นั่งบนรถรางแล้วก็เอามาเขียน พอเป็นตัวอักษรก็สร้างเป็นภาพขึ้นมา จะ
เห็นว่าพีทมองเอ้ด้วยความรู้สึกหวานซึ้ง บนถนนแคบ ๆ ตรงฝั่งตึกเก่าของ
คณะฯ ที่รถหลีกกันไปมา อันนี้เป็นฉากที่เอ้นั่งรถไปส่งพีทที่ IC เพราะพีทนั่ง
รถรางไม่เป็น รถรางไม่ได้จบที่ตัวอักษรกลายไปเป็นภาพ แต่ท าต่ออีก  
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อย่างในกรณีในเฟซบุ๊ก แฟนยังไม่ได้เดินทางมาที่มหิดลเลย แต่แฟนน าภาพ
รถรางนั้นไปผลิตซ้ า แล้วก็บอกว่าฉากนั่งรถราง “เปรียบดังพระนางชม
ตลาด” แล้วเขาก็เล่นสนุกกันบนรถราง อันนี้แสดงให้เห็นว่ามันเคลื่อน 
ออกจากตัวพื้นที่จริงออกไปเร่ือย ๆ แต่ยังผูกอยู่กับพื้นที่จริง เป็น material-
symbolic  references   แต่ตัว  material  มันเคลื่อนออกไปเรื่อย ๆ 
กลายเป็น symbolic มากขึ้นเรื่อย ๆ พอเป็น symbolic มากขึ้น มันก็ต้อง
หาทางกลับมาเป็น material แต่ว่าเป็น material ในเชิง symbolic อันนี้
คือความประหลาดของมัน เพราฉะนั้นเราก็รวมตัวกันดีกว่า ไปตามรอยซีรีส์
บังเอิญรักที่มหิดล จากภาพในสไลด์ โปรดสังเกตปีคือ ๒๓ มกราคม พ.ศ. 
๒๕๖๒ สาเหตุที่เกิดกิจกรรมตามรอยขึ้นเพราะว่าซีรีส์ฉายทาง LINE TV  
จบแล้วตอนปลายปี  ๒๕๖๑ หลังจากนั้น ถ้าอธิบายแบบ Reijnders 
มหาวิทยาลัยมหิดลจึงไม่ใช่สถานที่จริงแล้ว แต่มีสถานะเป็น place of 
imagination กลุ่มแฟนหาทางออกอยู่ จะท าอย่างไรในเมื่อไม่มีซีรีส์ให้ดูแล้ว 
คือถ้าดูซีรีส์ เนื้อเรื่องก็ไม่ เดินไปข้างหน้าแล้ว ต้องกลับไปดูของเก่า 
เพราะฉะนั้นมีอะไรที่สามารถเอามาเสพต่อได้  หรือประคองความทรงจ า
เก่ียวกับซีรีส์เอาไว้ได้ สุดท้ายก็คือการเดินทางมาที่มหิดล ศาลายานั่นเอง  

อันหนึ่งที่น่าสนใจที่ท าให้มหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่ที่เหมาะแก่การ
ท่องเที่ยวแบบตามรอยเพราะเป็นสถานที่เปิด หมายถึงตามถนนหนทาง 
ไม่ใช่ที่ตึกอาคาร มหาวิทยาลัยไม่ใช่พื้นที่ปิดแต่เป็นพื้นที่มหาชน จึงเป็น
พื้นที่ที่เชื้อเชิญให้คนเข้ามาเขียนความหมายที่เกี่ยวกับตัวเองได้ มีหน้าที่
แบบ material symbolic แบบที่กล่าวคือ เชื่อมคนเข้ากับสถานที่จริง 
อย่างไรก็ตาม ในจุดที่เราพูดถึงซีรีส์อาจจะไม่ใช่มหาวิทยาลัยมหิดลแล้ว  
แต่เป็นมหาวิทยาลัยที่เอ้กับพีทจาก บังเอิญรัก ได้พบกัน ความหมายของ
มหาวิทยาลัยมหิดลค่อย ๆ สลายลงไปเรื่อย ๆ อันนี้คือความน่าสนใจ 
เพราะว่านอกจากตามไปที่มหาวิทยาลัยมหิดลแล้ว ยังตามไปที่มหาวิทยาลัย
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กรุงเทพด้วย มีกลุ่มแฟนเช็กอินที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพผ่านโซเชียลมีเดียใน
ช่วงเวลาใกล้เคียงกัน มีการน าภาพจากซีรีส์ไปทาบกับสถานที่จริง อันนี้ไม่
เก่ียวกับมหิดลแล้ว แต่เป็นมหาวิทยาลัยของเอ้กับพีท กลุ่มแฟนได้ชุบใจโดย
เดินทางไปยังสถานที่ที่เอ้กับพีทเจอกัน โดยที่ไม่มีเอ้กับพีทอยู่ตรงนั้น เป็น
จินตนาการล้วน ๆ ดังนั้น ตัวพื้นที่ ความหมายดั้งเดิมของมัน ความเป็น 
physical space ถูกลบออก และเขียนขึ้นใหม่โดยคนที่ไปเยือน แปลว่า ใน
มุมมองแฟนซีรีส์วาย ตัวมหาวิทยาลัยไม่ได้มีความหมายในตัวเองแต่แรกถ้า
ไม่มีเหตุการณ์ในซีรีส์เกิดขึ้น แปลว่าสถานที่ถูกเขียนขึ้นใหม่  

ลองย้อนกลับมาคิดถึงเส้นทางของมัน สถานที่จริงสร้างแรงบันดาลใจ 
ให้นักเขียน นักเขียนเขียนหนังสือ หนังสือกลายเป็นซีรีส์ พอเป็นซีรีส์คน
กลับไปเยือนสถานที่ จริ ง  เพื่ อท าซ้ าหรือแสดงจ าลองภาพในซีรีส์  
ขณะเดียวกันภาพในซีรีส์ก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของแฟนฟิก ( fan fiction) 
หรือแฟนอาร์ตที่สร้างสรรค์ใหม่โดยแฟน เพราะฉะนั้นพื้นที่จึงถูกย่อยสลาย
และปลูกสร้างขึ้นใหม่เรื่อย ๆ ในรูปแบบต่าง ๆ อันนี้คือประเด็นหลักของ
การบรรยายวันนี้ ถ้าพูดถึง place of imagination ตัว imagination เป็น
สิ่งที่มีพลังมากกว่า place เพราะ imagination ท าให้เกิด place ขึ้นใหม่ได้
นับคร้ังไม่ถ้วน   

อย่างที่พูดไว้ตอนแรกว่ามหาวิทยาลัยก็รู้สึกภาคภูมิใจที่มีซีรีส์มาใช้
เป็นสถานที่ถ่ายท า นอกจากจะต้องโปรโมตว่ามหาวิทยาลัยมีความดีเด่น
เชี่ยวชาญอย่างไร อยู่ในอันดับไหนของไทยและของโลก มหาวิทยาลัยก็มี  
ซีรีส์มาถ่ายท าด้วย และแสดงออกในนามมหาวิทยาลัยด้วย โปรดสังเกต 
ค าบรรยายโพสต์หรือแคปชัน 
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ลองวิเคราะห์จากตัวอย่างนี้ดู ตอนแรกคนไปสถานที่จริงเพื่อตาม

หาสิ่งที่อยู่ในซีรีส์ แต่คร้ังนี้คนกลับไปดูซีรีส์เพื่อตามหาสถานที่จริง เช่น “หอ 
2....งือ คิดถึง” อันนี้คือสิ่งที่ Reijnders บอกตอนแรก points of reference 
ไม่รู้จะหาจากไหน ไม่ได้กลับไปมหาวิทยาลัยหลังเรียนจบ ก็มามหาวิทยาลัย
ทิพย์ด้วยการดูซีรีส์ แล้วถ้าเกิดมีซีรีส์หรือหนังมาถ่ายที่ที่เราเคยเรียนสมอง
ของเราจะมองหาโดยปริยาย และคิดว่านี่มันคุ้น คือตรงไหนและต้องคิดให้
ออกจนได้ เพราะฉะนั้นพื้นที่จินตนาการอาจท างานได้หลายแบบ คนไป
สถานที่จริงเพื่อโยงกับโลกจินตนาการ หรือคนเข้าไปในโลกจินตนาการเพื่อ
โยงกลับมาหาสถานที่จริง แต่โดยปริยายในการท างานทั้งสองแบบ สถานที่
จริงไม่จริงอีกแล้ว  
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เข้าสู่อีกส่วนหนึ่งของการบรรยายตัวอย่างนี้มาจากเรื่อง SOTUS S the 
Series (ออกอากาศครั้งแรกในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐) พี่อาทิตย์กับ
น้องก้องภพ ช่วงท้าย ๆ เรื่องพี่อาทิตย์กลับไปมหาวิทยาลัยพร้อมก้องภพ
เพราะน้องเรียนจบแล้ว พี่อาทิตย์อาวุโสกว่าน้องก้องภพสองปี ก้องภพจะ
ขนของออกจากหอ พี่อาทิตย์ก็ไปช่วยในฐานะแฟนที่ดี แล้วพี่อาทิตย์ก็ร าพึง
ขึ้นมาว่า “ผมไม่ได้กลับมาที่นี่นานแล้ว แต่ความรู้สึกที่ผมได้กลับมามาเนี่ย 
ยังไงมันก็ยังเหมือนเดิม มันยังคงเป็นที่ที่ท าให้ผมสบายใจ เวลาได้อยู่ใกล้  ๆ 
คุณมั้ง” (พี่อาทิตย์, SOTUS S the Series)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ความน่าสนใจคือ สองคนนี้เป็นแฟนกัน เวลาไม่ได้อยู่มหาวิทยาลัย

พวกเขาก็อยู่ด้วยกัน เวลาอยู่หอนอกหรือคอนโดก็อยู่ด้วยกัน ตอนขับรถมาก็
ขับรถมาด้วยกัน ไปฝึกงาน ก้องภพก็เลือกบริษัทเดียวกันกับพี่อาทิตย์ท างาน 
แต่ไม่ เหมือนอยู่ด้วยกันในมหาวิทยาลัย เพราะ material-symbolic  
พวกเขาพบกันในมหาวิทยาลัย ความรักก่อตัวขึ้นในมหาวิทยาลัย นี่คือสิ่งที่
ตัวละครเขียนความหมายของมหาวิทยาลัยขึ้นใหม่ส าหรับเขาหรือคู่ของเขา
โดยเฉพาะ  
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สิ่งที่ก้องภพท าในการมาเยือนครั้งนี้คือ ถ่ายรูปสถานที่ต่าง  ๆ 
 ในมหาวิทยาลัยเก็บไว้ แล้วพี่อาทิตย์ก็เดินตามไปด้วย สิ่งที่เกิดขึ้นคือ  
ถ้าสังเกต เราจะเห็นว่าพี่อาทิตย์จะเดินตามหลัง แล้วเหลียวมองกลับไปยัง
สถานที่ต่าง ๆ เพราะคือการ look back คือการมองย้อนกลับไป สิ่งที่เขา
เห็นคือภาพในอดีตสมัยที่เขาเป็นพี่ว๊าก มีตึกที่ iconic ดูแล้วจะรู้ว่าถ่ายท าที่
มหาวิทยาลัยรังสิต แต่มองไม่เห็นตึก มองเห็นแต่ภาพอดีตที่ iconic กว่า  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูด โปรดสังเกตว่า ความพิเศษอย่างหนึ่งของ

มหาวิทยาลัยนอกจากเป็นพื้นที่เปิดที่ใครจะเข้ามาก็ได้แล้ว ถ้าเกิดว่าเราเป็น
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนั้น เวลาเราไปมหาวิทยาลัยสิ่งที่เราไปตามหาคือ
ช่วงเวลาของเรา เคยสังเกตไหมเวลาเรากลับไปมหาวิทยาลัยมักจะรู้สึกว่า
มุมนี้มันหายไปไหน โต๊ะตัวนั้นทาสีใหม่แล้ว อาจารย์ที่สอนวิชานั้นเกษียณไป
แล้วหรือ เพราะฉะนั้นทุกโหมดของการกลับไปเยี่ยมคือ reference เป็น 
การอ้างโยงความทรงจ า-ประสบการณ์ใหม่ เชื่อมกันตลอดไม่มีโหมดอื่นเลย 
แล้วเป็นไปโดยอัตโนมัติด้วย เพราะเราคือคนในชุมชนความทรงจ านั้น นี่คือ 
place หรือ site of imagination ความทรงจ า-ประสบการณ์ใหม่ถูกเขียน
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ความหมายตอบโต้กันโดยตลอด และแม้สถานที่จะเปลี่ยนแปลงไปแล้ว แต่
จินตนาการจะเชื่อมเรากับพื้นที่เดิม ที่หยุดนิ่ง ที่เคยเป็นของเรา นี่คือสาเหตุ
ของมหาวิทยาลัยที่เป็นพื้นที่พิเศษ  

ในกรณีซีรีส์วาย เวลาที่เราชมก็จะเห็นว่าถ่ายให้เห็น physical 
space ของมหาวิทยาลัยแต่ท าให้เกิดความฉงนว่าคือที่ไหนกันแน่ อันนี้ก็
เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่ง ส าหรับซีรีส์วายมีคนเคยถามว่า ท าไมซีรีส์วายไทย
หรือนวนิยายวายไทยนิยมใช้ฉากท้องเรื่องเป็นมหาวิทยาลัย ค าตอบที่ผมพอ
ให้ได้คือ ผมคิดว่า มหาวิทยาลัยเป็นองค์ประกอบหลักในประสบการณ์ร่วม
ของชนชั้นกลาง ถ้าเราเป็นชนชั้นกลางในประเทศไทยเราย่อมถูกผลักดันให้
เข้าสู่มหาวิทยาลัย และชนชั้นกลางก็คือกลุ่มหลักที่ชมซีรีส์วาย (เข้าถึง 
การเล่าเร่ืองข้ามสื่อหลากหลายแขนงของซีรีส์วาย และมีทุนทางเศรษฐกิจใน
การติดตามอุตสาหกรรมวาย) จึงน่าจะเป็นสิ่งที่เชื่อมกันได้ ลองคิดกลับกัน 
ตอนนี้มีซีรีส์วายที่ผูกเร่ืองให้เป็นครูบนดอย สมมติว่าเป็นครูบนดอยหมดทุก
เรื่องเลย แล้วเราจะดูไหม จะขายเราได้ไหม ก็เปลี่ยนดอยไปเรื่อย ๆ ไม่ให้
ซ้ า แล้วเราจะดูด้วยความรู้สึกแบบไหน เพราะฉะนั้นในฐานะผู้ชมชนชั้น
กลาง เราก็จะรู้สึกดีกับสิ่งที่เรารู้จัก มีรับน้อง มีการประกวดดาวเดือนแล้วก็
ถูกประท้วงเรื่อง beauty privilege มันคือสิ่งที่ชนชั้นกลางทาบเทียบตนเอง
ลงไปได้ นั่นอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ซีรีส์วายและนวนิยายวายนิยมใช้ฉาก
มหาวิทยาลัย  

นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยยังเป็นเสมือนพื้นที่เปลี่ยนผ่าน เป็น 
transition ก่อนจะก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่ต้องรับผิดชอบตนเองมากกว่า 
การแสวงหาความหมายหรือการท าความเข้าใจความรักโรแมนติกของ
ตนเอง กรณี SOTUS S  the Series จะเห็นชัดเจนว่าซีรีส์มีความวิตก
กระวนกระวายกับความเป็นผู้ใหญ่วัยท างาน และในสถานที่ท างานก็เต็มไป
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ด้วยผู้คนที่ toxic ท าให้ตัวละครหวนหาชีวิตมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
ในฐานะพื้นที่จินตนาการอยู่เสมอ  
 

ตอนนี้จะขอเข้าสู่ส่วนสุดท้าย มหาวิทยาลัยในช่วง Y Boom ของ
ประเทศไทย เป็นช่วงที่เกิดขึ้นด้วยการมาถึงของช่องในโทรทัศน์ดิจิทัล
จ านวนมาก Love Sick the Series เป็นซีรีส์ปี ๒๕๕๗ มี SOTUS the 
Series ปี ๒๕๕๙ แล้ว เดือนเกี้ยวเดือน ก็ออกมาปี ๒๕๖๐ บังเอิญรัก 
ออกมาปี ๒๕๖๑ ตอนนี้จ านวนซีรีส์วายที่สร้างอยู่ในปัจจุบันในแต่ละปีมี
จ านวนมหาศาล ถ้ารวมทั้งของไทยและที่ฉายตามช่องทางหลากหลายหรือ
แพลตฟอร์มต่าง ๆ คิดว่ามีนับร้อยเรื่อง ปัจจุบันซีรีส์วายมีให้ดูทั้ง ๗ วัน บางวัน
มี ๒-๓ เรื่อง แล้วมีทั้งเรื่องขนาดสั้น ขนาดยาว เรื่องที่รีบูตหรือเป็น spin-off 
เวลาในแต่วันดูซีรีส์วายต่อเนื่องจนหมดวัน โดยไม่ต้องท าอย่างอื่นก็ท าได้   

ข้อถกเถียงในช่วงท้ายของการบรรยายพิ เศษนี้ คือ ท า ไม
มหาวิทยาลัยไทย กลายเป็น Y Space หรือ Y Place คือเป็น space ก่อน
แล้วค่อยยกระดับเป็น place มีความหมายที่ถูกเขียนใหม่ เหตุเกิดจาก
วัฒนธรรม cute boy วัฒนธรรมที่มีหนุ่มหล่อปรากฏตัวในเว็บเพจหรือว่า
บัญชีโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ขยายตัวมากตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ ๒๕๕๐ 
ช่วงแรกเราเคยมี Chula Cute Boy มี TU Sexy Boy ปัจจุบันเรายังมี KU Sexy 
Boy (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ช้างเผือกอยู่ในป่า (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
KKU Cool Boy (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) และ KMITL Cute Boys (สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) เป็นต้น  

ถ้ายกตัวอย่างให้ชัดกว่านั้น ยุคนี้ยังเป็นยุคแห่งการสร้างคอนเทนต์
ด้วย ถ้าใครดู YouTube บ่อย ๆ หรือดู TikTok จะเห็นว่ามีคอนเทนต์ท่อง
ไปตามมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในงานรับปริญญาบ้าง รับน้องบ้างที่มีการรวมตัว
ของผู้ชาย แล้วผู้สร้างคอนเทนต์ก็ถ่ายรูปผู้ชายหล่อ  ๆ มารวมเป็น 
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collection กรณีตัวอย่างของเราในที่นี้คือช่อง YouTube ของฟรัง นรีกุล 
เกตุประภากร นักแสดงจาก Hormones the Series ฟรังเข้าเรียนที่ 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เธอสร้างคอนเทนต์ระหว่างที่ไม่มีงานแสดง ใน
ฐานะผู้สร้างคอนเทนต์ ฟรังแปลงตนเองให้เป็นคอนเทนต์ด้วย ถ่าย Vlog 
ถ่ายคลิป YouTube นี่คือคลิปที่ฟรังพาทัวร์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ลงใน 
YouTube แต่ในบริบท Y Boom ก็ต้องเขียนทับลงไปด้วยว่า “ไปเดินเล่น
คณะแพทย์ จุฬาฯ ตามรอยน้องฟรัง (เดี๋ยวมีอัลบั้มรูปที่ facebook Cute 
boy)”   
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ที่ปรากฏในคลิปคือนิสิตแพทย์ ในการจ้องมองแบบวายหรือ Y 
Gaze นิสิตนักศึกษาคณะแพทย์จะเป็นหญิงล้วนไม่ได้ คณะแพทย์ต้องมีแก็ง
หมอเถื่อน (แบบในซีรีส์ เดือนเกี้ยวเดือน) มีแต่ผู้ชายเต็มไปหมด คณะวิศวะ
ก็จะมีผู้หญิงจ านวนมากไม่ได้ ต้องมีลักษณะกระเดียดไปทางชุมชายล้วน นี้
คือ Y Space เพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นหญิงล้วนออกมาต้องถูกเขียนทับทันที 
เพราะมหาวิทยาลัยเป็น Y Space ไปแล้ว  มหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่
จินตนาการ  

ถามว่าสิ่งนี้ปรากฏในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดลหรือไม่ ที่มหิดลเราก็
มี ในอดีต university ambassador ต้องเป็นชายหญิง แต่ตอนนี้มันไม่ได้ 
มันต้องเป็นน้องมินกับน้องมาร์ก มินเรียนคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
แล้วมาร์กเรียนคณะทันตแพทย์ สองคนนี้มาจากคณะกลุ่มวิทยาศาสตร์
สุขภาพ เรียกว่ามีความมหิดลอย่างถึงที่สุด ที่น่าสนใจคือ มิน–มาร์กพาทัวร์ 
แล้วจะเห็นว่าไม่ได้มีตอนเดียว มีหลายตอนที่สองคนนี้พาทัวร์ แต่จะบอกว่า
ไม่ถึงกับวายก็ได้ แต่บอกว่าเป็นโบรมานซ์ (bromance) คือเด็กหนุ่มสองคน
เป็นรุ่นพี่รุ่นน้อง คนเป็นพี่พาน้องเดินทัวร์มหาวิทยาลัย  

ประเด็นคือ หลักฐานเหล่านี้น่าจะท าให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยเหมือน
พื้นที่ อ่ืน ๆ ที่ เป็นพื้นที่จินตนาการได้ตามแนวคิดของ Reijnders ใน
ความหมายที่ว่า นอกจากลักษณะทางกายภาพแล้ว สิ่งที่ท าให้พื้นที่
มหาวิทยาลัยมีอยู่คือ การเขียนความหมายใหม่เข้าไปเรื่อย ๆ สิ่งท า ให้
สถานที่มีชีวิต จึงไม่ใช่แค่ชุมชนของคนที่เข้ามาในมหาวิทยาลัย ไม่ใช่คนจริง ๆ 
เท่านั้น แต่รวมถึงคนและชุมชนในโลกเสมือนด้วย นอกจากการมีอยู่ของ
ชุมชนท าให้มหาวิทยาลัยยังมีอยู่และสร้างความหมายใหม่ ๆ ได้แล้ว อีก
อย่างหนึ่งก็คือ ความหมายแบบที่คนแต่ละคนสัมผัสมหาวิทยาลัยไม่
เหมือนกัน แต่ละคนก็เขียนตัวเองเข้าไปในพื้นที่มหาวิทยาลัย ซีรีส์วายก็
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เช่นเดียวกัน คนดูก็อย่างหนึ่ง ซีรีส์วายก็อย่างหนึ่ง แต่ในขณะเดียวกันก็มี
บางอย่างที่เป็นพื้นที่ตรงกลางหรือ common ground  

ประเด็นที่ต้องสังเกตอย่างยิ่งคือ มหาวิทยาลัยในฐานะพื้นที่
จินตนาการแบบ Y Space ส่วนใหญ่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเข้มข้น
ในช่วง พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ แล้วทุกอย่างสะดุดไปในช่วง pandemic สิ่งที่
น่าจะศึกษาต่อไปคือ การที่ตัวพื้นที่ถูก mobilize ออกจากพื้นที่จริงให้
กลายเป็นพื้นที่จินตนาการมากยิ่งขึ้นในบริบท pandemic ที่ทุกคนต้องอยู่
กับบ้าน น่าจะมีกรณีของพื้นที่แบบอ่ืน ๆ ด้วยนอกจากพื้นที่มหาวิทยาลัย  
ก็หวังว่าจะมีผู้น าไปศึกษาต่อโดยใช้การบรรยายพิเศษครั้งนี้เป็นฐานได้  
ผมขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้เพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้ที่ต้องการถามหรือแสดง  
ความคิดเห็นครับ  
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ค าถามท้ายการบรรยาย 
ค าถาม : อาจารย์บอกว่าชุมชนของผมเป็นชุมชน สังคม พี่น้อง

ทั้งหลาย จริง ๆ ผมมีชุมชนที่มองไม่เห็นอีกชุมชนหนึ่ง อาจจะคนละชุมชน
กับอาจารย์ เป็นชุมชนผีสางเทวดา พอดีสนใจเรื่องแดรกคิวลาที่อาจารย์พูด
ถึง เป็นกรณีที่สนใจเพราะก าลังท าวิจัยเรื่องผี เรื่อง Meta ghost ก็เป็น
ชุมชนที่มองไม่เห็น เร่ืองแนวคิดการตามรอยเร่ืองผี ในสังคมตะวันตกจะเห็น
ว่าเป็นตามรอยละคร ปราสาทผี พอมาในสังคมไทยเป็นเรื่องความเชื่อ
มากกว่า อยากให้อาจารย์ยกตัวอย่างว่าในสังคมไทยมีการท่องเที่ยวตามรอย
วรรณกรรมผีที่เป็นตามรอยหนังผีที่ไม่ใช่เป็นตามรอยแบบเชิงมูเตลูว่ามีไหม 
เพราะพอเราจะคิดโปรเจ็กต์อยากให้เป็นเชิงสร้างสรรค์มากกว่าเป็นเชิงมูฯ  

ค าตอบ : ต้องขอโทษที่ยกตัวอย่างไทยไม่ได้ ขอยกตัวอย่างจาก
บริบทอังกฤษ ในปัจจุบันมีการท่องเที่ยวที่เรียกว่า  Death Tourism และ 
Dark Tourism ซึ่ งในบางบริบทมองว่าใกล้กันเหมือนกันมาก Death 
Tourism จะน าเที่ยวเรือนจ า สถานกักกัน ลานประหาร ส่วน Dark 
Tourism หรือ Ghost Tour มีอยู่แล้ว สามารถยกตัวอย่างได้เพราะเมืองที่
เคยไปเรียนอยู่ เมืองเซนต์แอนดรูส์ (St Andrews) สกอตแลนด์เป็นเมืองทีม่ี 
Ghost Tour เป็นเมืองเก่า ความน่าสนใจคือไปถามผู้คนในเมืองเขาอาจจะ
ไม่เจอผี อาจจะไม่มีเรื่องผีมาแชร์กับใคร แต่เรื่องผีมีอยู่เพราะว่ามีทัวร์ 
วิธีการทัวร์คือไปตามสถานที่ต่าง ๆ ที่มีประวัติมีต านาน และยืนเล่าเร่ืองตรง
นั้นส่องไฟสลัวในความมืด  

เซนต์แอนดรูส์เป็นเมืองศาสนา ความคิดเรื่องศาสนาก็เคยรุนแรง 
มีการเผาคนทั้งเป็นตามจุดต่าง ๆ ของเมืองเพราะความขัดแย้งทางความคิด
เรื่องศาสนา ตามสถานที่เหล่านั้นก็จะมีป้ายแปะบอกไว้  ความน่าสนใจคือ 
มีค าสาปของคนที่ถูกสังหารสาปไว้ต่าง ๆ กัน เช่น จุดหนึ่งตรงทางเข้า  
St. Salvator’s Quad ซึ่งเป็นลานใหญ่ของมหาวิทยาลัย จะมีสัญลักษณ์ PH 
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เดินตามผู้น าทัวร์ เขาบอกตรงกับสิ่งที่นักศึกษาเล่ากันว่าตรงนี้มีค าสาป มีคน
ถูกเผาตรงนี้ ใครเหยียบตรงนี้จะเรียนไม่จบ แล้วถ้าใครบังเอิญไปเหยียบก็
ต้องไปจุ่มตัวเองลงใน North Sea ในวันแรกของเดือนพฤษภาคม  

กรณี Ghost Tour จะมีแบบเดินตามซอกซอยเมือง กับอีกแบบคือ
ที่พบในเอดินบะระ (Edinburgh) เมืองหลวงของสกอตแลน์คือแบบนั่งรถบสั 
แล้วรถบัสก็ท าเหมือนบ้านผีสิงเคลื่อนที่ นั่งไปแล้วก็จอดชี้ให้ดู กรณีที่อ้างถึง
ไม่มีการมูฯ แต่เป็นการเล่าเรื่อง เป็น storytelling ล้วน ๆ และแน่นอนว่า
ไกด์แต่งตัวเป็นผีบ้าง แต่งตัวเป็นแม่มดบ้าง หน้าที่หลักของไกด์คือต้องท า
หน้าที่หลอกหลอนเพราะเราอาจไม่ได้พบผีจริง ๆ ต้องสร้างบรรยากาศ แล้ว
สถานที่ที่พาไปก็เป็นมุมเปลี่ยวแต่ไม่อันตราย บางทีก็พาเข้าไปเดินในซอย
เล็ก ๆ ซึ่งจริง ๆ มีถนนตัดตรงให้เดินได้ก็จะเลี่ยงไม่ไปทางนั้น ต้องพาเข้าซอย
แล้วไปโผล่ตรงที่ ๆ มีการเผา เพราะฉะนั้นตัวเร่ืองก็ดี ตัวเส้นทางที่ออกแบบ
ก็ดี มันคือบ้านผีสิงขยายส่วน ในขณะที่บ้านผีสิงใช้ผีในการหลอกหลอน แต่
ว่า Dark Tourism ใช้เร่ืองเล่าในการหลอกหลอน เป็นธุรกิจที่ท ารายได้ดี  
 

ค าถาม :  นึกได้ว่าพื้นที่บางกอกน้อยมีตัวอย่างอันหนึ่งคือ ฉาก
ของเรื่อง คู่กรรม แล้วปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวมาโดยที่ไกด์ญี่ปุ่นพามาเที่ยว
ที่โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ แล้วก็บอกว่าตรงนี้เป็นสถานีรถไฟ
บางกอกน้อยเดิม เป็นที่ที่โกโบริตาย แล้วก็ชี้ไปที่ตลาดศาลาน้ าร้อน ก็บอก
ว่าบ้านของอังศุมาลินก็อยู่แถว ๆ นี้ ซึ่งไม่น่าใช่สักอย่าง แต่ที่น่าสนใจก็คือมี
คุณยายคนหนึ่งเดินมาแล้วบอกว่า ตอนที่ยายยังเด็ก ๆ ยายทันเห็นยายอัง
ด้วย ไม่แน่ใจว่ายายจัดตั้งหรือว่ายายอยากมีส่วนร่วมกับการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์  
 ค าตอบ : ที่น่าคิดคือ ในเวลาที่พูดว่าไม่น่าใช่ แต่วินาทีต่อมาก็คิด
ว่าจะใช่ก็ได้เหมือนกัน เพราะว่า คู่กรรม เองก็เป็นเรื่องแต่ง เป็น place of 
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imagination แล้วตัวสถานที่จริง ๆ ก็ไม่มีแล้วด้วย อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้  
ความหมายลอยคว้างอยู่ แต่มันมีประโยชน์ตรงนั้น และมันถูกขายและถูก
เขียนความหมายใหม่ทับลงไป ถ้าพูดด้ วยภาษาเช่นนี้จะบอกว่าเป็น 
Palimpsest คือการเขียนทับความหมายลงไป เพราะฉะนั้นแนวคิดนี้เอาไป
ใช้ได้ ในความหมายว่าพื้นที่จริงไม่มีอยู่แล้วหรือไม่มีความหมายในตัวเอง 
พื้นที่มีอยู่ได้ด้วยการเขียนทับลงไป ซึ่งใครก็ย่อมเขียนได้  
 

ค าถาม :  ขอแชร์ประสบการณ์แล้วกันนะครับ มีโอกาสได้ดูซีรีส์
วายบ้าง มีเพื่อนคนหนึ่งเป็นสาววาย เธอถ่ายรูปเรื่อง TharnType the 
Series ลงในทวิตเตอร์ แล้วแท็กนักแสดง มิว ศุภศิษฏ์ จงชีวีวัฒน์ แล้วเขียน
แคปชันว่า “สถานที่นี้พี่มิวจ าได้ไหม มันมีความทรงจ าของเรามากเลย” แล้ว
เขาก็มาตอบว่า “จ าได้ครับ มีความสุขมากเลย” วันนี้มาฟังอาจารย์ก็เข้าใจ
ประเด็นเลยว่า place of imagination ไม่ใช่พื้นที่ของแฟนคลับอย่างเดียว 
แต่ เป็ นพื้ นที่ ข องนั กแสดงและแฟนคลับ  เป็ นพื้ นที่ ต รงกลาง ใน 
การแลกเปลี่ยน เป็นความทรงจ าร่วมกัน 
 ค าตอบ : ถูกต้องที่สุดครับ แต่พื้นที่ผ่านภาพในทวิตเตอร์ตรงนั้น 
ความเป็นมหาวิทยาลัยมหิดลถูกถอดออกไปแล้วด้วย ในขณะที่เขาสื่อสาร
กันอยู่มหาวิทยาลัยมหิดลไม่อยู่แล้ว แต่เป็นสถานที่ที่มิวได้พบกลัฟ (คณาวฒุิ 
ไตรพิพัฒนพงษ์) และสร้างความสุขความทรงจ าร่วมกัน แล้วถูกให้
ความหมายใหม่เป็นพื้นที่จินตนาการ จนน าไปสู่การถ่ายภาพเพื่อไปลง 
ทวิตเตอร์แล้วแท็กนักแสดง ค าถามนี้จึงช่วยยืนยันข้อเสนอของการบรรยาย
ในวันนี้ได้เป็นอย่างดี ขอบคุณครับ  
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ศาลายาเสวนา ล้อมวงชวนคุย  

“ศาลายา-นครปฐมในวรรณกรรม  

พื้นที่กับความทรงจ าในสื่อบันเทิง”9F

๑๐ 

 

ร่วมเสวนาโดย 
รศ.ดร.นริทธิ์ สีตะสุวรรณ10F

๑๑ 
ผศ.ดร.วีรวัฒน์ อินทรพร11F

๑๒ 
คุณอมราพร แผ่นดินทอง12F

๑๓ 
คุณชลิดา เอ้ือบ ารุงจติ 13F

๑๔ 

ด าเนินรายการโดย 
ผศ.ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล 14F

๑๕ 

 

 สวัสดีทุกท่านนะครับ วันนี้ก็เป็นงานเล่าขานต านานศาลายาคร้ังที่ 
๑๖ สืบเนื่องจากหัวข้อ “ศาลายา-นครปฐมในวรรณกรรม พื้นที่กับความ
ทรงจ าในสื่อบันเทิง” ต่อจากที่อาจารย์นัทธนัยได้บรรยายน าไปเมื่อสักครู่ 
จะเห็นว่าเรื่องพื้นที่กับจินตนาการทั้งหลายมีความน่าสนใจมาก ในพื้นที่
                                                           

๑๐ การเสวนา “ศาลายา - นครปฐมในวรรณกรรมร่วมสมัย” ในโครงการเล่าขาน
ต านานศาลายา ครั้งท่ี ๑๖ ตอน “ศาลายา - นครปฐมในวรรณกรรมร่วมสมัย” ในวันพุธ
ท่ี  ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ ณ  ห้อง ๒๑๗ อาคารสิริ วิทยา คณะศิลปศาสตร์   
มหาวิทยาลัยมหิดล 

๑๑ ผู้แต่งเรื่องสั้น แม่น้ าบ้านยาย – นครชัยศรี, อดีตอาจารย์ประจ าภาควิชา
ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

๑๒ นักวิชาการด้านวรรณกรรม – วรรณคดีศึกษา, อดีตอาจารย์ประจ าภาควิชา
ภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

๑๓ ผู้เขียนบท Seasons Change เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย 
๑๔ ผู้อ านวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 
๑๕ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ศาลายา-นครปฐมก็เป็นพื้นที่ในฉากวรรณกรรมหรือการถ่ายท าสื่อบันเทิง
เยอะมาก แล้วไม่กี่วันนี้พี่วันชัย (วันชัย สวัสดิ์แดง) ผู้ได้รับรางวัลศาลายา
สดุดีก็โพสต์ว่ามีซีรีส์มาถ่ายที่ตลาดน้ าศาลาดิน ก็พบว่าพื้นที่ของเราเป็น
พื้นที่ที่อยู่ในสื่อบันเทิงค่อนข้างเยอะเหมือนกัน  

วันนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรซึ่งมากความสามารถทุกท่าน ขอ
อนุญาตแนะน าวิทยากรท่านแรก รองศาสตราจารย์ ดร.นริทธิ์ สีตะสุวรรณ 
อดีตอาจารย์ประจ าภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
แต่ถ้าทราบผลงานของอาจารย์จะพบว่าอาจารย์มีความสนใจเป็นนักวิจัย
ด้านพฤติกรรมวิทยา ปักษีวิทยา งานของอาจารย์ก็จะเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของควาญช้าง พฤติกรรมของการเปรียบเทียบระหว่างนกแว่น  
สีน้ าตาลกับนกแว่นสีเทา จะเห็นว่างานอาจารย์น่าสนใจในเชิงชีววิทยามาก 
ในขณะที่งานเขียนของอาจารย์ อาจารย์เขียนเรื่อง “แม่น้ าบ้านยาย” 
“ระลึกนึกท า” รวมถึงอาจารย์มีส่วนร่วมในการเขียนบทเรื่อง “ธิราชเจ้า
จอมสยาม” ร่วมกับคุณหญิงวิมล ศิริไพบูลย์ เมื่อพิจารณานามสกุลของของ
อาจารย์ก็พบว่าอาจารย์อยู่แวดวงนักเขียนอยู่แล้วและอาจารย์ก็มีผลงาน
มากมาย  

วิทยากรท่านต่อไปคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์ อินทรพร 
อาจารย์ ส า เร็ จ อั กษรศาสตรดุ ษฎี บัณฑิ ต จากภาควิ ชาภาษาไทย  
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์เป็นอดีตอาจารย์
ประจ าภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
เป็นกรรมการสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรม -
ราชูปถัมภ์ อาจารย์มีผลงานมากมายโดยเฉพาะต าราวรรณคดีวิจารณ์ 
ผลงานวิจัยล่าสุดคือเรื่อง “สามกรุง พระนิพนธ์พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่น
พิทยาลงกรณลักษณะเด่นในฐานะกวีวัจนะ”  

วิทยากรอีกท่านหนึ่งคือ คุณอมราพร แผ่นดินทอง นักเขียนบท
และอาจารย์สอนเขียนบทภาพยนตร์ เป็นผู้อยู่เบื้องหลังหนังในดวงใจหลาย
เรือ่งของพวกเรา เช่น  “แฟนฉัน”  “Season Change” “ATM เออรักเออเร่อ”  
คุณอมราพรส า เร็จการศึกษาจากคณะนิ เทศศาสตร์  จุฬาลงกรณ์
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มหาวิทยาลัย ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง เอกวาทวิทยา  
มีผลงานของค่าย GDH มากมายที่เป็นที่รู้จัก และยังเป็นอาจารย์พิเศษใน
หลายมหาวิทยาลัย 

วิทยากรท่านสุดท้ายคือ คุณชลิดา เอ้ือบ ารุงจิต  ผู้อ านวยการ 
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ให้เกียรติมาในวันนี้ คุณชนิดา ส าเร็จ
การศึกษาด้าน Film Archive โดยเฉพาะจากประเทศอังกฤษ คุณชนิดาเป็น
นักวิจารณ์ภาพยนตร์ ท างานเบื้องหลังอยู่มูลนิธิหนังไทยและร่วมบริหาร 
หอภาพยนตร์ จนในที่สุดก็เป็นรองผู้อ านวยการและเป็นผู้อ านวยการ 
หอภาพยนตร์ในที่สุด มีความเชี่ยวชาญด้านภาพยนตร์ไทยเป็นอย่างยิ่ง 

 

“นครชัยศรี” ในความทรงจ าจาก “แม่น้ าบ้านยาย” 

รองศาสตราจารย์ ดร.นริทธิ์ สีตะสุวรรณ 

สวัสดีครับ ผมเป็นคนนครชัยศรีทั้งตระกูล ตา ยาย ย่าเป็นคน 
นครชัยศรี ปู่เป็นคนจีน เติบโตมาเห็นตั้งแต่เล็กเพราะว่าบ้านคุณยายของผม
อยู่คลองเจดีย์บูชาติดแม่น้ า ผมเติบโตมาป้าเลี้ยงมาตั้งแต่เล็ก ๆ ท่านก็สั่งสอน 
ท าให้ได้รับความรู้ระดับพื้นบ้านจากคนที่บ้านหลาย ๆ ท่าน ทั้งสอนทั้งท าให้
ดูอบรมมาเราก็ได้รับติดมา พอเติบโตขึ้นไปท างานที่อ่ืน น้องก็บอกว่าให้
เขียนประสบการณ์เก่า ๆ เพราะน้องเกิดห่างจากผมหลายปี เขาโตไม่ทันป้า 
ผมก็เลยเขียน นั่งนึกถึงสิ่งเก่า ๆ ที่ได้รับรู้มา ซึ่งฉากของแม่น้ าบ้านยายก็จะ
มีที่บ้าน มีตลาดต้นสน มีท่านาบ้าง ตอนนั้นท่านายังไม่มีอะไร ยังไม่ได้
รุ่งเรืองขนาดนี้ ไม่ได้มีเข่ือนแบบนี้ ขึ้นท่าต้องอยู่ในโป๊ะแล้วเดินขึ้นไป แล้วก็
รวมหลายอย่างที่ประทับใจ วัดต่าง ๆ บ้านผมศรัทธาวัดกลางบางแก้ว 
มาตั้งแต่หลวงปู่เพิ่ม หลวงปู่บน ป้าท่านเล่าให้ฟัง ส่วนผมเกิดมา ก็เห็น 
หลวงปู่เพิ่มแล้ว นอกจากนี้ก็มีวัดใหม่ วัดตุ๊กตา วัดแคก็เป็นอีกวัดที่ศรัทธา 
วันก่อนเข้าไปวัดแคก็เปลี่ยนไปเยอะ สมัยก่อนมีต้นพิกุลใหญ่ ๆ อยู่ต้นหนึ่ง 
วัดสัมปทวน วัดกลางคูเวียง ก็เป็นสิ่งที่ท าให้อยากจะเขียนเรื่องเหล่านี้ ซึ่งก็
จะค่อย ๆ หายไปเรื่อย ๆ มาบัดนี้ตลาดต้นสนก็แทบจะไม่เหลือแล้ว
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เหมือนกัน หายไปเยอะจากที่เคยรุ่งเรืองมีของขายเยอะแยะ ตอนนี้ ก็จะ 
ร้างลาไป แต่ก็เป็นวัฏจักร มีมา เจริญและก็ค่อย ๆ ร่วงโรยไป  

 

ฉากหลัง “นครชัยศรี”  

รองศาสตราจารย์ ดร.นริทธิ์ สีตะสุวรรณ 

เพราะเป็นฉากที่เราโตมา เห็นมาตั้งแต่เล็ก ๆ ประทับใจกับที่นั้น 
และจะมีฉากหนึ่งที่ถ้าคนไปตามก็อาจจะหาไม่เจอหรือไม่รู้จักก็คือ ตลาด 
ต้นสนหรือโรงคราม ตอนนี้ไม่รู้ว่าเหลือแค่ไหน เคยดูรูปจากในอินเทอร์เน็ต
เห็นแล้วก็ตกใจ ร้างไปเลย แถวนั้นเคยมีญาติอยู่เยอะเลย แล้วเคยไปวิ่งเล่น 
เคยไปซื้อของ ก็หายไปหมด โรงครามก็ไม่รู้อยู่หรือเปล่า โรงครามช่วงเวลาที่
เขาเอาผ้าลงมาซักที น้ าก็เป็นสีน้ าเงินทั้งคลอง และอีกสิ่งที่นึกถึงคือ สมาชิก
ตลาดต้นสนจะเหลืออยู่สักก่ีท่าน 

 

“นครชัยศรี” ในความทรงจ าวัยเยาว์ 

รองศาสตราจารย์ ดร.นริทธิ์ สีตะสุวรรณ 

ฉากที่ปรากฏในหนังสือเป็นฉากจริง เป็นเรื่องจริง แต่ไม่ได้เอ่ยชื่อ
บุคคลทั้งหมด ซึ่งจริง ๆ ผมไม่ได้อยู่ประจ าที่นครชัยศรี ผมอยู่ที่กรุงเทพฯ 
เพราะพ่อแม่ท างานกรุงเทพฯ แล้วก็มีป้าก็มาช่วยเลี้ยงผม มาอยู่ด้วยที่
กรุงเทพฯ บ้าง แต่ความจริงท่านอยู่นครชัยศรี เพราะฉะนั้นเสาร์อาทิตย์ 
ท่านก็จะพาไปนครชัยศรี พามาขึ้นรถไฟที่บางกอกน้อย นั่งรถเมล์ต่อรถไฟ 
แล้วก็นั่งรถไฟไปเรื่อย ๆ มาลงที่สถานีนครชัยศรี แต่ก่อนก็จะนับสถานีไป
ด้วยต้องนั่งผ่านหลายสถานี ผ่านตั้งแต่บางระมาด ตลิ่งชัน ไปเรื่อย  ๆ 
ส่วนมากก็จะขึ้นรถไฟบ้านโป่งเป็นหัวรถจักรดีเซล บางครั้งอาจไม่ทันรถ 
บ้านโป่งก็จะนั่งรถที่วิ่งยาวกว่านั้น เช่น รถเพชร (เพชรบุรี) รถน้ าตก ซึ่งรถเพชร 
รถน้ าตก มักจะน าด้วยรถจักรไอน้ าก็ลากไป เวลานั่งป้าก็จะให้ระวังลูกไฟจะ
กระเด็นมาใส่ หมายถึงเวลาที่นั่งโบกี้หน้าที่ใกล้หัวรถจักรก็จะมีลูกไฟออกมา 
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นั่งรถมาลงที่นครชัยศรี แล้วนั่งเรือจ้างจากสถานีนครชัยศรีมาที่บ้านยาย แต่
เดี๋ยวนี้สถานีรถไฟนครชัยศรีแทบไม่มีรถจอด เลยไปหมดเลย ไปจอดงิ้วราย
แล้วข้ามไปนครปฐมเลย ก็น่าเสียดาย 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล 

เพราะฉะนั้นในความทรงจ าของอาจารย์ นครชัยศรีเหมือนเป็น
บ้านสวนที่อาจารย์จะไปช่วงเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุด ทั้งหมดก็เลยน ามาสู่
การถ่ายทอดเป็นงานเขียน และทราบจากอาจารย์วีรวัฒน์ว่าหนังสือแม่น้ า
บ้านยายได้รับให้เป็นหนังสืออ่ านนอกเวลาของวิชาภาษาไทยของ 
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

ในช่วงแรกก็ขอขอบพระคุณอาจารย์นริทธิ์ที่พาย้อนความทรงจ า
ไปสู่เรื่องแม่น้ าบ้านยายและเรื่องระลึกนึกท า ถ้าใครมีโอกาสได้ไปอ่านซึ่ง
หนังสือก็หายากเพราะพิมพ์นานมากแล้ว แต่ในห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์มี
ก็สามารถไปยืมอ่านได้ ทั้งแม่น้ าบ้านยายซึ่งก็เล่าเรื่องวิถีชีวิตของชาวนครชัยศรี 
และเรื่องระลึกนึกท าที่พูดถึงเมนูอาหารพื้นบ้านของชาวนครชัยศรี ซึ่ง
ปัจจุบันอาจารย์ก็ใช้ชื่อนี้ในรายการวิทยุ ที่ผ่านมาอาจารย์ก็ยังไปให้
สัมภาษณ์ในรายการวิทยุเรื่องของเมนูอาหารของนครชัยศรีด้วย 

 

ชวนรู้จัก “คลองมหาสวัสดิ์ - ศาลายา – นครปฐม”  
ผ่านงานเขียน หม่อมหลวงศรีฟ้า มหาวรรณ หรือ ศรีฟ้า ลดาวัลย์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์ อินทรพร 

กราบเรียนท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับ วันนี้ก็เอางานเขียนของ
หม่อมหลวงศรีฟ้า มหาวรรณ ซึ่งเป็นนามจริง แต่ว่านามดั้งเดิมของท่านคือ 
หม่อมหลวงศรีฟ้า ลดาวัลย์ ซึ่งคิดว่าทุกท่านที่เป็นนักอ่านก็น่าจะรู้จักกันดี 
ยิ่งโดยฉพาะถ้าเป็นคอละคร เพราะงานของท่านก็น าเสนอเป็นละครเป็น
ประจ า ล่าสุดจะเป็นเรื่องอีสาที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับในรั้วในวังซึ่งก็มีฉากที่
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เอาเรื่องเกี่ยวกับคลองมหาสวัสดิ์ ท่านก็จ าลองฉากความทรงจ าของท่าน
เก่ียวกับตอนที่ท่านอยู่ที่วังมหาสวัสดิ์มาใช้ในเร่ืองนี้แล้วก็เป็นฉากส าคัญด้วย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือ “ชีวิต ความคิดและนวนิยาย”  

 

ขอเริ่มต้นตรงค ากล่าวของท่านในหนังสืออัตชีวประวัติของท่าน  
คิดว่าน่าจะเป็นงานเขียนเล่มสุดท้ายในชีวิตก่อนที่ท่านจะสิ้นก็คือ “ชีวิต 
ความคิดและนวนิยาย” ก็จะเล่าเกี่ยวกับตัวท่านเอง เรื่องชีวิตวัยเด็ก เติบโต
ไปท างาน เรื่องสังคม ท่านเล่ายาวมากเหมือนตลอดชีวิตของท่าน และก็โยง
ไปหาว่าทั้งหมดนี้เป็นวัตถุดิบที่ใช้ส าหรับการเขียนนวนิยาย ซึ่งวังมหาสวสัดิ์
ที่ท่านอยู่ตอนวัยเด็กก็ได้ปรากฏอยู่ในนวนิยายหลาย ๆ เรื่อง ท่านบอกว่า 
นวนิยายส่วนมากมีที่มาจากประสบการณ์ในชีวิต ทั้งที่เป็นชีวิตจริงและมี
เร่ืองราวหลากหลายยิ่งกว่านวนิยายหลาย ๆ เร่ือง หมายถึงชีวิตจริงอาจมาก
กว่านวนิยาย นวนิยายอาจแค่จ าลองมาแค่บางส่วน แม้กระทั่งงานที่ถูก
เรียกว่าน้ าเน่า เพราะว่างานของท่านยุคหนึ่ง ในสมัยที่สังคมก าลังเรียกร้อง
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เรื่องของนักเขียนเพื่อศิลปะ ศิลปะเพื่อชีวิต ช่วงการเมือง ประมาณยุค ๑๔ 
ตุลา ๖ ตุลา ยุควรรณกรรมเพื่อชีวิต งานของท่านก็จะถูกตีค่าว่าเป็น
วรรณกรรมน้ าเน่า ท่านก็บอกว่าจริง ๆ แล้วไม่ว่าจะเรียกว่าน้ าเน่าหรือน้ าดี 
งานเขียนทั้งหมดก็ดึงมาจากประสบการณ์ของท่านหรือนักเขียนเองมา
น าเสนอ อาจจะแถมด้วยจินตนาการ ความคิดและสติปัญญา คืองานเขียน
ถึงแม้ว่าจะดึงออกมาจากเรื่องจริง แต่ก็มีการดัดแปลงคือเป็นงานประเภท
นวนิยาย หรือแม้กระทั้งงานประเภทสารคดี อัตชีวประวัติที่ท่านเขียนชีวิต 
ความคิดและนวนิยาย ก็ต้องค านึงถึงความเพลิดเพลินด้วย โดยเฉพาะ  
ถ้าเป็นนวนิยายมันก็ต้องสอดแทรกพอเหมาะ  

มาดูประวัติของท่าน หม่อมหลวงศรีฟ้า มหาวรรณ เป็นศิลปิน
แห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๓๙) นามปากกาของท่านมี
หลากหลายทั้ง "จุลลดา ภักดีภูมินทร์" "ศรีฟ้า ลดาวัลย์" และ "สีฟ้า" 

“จุลลดา ภักดีภูมินทร์” จะใช้ช่วงแรก ระยะแรกที่เริ่มเขียนงาน 
เช่น “ปราสาทมืด” ท่านเขียนตั้งแต่ท่านยังสาว ๆ เรื่องปราสาทมืดมีคนไป
นั่งรอที่โรงพิมพ์คอยอ่านระหว่างที่โรงพิมพ์ก าลังจะพิมพ์ ซึ่งสมัยนี้คงไม่มี
เพราะคนไปอ่านในออนไลน์กันหมด ส่วนงาน "ศรีฟ้า ลดาวัลย์" ก็จะเป็น
แนวสะท้อนชีวิตครอบครัว และ "สีฟ้า" จะเป็นงานสะท้อนสังคม งานของ
ท่านจะมีหลากหลายแนว แต่ว่าทั้งหมดก็จะมีงานอีกกลุ่มที่จะเป็นงานย้อนยุค 
ย้อนอดีตและมักจะเป็นเรื่องเจ้านาย ตัวละครเอกมักจะอยู่ในราชสกุลเป็น
หม่อมเจ้าหรือหม่อมราชวงศ์ ภาพที่จ าลองมามีหลาย ๆ เรื่องที่เอาภาพของ
วังมหาสวัสดิ์มาเป็นฉากหลัง เพราะว่าหม่อมหลวงศรีฟ้าท่านเกิดที่ 
วังมหาสวัสดิ์ที่ต้นคลองมหาสวัสดิ์ แม้ว่าคลองมหาสวัสดิ์และวังมหาสวัสดิ์
อาจไม่ได้อยู่เลยมาถึงเขตนครปฐม เพราะว่าต้นคลองอยู่แถววัดชัยพฤกษ
มาลา เป็นการขุดต้นคลองตรงแถวบางกอกน้อย แต่ ก็ถือว่าเป็นต้นน้ า  
ในด้านวิถีชีวิตคิดว่าสมัยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองที่ท่านน าเสนอ 
ชีวิตในคลองคงจะไม่ค่อยแตกต่างกันมาก  
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นอกจาก “ชีวิต ความคิดและนวนิยาย” ที่เป็นเหมือนอัตชีวประวตัิ
ของท่าน ก็จะมีเรื่อง “ผู้มีชัย” “อีสา” “กิ่งไผ่” “โสนบานเช้า คัดเค้า
บานเย็น” เรื่องนี้จะจ าลองวังมหาสวัสดิ์มาเลย นางเอกอยู่วังมาตั้งแต่เด็ก ๆ 
จนโต นางเอกเป็นลูกคนจีนที่ถูกลอยแพรมา แต่ในเรื่องเขาไม่ได้ใช้ว่า 
วังมหาสวัสดิ์แต่เป็นเรื่องบ้านเจ้าพระยาท่านหนึ่ง เจ้าพระยาก็จะมีภรรยา
เยอะ ภรรยาที่เป็นภรรยารองในบ้านนั้นเก็บนางเอกมาเลี้ยงคู่กับลูกของ
ท่านผู้หญิงที่เกิดใกล้เคียงกัน เรื่องจะจ าลองเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ใน
วังมหาสวัสดิ์และมีรายละเอียดเยอะแยะมากมายที่ตรงกับข้อมูลจริง ส่วน  
“กิ่งไผ่” ที่มีคุณฟุ้ง มีจุลจิตต์ที่ เป็นคนจีนที่มาอยู่  เรื่องนี้ก็จ าลองวัง
เหมือนกัน แล้วก็มีเรื่อง “ริษยา” เปอร์เซ็นต์ของการจ าลองภาพในวังและ
ชีวิตชาวคลองก็จะมีความเข้มข้นแตกต่างกันไป เรื่องที่เข้มข้นเยอะ ๆ ก็คือ 
“โสนบานเช้า คัดเค้าบานเย็น” และเร่ือง “ผู้มีชัย”  
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ก่อนจะพูดถึงวังมหาสวัสดิ์ ก็จะขอให้ดูราชสกุลลดาวัลย์ที่สืบเชื้อ
สายมาจากพระองค์เจ้าลดาวัลย ์กรมหมื่นภูมินทรภักดี ซึ่งท่านเป็นโอรสของ
รัชกาลที่ ๓ มีหม่อมหลายท่าน หม่อมท่านหนึ่งชื่อหม่อมสาดเป็นทวดของ
หม่อมหลวงศรีฟ้า ส่วนหม่อมอีกท่านเดิมชื่อหม่อมจีน พระธิดาของท่านไป
เป็นพระอรรคชายาเธอของรัชกาลที่ ๕ จ านวน ๓ องค์ คือ พระอรรคชายาเธอ 
พระองค์เจ้าอุบลรัตนนารีนาค พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าเสาวภาคย์
นารีรัตน์ องค์สุดท้ายคือ พระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราช
ปดิวรัดา หม่อมอีกท่านก็คือหม่อมสาดมีโอรสคือ หม่อมเจ้าเพิ่ม ลดาวัลย์  
ซึ่งเป็นท่านปู่ของหม่อมหลวงศรีฟ้า ท่านเพิ่มก็มีหม่อมหลายคนเหมือนกัน 
แต่หม่อมที่เป็นหม่อมเอกคือหม่อมห่วงซึ่งเป็นคุณย่าของหม่อมหลวงศรีฟ้า 
ท่านบอกว่าคุณย่าไม่ชอบให้ใครเรียกหม่อม ให้เรียกว่าคุณย่า และบอกว่า
หม่อมใคร ๆ ก็เรียกได้ เมียน้อยเจ้าพระยาก็เรียกว่าหม่อม หม่อมของท่าน
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เพิ่มอีกคนชื่อว่าหม่อมช้อยซึ่งเป็นมารดาของเจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับ 
เพราะฉะนั้นงานของหม่อมหลวงศรีฟ้า ลดาวัลย์ ก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับ
ตระกูลลดาวัลย์ แม้กระทั้งนามปากกาของท่าน “จุลลดา ภักดีภูมินทร์”  
ก็คือ จุลลดา แปลว่า ลดาน้อย ๆ คือสืบเชื้อสายมาจากพระองค์เจ้าลดาวัลย์  
ส่วน “ภักดีภูมินทร์” ก็คือภูมินทร์ภักดี ท่านก็เอาชื่อต้นตระกูลของท่านมา
ท าเป็นนามปากกา หม่อมเจ้าเพิ่มกับหม่อมห่วง ท่านมีโอรสหลายองค์  
หนึ่งในนั้นคือ ม.ร.ว.สนั่น ซึ่งเป็นบิดาของหม่อมหลวงศรีฟ้า หม่อมหลวง 
ศรีฟ้ามีน้องชื่อหม่อมหลวงศรีทอง ลดาวัลย์ หรือ ข.อักษราพันธ์ ผู้แต่ง 
ดาวพระศุกร์ ดอกโศก พระองค์เจ้าลดาวัลย์ท่านเล่าว่าที่ชื่อลดาวัลย์คือท่าน
ประสูติตอนดอกลดาวัลย์บานพอดี ซึ่งจะออกประมาณฤดูหนาว ประมาณ
ต้นเดือนมกราคมหรือปลายเดือนธันวาคม ที่ตั้ งของวังมหาสวัสดิ์ที่
หม่อมหลวงศรีฟ้าเอามาเขียนเป็นฉากหลังก็จะอยู่ที่ต้นคลองมหาสวัสดิ์
บริเวณห่างจากวัดชัยพฤกษ์ (วัดชัยพฤกษมาลา ราชวรวิหาร) ประมาณ 
๔๐๐ – ๕๐๐ เมตร ที่วัดชัยพฤกษ์หม่อมหลวงศรีฟ้าเล่าว่าเป็นวัดที่เก็บ
บรรจุอัฐิหรือกระดูกของสกุลลดาวัลย์ เพราะฉะนั้นก็จะผูกพันกับครอบครัว
ของท่านมาก และที่ดินที่สร้างวังมหาสวัสดิ์เป็นที่ดินพระราชทาน ๑๐ ไร่ 
หม่อมห่วงก็มาซื้อต่ออีกเป็น ๑๐๐ ไร่ และให้คนจีนเช่าปลูกผัก เพราะฉะนั้น
แถวนั้นก็จะกลายเป็นสวนผักเหมือนสมัยนี้ สมัยเด็ก ๆ ก็จะรู้ว่าที่ตลิ่งชัน
ปลูกผักและเป็นชุมชนใหญ่ ซึ่งชุมชนจีนจะเข้ามาประมาณสมัยรัชกาที่ ๓ 
จะอยู่แถว ๆ นั้น เลยมาถึงคลองมหาสวัสดิ์  

เวลาอ่านงานนวนิยายหรืองานที่เขียน สิ่งที่ได้ไม่ใช่ข้อมูลอย่าง
เดียวแต่จะได้ทัศนะ ความคิดเห็นของผู้เขียนด้วย หม่อมหลวงศรีฟ้าเล่าไว้ใน
หนังสือ “ชีวิต ความคิดและนวนิยาย” ท่านบอกว่า คนไทยสมัยนั้นถามว่า
ท าไมให้คนจีนเช่าปลูกผักบนที่ดินของท่าน ๑๐๐ กว่าไร่ คนไทยสมัยนั้น
ชอบท านาท าสวน แต่ปลูกผักเป็นงานหนักและต้องใช้ปุ๋ย ซึ่งจะเล่าต่อไปถึง
ที่มาของปุ๋ย ท่านก็เล่าไว้ว่าสมัยนั้นเราจะรู้สึกว่าไม่อยากกินผัก เพราะมี 
ข่าวลือว่าใช้อุจจระรดผักซึ่งจะสัมพันธ์กับเรื่องที่ท่านเล่าและไปอยู่ใน 
นวนิยายด้วย ท่านก็บอกว่าการท าสวนเป็นงานหนัก ต้องรดน้ าทุกวัน ไม่มี
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วันพัก คนจีนซึ่ งอพยพหนีความกันดารมาจากประเทศจีนจะขยัน 
เพราะฉะนั้นเขาจะปลูกผักซึ่งคนไทยไม่ยอมท า อันนี้ก็จะเห็นแนวคิดหรือ
เห็นสิ่งที่ท่านสะท้อนไว้ในความคิดของท่าน  

ก่อนที่จะมาพูดวันนี้ได้มีโอกาสไปล่องคลองมหาสวัสดิ์กับอาจารย์
อภิลักษณ์ แล้วก็บอกอาจารย์ว่าอยากเห็นที่ตั้งวังมหาสวัสดิ์อยู่ตรงไหน แล้ว
ก็เล่าให้อาจารย์อภิลักษณ์ฟังว่า หม่อมหลวงศรีฟ้าท่านได้เขียนไว้ ตัวเองเพิ่ง
จะเคยไปคลองมหาสวัสดิ์ครั้งแรกก็รู้สึกตื่นเต้น เพราะว่าเคยอ่านงานของ
หม่อมหลวงศรีฟ้าก็จะนึกถึงคลองมหาสวัสดิ์แล้วได้มาเห็นของจริง อาจารย์
อภิลักษณ์จึงชวนมาพูดในครั้งนี้ ในนวนิยายที่พูดเรื่องตรงนั้นตรงนี้ ท าให้
อยากไปดูสถานที่จริง เหมือนตอนที่อ่านคู่กรรมแล้วมาเห็นสถานีรถไฟ
บางกอกน้อยก็จะตื่นเต้นรู้สึกว่าตรงนี้เป็นที่ที่โกโบริตาย เคยไปล่องคลอง
แถวสมุทรสาครแล้วรู้ว่ามีบ้านใช้ถ่ายคู่กรรม อย่างที่อาจารย์นัทธนัยบรรยาย 
ไม่ใช่สถานที่จริงเป็นแค่ที่ถ่ายละคร แต่ก็ยังรู้สึกตื่นเต้น คลองมหาสวัสดิ์ก็
เหมือนกัน อยากเห็นที่ตั้งซึ่งในความเป็นจริงวังมหาสวัสดิ์ถูกรื้อไปแล้ว 
ตอนนี้เป็นอะไรก็ไม่ทราบ ประวัติวังมหาสวัสดิ์เร่ิมสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๔๐ 
หม่อมเจ้าเพิ่มซึ่งเป็นท่านปู่ของหม่อมหลวงศรีฟ้าลาออกจากราชการที่เป็น
ปลัดทูลฉลองพระคลังมหาสมบัติ ท่านก็ขนเอาครอบครัวมาอยู่ที่นี่ซึ่งได้รับ
พระราชทานมา และซื้อที่ดินเพิ่ม เมื่อท่านสิ้นชีพิตักษัยในปี พ.ศ. ๒๔๗๘ 
เมื่อท่านสิ้น ขณะนั้นบริวารท่านเยอะ หากได้อ่านงานของหม่อมหลวงศรีฟ้า
เกี่ยวกับเรื่องในรั้วในวัง หม่อมหลวงศรีฟ้าจะบรรยายว่าคนในวังเยอะ 
บรรยายสภาพเรือนก็จะท าให้นึกถึงวังมหาสวัสดิ์ ถึงแม้ว่าบางเรื่องจะไม่ได้
เอ่ยชื่อไว้ว่าเป็นวังมหาสวัสดิ์หรือว่าเป็นวังเจ้าพระยา เมื่อหม่อมเจ้าเพิ่มสิ้นก็
มีข่าวลือว่าจะมีการปล้นวัง หม่อมย่าของท่านกลัวเลยรื้อวังแล้วก็เอาเรือน
มาปลูกที่สถานเสาวภา แต่ที่ดินยังอยู่ และคนจีนก็ยังเช่าอยู่ ช่วงที่คุณแม่
ของหม่อมหลวงศรีฟ้า (คุณบัวจันทร์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา) ป่วยเป็นโรคติดต่อ
และรักษาไม่หาย ท่านก็ไปสร้างเรือนรักษาตัวอยู่ที่นั้นและแม่ท่านก็สิ้น ในช่วง
สงครามโลกครั้งที่ ๒ มีการทิ้งระเบิดกันเยอะ พ่อท่านก็ย้ายมาอยู่และสร้าง
โรงงานน้ าตาล หม่อมหลวงศรีฟ้าก็จะน าเรื่องพวกนี้มาเขียนในนวนิยาย  
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ท่านก็เล่าว่าวังมหาสวัสดิ์สมัยก่อนไกลมาก เวลาท่านปู่ของท่านเข้า
กรุงเทพฯ มาในวังของพ่อท่าน ท่านก็จะขนคุณชาย หม่อมราชวงศ์เล็ก ๆ  
ติดมาด้วย วังลดาวัลย์ก็จะล้อกันว่าคุณชายบ้านนอก สมัยนั้นแค่คลอง
บางกอกน้อยยังเป็นบ้านนอก แล้วถ้าเกิดเลยมาถึงที่นี่ (ศาลายา) อาจจะเป็น
ชนบทไกล เพราะว่าเมื่อก่อนการเดินทางล าบาก  

 

“สภาพบ้านในคลองมหาสวัสดิ์ เท่าที่เด็กอายุ
ประมาณ ๕ ขวบพอจ าได้คือ บริเวณกว้างใหญ่ซึ่ง
ด้านหลังมีลักษณะเป็นสวนกลาย ๆ ไม่ได้ยกท้องร่อง
และไม่มีรั้วก้ัน เป็นสวนผลไม้แบบปลูกตามใจ ... 

ตัวเรือนต าหนักใหญ่ที่ท่านปู่กับคุณย่า และคุณลุง 
คุณอาอยู่ เป็นเรือนไม้สามชั้น ตอม่อหล่อซีเมนต์ ใต้
ถุนเตี้ยพอให้ผู้ใหญ่นั่งยอง ๆ หรือคลานมุดเข้าไปได้ 
เป็นใต้ถุนปิด คือธรรมดาไม่มีใครมุดเข้าไป เว้นแต่เด็ก
เล่นซน เรือนหลังนี้ดูเหมือนจะทาสีเขียวหม่น ๆ 
ด้านหน้าและด้านหลังเป็นระเบียงมีบันไดขึ้นลงกว้าง
มาก บันไดเรือนของบ้านแบบนี้มักจะใช้เป็นที่ถ่ายรูป
รวมญาติ เพราะมันกว้างและเป็นชั้น ๆ นั่งเรียงกัน
เป้นตับได้มากคน” 

(ชีวิต ความคิด และนวนิยาย, หน้า ๖๕) 

 

ข้อความการบรรยายเรือนของท่านที่วังมหาสวัสดิ์ เวลาอ่านงาน
ของหม่อมหลวงศรีฟ้าที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวังก็จะย้อนนึกถึงตรงนี้ ซึ่ง
ตอนนี้ไม่เหลืออยู่แล้ว อย่างฉากที่ท่านเล่าในหนังสืออัตชีวประวัติของท่าน
ว่าวังของท่านเป็นยังไง ท าให้นึกถึงเรื่อง “กิ่งไผ่” มีคุณฟุ้งเป็นเด็กที่เฮี้ยว ๆ 
รักท่านปู่มาก ท่านปู่เป็นหม่อมเจ้า คุณฟุ้งเป็น ม.ร.ว. ปรากฏว่าท่านปู่ตาย 
คุณฟุ้งก็รู้สึกเหมือนขาดที่ยึดเหนี่ยว แล้วก็เกเรเลยถูกส่งไปเรียนหนังสือที่
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แปดริ้ว คล้าย ๆ โรงเรียนดัดสันดาน ปรากฏว่าคุณฟุ้งว่ายน้ ากลับแล้วเดิน
ตามหมอนรถไฟมาถึงวัง ย่าก็ดุ ในเรื่องคุณย่าก็ถอดแบบมาจากหม่อมห่วง 
ปรากฏว่าคุณฟุ้งเข้าไปใต้ถุนเรือนเพื่อจุดไฟเผาย่า ท่านเขียนเล่าว่าเรื่องนี้
เป็นของพี่ชายท่าน พี่ชายท่านเกเรแบบนี้ ท่านก็น าเรื่องมาเขียน เหล่านี้ก็
เป็นเร่ืองลักษณะของวัง 

ความผูกพันที่หม่อมหลวงศรีฟ้าอยู่กับวังมหาสวัสดิ์ก็จะมี ๒ ช่วง 
คือตั้งแต่ท่านเกิดปี พ.ศ. ๒๔๗๓ ก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง ถึงประมาณ 
พ.ศ. ๒๔๗๘ อีกช่วงคือท่านอยู่จนปู่ท่านสิ้น แล้วก็มาอยู่กรุงเทพฯ ท่านพ่อก็
พาไปเช่าบ้านอยู่ที่บางรัก แล้วก็ไปท าโรงงานน้ าตาลตอนช่วงสงครามโลก
ครั้งที่ ๒ เพราะฉะนั้นหม่อมหลวงศรีฟ้าจะประทับใจมากส าหรับการอยู่ที่นี่ 
ท าให้เวลาจะน าเสนอเกี่ยวกับนิยายย้อนยุค ภาพของวัง ภาพของคลองจะ
ปรากฏมาตลอดเวลา  

เรื่องฉากในวรรณกรรม อ้างถึง เคลลี กริฟฟิธ (Kelly Griffith)  
ซึ่งอ้างมาจาก อาจารย์สรณัฐ ไตลังคะ อีกทีบอกว่าฉากในวรรณกรรมมี  
๓ ประเภทคือ ๑) ฉากที่ เป็นลักษณะทางกายภาพที่มองเห็นได้ เช่น 
ธรรมชาติ สิ่งก่อสร้าง  ๒) ฉากที่เป็นเวลา ระยะเวลา เช่น ช่วงเวลาตั้งแต่ฤดู
หนาว ฤดูร้อน หรือช่วง ๕ ปี ๑๐ ปี และ ๓) ฉากที่เป็นสภาพแวดล้อมทาง
วัฒนธรรม ซึ่งนวนิยายของหม่อมหลวงศรีฟ้ามีครบเลยทั้ง ๓ อย่าง  
ตัวอย่างนวนิยายที่เลือกมาคือเรื่อง “ผู้มีชัย” เป็นเรื่องแรกที่หม่อมหลวงศรี
ฟ้าใช้ชื่อว่า “ศรีฟ้า ลดาวัลย์” เดิมที่ใช้ “จุลลดา ภักดีภูมินทร์” เขียนใน
นิตยสารสกุลไทย ผู้มีชัยเหมือนกับเป็นชีวประวัติของท่านเอง เพราะพูดถึง
คุณชายท่านหนึ่งที่ไปได้ภรรยามาจากเหนือ ซึ่งแม่หม่อมหลวงศรีฟ้าเป็น 
คนเหนือเป็นคนเชียงใหม่ แล้วก็มาอยู่ในวัง มีคุณชาย คุณหญิง ถ้าจะบอกว่า
งานเขียนที่เป็นเรื่องของคุณชายคุณหญิงเป็นเรื่องน้ าเน่าทุกเรื่องก็ไม่ใช่  
งานของท่านจะมีลักษณะสะท้อนภาพสังคมชนชั้นสูงกลุ่มหนึ่ง แต่ว่าไม่มี
เรื่องอิจฉาริษยาตบตีแย่งท่านชาย แย่งคุณชายเหมือนกับนิยายที่เอามา
เขียนใหม่ งานของหม่อมหลวงศรีฟ้าจะสะท้อนภาพการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมหรือชนชั้นมากกว่า อย่างเรื่องนี้จากสถานที่ เป็นวังกนกพันธุ์อยู่ 



๖๒ |  พื้นท่ี ฉากละคร อาภรณ์ และผลมะเกลือ 

ริมคลอง เปิดฉากที่ท่าน้ า หลาย ๆ เรื่องจะเปิดฉากที่ท่าน้ า มีเรือ อ่านก็
จินตนาการ ส่วนฉากเวลาจะเป็นช่วงก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองคือ พ.ศ. 
๒๔๗๕ และสภาพแวดล้อมก็จะมีเร่ืองของความคิดของคน ความขัดแย้งของ
สะใภ้ ทั้งสะใภ้เจ้าพระยา สะใภ้ที่เป็นลูกคุณหลวง สะใภ้ที่เป็นคนธรรมดา  
จะแบ่งชนชั้นแล้วเรียกสรรพนาม ถ้าคนนี้เรียกคุณหญิง ถ้าคนนี้เรียกนาง 
ลักษณะประมาณนี้มีความคิดสะท้อนจากตรงนี้  

เรื่อง “โสนบานเช้า คัดเค้าบานเย็น” ที่บอกว่าเป็นเรื่องคลอง 
มหาสวัสดิ์ชัดเจน แต่ว่าในเร่ืองไม่อ้างถึงเลย ภาพยนตร์หลาย ๆ เร่ืองที่สร้าง
จากนวนิยายของท่าน รายละเอียดจะหายไป เพราะว่าบางทีหม่อมหลวงศรีฟ้า
จะแทรกไว้ในเรื่อง อย่างที่บอกว่าคลองนี้มีประวัติอย่างไรมักจะตัดไป 
อาจจะถือว่าไม่ได้มีส่วนส าคัญกับเรื่อง แต่ถ้าอ่านจากนวนิยายจะเห็นว่ามี
การแทรกและไม่ได้แทรกแบบยัดเยียดแต่แทรกอย่างพอเหมาะ เรื่อง “กิ่งไผ่” 
จะเป็นช่วงก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง มีเรื่องสภาพแวดล้อม ความคิด 
ชีวิต วัฒนธรรม ท่านก็จะจ าลองชีวิตของท่าน  เร่ือง “อีสา” ก็เป็นเร่ืองในวัง
เหมือนกัน เป็นเรื่องก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง ช่วงสงครามโลก จะเห็น
ได้ว่านวนิยายหลาย ๆ เรื่องที่เกี่ยวกับคลองมหาสวัสดิ์จะเป็นช่วงที่ท่านเด็ก
แสดงให้เห็นว่าท่านผูกพันและเป็นภาพสังคมในช่วงก่อนเปลี่ยนแปลง 
การปกครอง หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองหรือว่าช่วงสงครามโลก แต่ว่า
เนื้อเรื่องไม่ซ้ า แม้ฉากเหล่านี้ก็จะซ้ า ๆ กัน ในงานของหม่อมหลวงศรีฟ้าที่
เล่ามาก็จะเห็นประวัติคลอง เห็นวิถีชีวิตของคน เห็นเรื่องความเชื่อและ
ทัศนะของท่านที่แทรกอยู่ ท่านบอกว่าสมัยก่อนหน้าวัดชัยพฤกษ์จะหันหน้า
ออกคลองบางกอกน้อย แต่เมื่อปรับปรุงสร้างโบสถ์ใหม่ ตอนนี้จะหันหน้า
เข้าคลองมหาสวัสดิ์ตรงกับประวัติคลองในพระราชพงศาวดารรัชกาลที่ ๔ 
ของเจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ข า บุนนาค) ก็บันทึกเร่ืองเก่ียวกับ
การขุดคลองว่า รัชกาลที่ ๔ ท่านให้ขุดเป็นคลองเชื่อมจากคลองบางกอก
น้อยกับบางกอกใหญ่ แล้วขยายออกไปเมื่อขุดออกไปให้มาถึงนครชัยศรี 
โดยใช้เงินที่ยึดมาหรือที่พระคลังเก็บมาจากท้าวเทพอากร (เงิน) เป็น 
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นายอากรตลาด จ านวน ๑,๐๐๐ ชั่ง แล้วก็เบิกจากพระคลังอีก ๑๐๐ ชั่ง 
เจ้าพระยาทิพากรวงศ์บริจาค ๑ ชั่ง ๑๐ ต าลึง  

ในพงศาวดารจะพูดถึงประวัติไว้ แต่ว่างานเขียนของหม่อมหลวง 
ศรีฟ้าจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ เช่น เรื่องการขุดคลอง ท่านก็
เล่าว่าเดิมทีคลองไม่ได้เรียกว่าคลองมหาสวัสดิ์  แต่ เรียกว่าคลองขุด 
วัดชัยพฤกษ์ ค าว่า “มหาสวัสดิ์” เป็นชื่อพระราชทานจากรัชกาลที่ ๔ และ
คลองนี้ได้มาจากท้าวเทพอากร ท้าวเทพอากรคือใคร หม่อมหลวงศรีฟ้า  
เล่าว่าเป็นก านันตลาด เป็นผู้หญิง ท าให้รู้รายละเอียดเพิ่มว่าก านันตลาดเป็น
ผู้หญิง มีหน้าที่เก็บภาษีอากรในตลาดและปรากฏว่ารวยมาก เมื่อตาย
ลูกหลานแย่งมรดกกัน รัชกาลที่ ๓ จึงยึดมาหมดเลย หม่อมหลวงศรีฟ้าก็
บอกว่าเหมือนได้กินภาษีเปล่า ๆ และร่ ารวย พอตายก็แย่งมรดก แล้วรัชกาลที่ 
๔ ก็เอาเงินนั้นมาสร้างคลอง ท่านก็จะแวะเล่าเรื่องเก่ียวกับก านันคนใหม่ชื่อ 
นิ่ม เป็นก านันผู้หญิงเหมือนกัน นิ่มเป็นเหมือนลูกสาวของหลวงหรือพระยา
คนหนึ่ง แต่ว่าเป็นข้าในพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดี 
พระธิดาของรัชกาลที่ ๓ ท่านก็เลยขอให้ตั้งนางนิ่มเป็นก านันตลาดแทน 
ปรากฏว่าตั้งได้ ๓ ปี รัชกาลที่ ๓ ก็สวรรคต นางนิ่มก็ก าเริบ คิดว่าท่านหมด
อ านาจ แต่พระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดีก็ได้ไปเป็นมเหสีของรัชกาลที่ ๔ 
กลับขึ้นมา ท่านก็ทูลขอรัชกาลที่ ๔ ให้ปลด ตรงนี้ก็เป็นรายละเอียดสนุก ๆ 
หม่อมหลวงศรีฟ้าก็บอกว่า คนอย่างนางนิ่มมีอยู่ทุกสมัย ซึ่งพอเจ้านาย 
คนเก่าตก ก็จะโผไปหาเจ้านายคนใหม่ ส าหรับนางนิ่มก็จะได้รับผลอย่างทันตา 
เหล่านี้ก็เป็นรายละเอียดอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับคลองเท่าไหร่ ในนวนิยายก็จะ
มีเรื่องอย่างนี้ ท่านยังเล่าถึงเรื่องขบวนเรือของรัชกาลที่ ๕ แทรกไว้ใน 
นวนิยาย ซึ่งบางทีไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อเรื่องหลักในนวนิยาย ท่านก็จะให้ 
ตัวละครมานั่งคุยกัน ในเรื่องคนรับจ้างแจวเรือเล่าว่าคลองนี้รัชกาลที่ ๕  
เคยประพาส เวลาอ่านก็ได้เกร็ดความรู้ แต่ส่วนนี้เมื่อมาท าเป็นละครก็จะ
โดนตัดออกเพราะไม่เกี่ยวกับเรื่อง ถ้าอ่านนวนิยายก็จะมีรายละเอียดพวกนี้ 
เร่ือง “โสนบานเช้า คัดเค้าบานเย็น” ก็เป็นเร่ืองที่คลองมหาสวัสดิ์ก็เป็นเร่ือง
ส าคัญคือเป็นเส้นทางเสด็จพระราชด าเนินมาพระปฐมเจดีย์อย่างรัชกาลที่ ๕
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เองก็เลยไปถึงไทรโยค หม่อมหลวงศรีฟ้าก็เล่าไว้ มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ว่ารัชกาลที่ 
๕ มาประพาสที่วังมหาสวัสดิ์ด้วย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพถ่ายฝีพระหัตถพ์ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยุ่หัวทรงฉายพระรูป 
พระวิมาดาเธอฯ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา  

และเจ้านายในราชสกุลลดาวัลย ์ณ วังมหาสวัสดิ์ ริมคลองมหาสวัสดิ ์

 

นอกจากนี้ยังมีเรื่องเกี่ยวกับแม่น้ าวน ตรงปากคลองจะมีน้ าวนซึ่ง
น่ากลัวมาก หม่อมหลวงศรีฟ้าก็น าไปเขียนใน “อีสา” ถ้าจ าเนื้อเรื่องอีสาได้ 
คุณหญิงโสภาพรรณวดีซึ่งอีสาเป็นคนพาหนีออกมาอยู่กับนายสมศักดิ์ แล้ว
อีสาดันไปมีความสัมพันธ์กับนายสมศักดิ์แล้วคุณหญิงก็รู้ ตอนพาหนีมาก็ไป
เช่าบ้านอยู่ที่แพของแม่แป้น ซึ่งแพแม่แป้นอยู่ตรงปากคลองมหาสวัสดิ์ และ
ตรงนั้นจะมีน้ าวน ปรากฏว่าหม่อมหลวงศรีฟ้าก็ไปสอดแทรกไว้ในเนื้อเรื่อง
ว่าคุณหญิงก็ไปฆ่าตัวตายตรงนั้น ตอนแรกจะบรรยายว่าน้ าวนตรงนั้น 
น่ากลัวมากเอาไม้ถ่อลงไปวัดความลึกไม่มีขึ้นมาเลย เรื่องนี้อยู่ในนวนิยายที่
เป็นตัวหนังสือ แต่ละครก็ตัดออกอีก ละครบอกเพียงคุณหญิงฆ่าตัวตาย 
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แต่ไม่ได้บอกตรงไหน เพราะฉะนั้นเวลาอ่านหนังสือกับดูละคร รายละเอียด
หลาย ๆ อย่างจะหายไป  

เรื่องความอุดมสมบูรณ์ท่านก็จะเสนอไว้ อ่านแล้วก็รู้สึกอิจฉาคนที่
อยู่ในคลองมหาสวัสดิ์ ท่านบอกว่ากุ้งเยอะมาก ลงไปงมตอนเช้าก็จะได้กุ้งมา
เผากิน บอกว่าก่อไฟไว้ได้เลย เดี๋ยวโยนเข้าเตาไฟ ก็จะอยู่ในนวนิยายหลาย ๆ 
เรื่อง เช่น โสนบานเช้า คัดเค้าบานเย็น ที่ว่างมขึ้นมาก็ได้เลย หรือในกิ่งไผ่
ที่ว่าคุณฟุ้งให้บ่าวลงไปงมกุ้งแล้วโยนเข้าเตาไฟ  

เรื่องเรือออนเหว็ง เป็นเรือขนอุจจาระของบริษัทออนเหว็ง คนแต่
ก่อนจะรู้จักดี เรือออนเหว็งจะรับจ้างขนและมาถ่ายลงเรือเอาไปขายให้
ชาวสวนผัก ซึ่งหม่อมหลวงศรีฟ้าก็ถ่ายทอดไว้ในนวนิยาย แต่ในละคร  
“โสนบานเช้า คัดเค้าบานเย็น” ก็ตัดออกไม่ได้พูดถึง เป็นรายละเอียด
วัฒนธรรมที่ปรากฏในหนังสือนิยาย 

เร่ืองการเดินทาง ท่านก็บันทึกไว้ว่ามีเรือเรียกว่า เรือเผาหัว ตอนนี้
ไม่มีแล้ว มีเครื่องเรือแล้วก็ต้องเผาหัว เดี๋ยวนี้ เห็นแต่เรือหางยาว อีกอันคือ
เรือมีเครื่องก าลังก็จะเร็วกว่าและเสียงไม่ดัง หม่อมหลวงศรีฟ้าก็จะเขียนไว้ 
อ่านแล้วก็จะเห็นบรรยากาศและสภาพแวดล้อมต่าง  ๆ หรือว่าเรื่อง
สงครามโลก ท่านก็พูดไว้ว่าหนีระเบิด คลองมหาสวัสดิ์ตรงนั้นอยู่ใกล้ ๆ  
ไม่ไกลมาก เวลาทิ้งระเบิดที่สะพานพุทธก็จะได้ยินมาถึง หม่อมหลวงศรีฟ้า
เขียนนิยายหลาย ๆ เรื่องที่ให้ตัวละครหนีระเบิดแล้วไปอยู่ที่บ้านสวนก็คือ
คลองมหาสวัสดิ์  

ในช่วงสงครามโลก ภาพฉากวัฒนธรรมคือเรื่องร าวง ไม่แน่ใจว่าที่
คลองมหาสวัสดิ์มีไหม น่าจะมีพวกร าโทน เรื่องร าวงจะอยู่ในนิยายหลาย ๆ 
เรื่องของหม่อมหลวงศรีฟ้า เพราะว่าร าโทนหรือร าวงเป็นสิ่งที่ จอมพล  
ป.พิบูลสงคราม ให้มีเป็นเหมือนสิ่งปลอบใจคนช่วงสงคราม เรื่องอ่ืน ๆ เช่น 
เรื่องเหาระบาดในคลองมหาสวัสดิ์เพราะว่าคนต้องลงไปอาบน้ าในคลอง  
เหาก็ลอยไปตามน้ าแล้วไปเกาะคนที่อาบน้ าต่อ และมีข่าวลือในคลองว่า 
พระยมพระกาฬจะมาเอาคนในช่วงนั้น ต้องเป็นเหา ถ้าใครเป็นเหาจะ  
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ไม่โดนเอาตัวไป ปรากฏว่าพอใครเป็นเหาก็ดีใจพระกาฬหรือพระยมไม่เอา
ตัวไป ก็จะมีรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ แบบนี้  

งานของหม่อมหลวงศรีฟ้านอกจากเรื่องที่ยกตัวอย่างไปแล้ว เวลา
อ่านก็จะเห็นว่าท่านชอบเอารายละเอียดไปเขียนไว้ อย่างเช่น รางรักเป็น  
นวนิยายซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับคลองมหาสวัสดิ์ แต่ต้องมีบ้านริมน้ า มีเรือ  
มีดอกโสน พิกุลแกมเกดแก้ว หรือหลาย ๆ เรื่อง อ่านก็จะรู้สึกว่าได้
บรรยากาศระลึกถึงคลองมหาสวัสดิ์ พอได้มาล่องคลองมหาสวัสดิ์ก็จะรู้สึก
ตื่นเต้นมากในฐานะที่เป็นแฟนหนังสือ  

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล 

ขอขอบคุณอาจารย์วีรวัฒน์ท าให้พวกเราเห็นภาพงานของ
หม่อมหลวงศรีฟ้า ส่วนตัวก็ได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์หม่อมหลวงศรีฟ้าก่อนที่
ท่านจะเสียชีวิต เมื่อเล่าถึงเรื่องอีสาท าให้เห็นภาพมากข้ึน  

 

จากการเดินทางกับอาจารย์นริทธิ์ที่มากับรถไฟ อาจารย์วีรวัฒน์ได้
พาลงคลองมหาสวัสดิ์ล่องเรือมาถึงมหิดล ขอชวนคุยกับคุณอัมราพร  แผ่นดิน
ทอง ผู้ เขี ยนบทเรื่ องในต านาน “Seasons Change เพราะอากาศ
เปลี่ยนแปลงบ่อย”  
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“มหิดล ศาลายา”  ใน  “Seasons Change”  

 
 

คุณอมราพร แผ่นดินทอง 

เรื่องนี้จริง ๆ แล้ว ต้องยกเครดิตท่านอาจารย์สุกรี เจริญสุข  
ท่านเป็นคนวิสัยทัศน์เฉียบคมมาก เรื่องเกิดจากท่านเจอกับพี่เก้ง จิระ มะลิกุล 
เคเอทีฟโปรดิวเซอร์และผู้ก่อตั้งบริษัท GTH ในที่นี้น่าจะมีแฟนหนัง GTH 
อยู่บ้าง อาจารย์สุกรีเจอพี่เก้งก็บอกว่าอยากให้มาดูโรงเรียนของผม โรงเรียน
ดนตรีในวันนั้น วิทยาลัยดุริยางคศิลป์เมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว ถือว่าเป็นของใหม่
เป็นของล้ ายุค ในวันนี้อาจจะไม่ได้แปลกมากเพราะว่าวันนี้การศึกษา
ทางเลือกเยอะมากมาย  แต่ถ้าย้อนไปเมื่อสิบกว่าปีก่อน การที่เด็กมัธยมที่ 
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เรียนจบ ม.๓ แล้วไม่ต้องเรียนวิชาสามัญ ถ้าใครรักดนตรีก็เรียน
ดนตรีไปเลย กลายเป็นว่าวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิชา
พวกนี้กลายเป็นวิชาเสริม  

อาจารย์สุกรีตั้งโรงเรียนนี้ขึ้นมา ก็คิดว่าในวันนั้นคนคงมองว่า
แปลก โอกาสที่คนอยากจะส่งลูกมาเรียนหรือว่าเด็ก ๆ ที่คิดว่าควรจะมี
เส้นทางคงยังมองไม่เห็นอนาคต ท่านก็ชวนพี่เก้งมาโดยยังไม่ได้บอกอะไร พี่
เก้งก็เป็นคนครีเอทีฟเหมือนกัน ชวนก็มา พอมาก็บอกว่าประทับใจกับภาพ
บรรยากาศที่เห็นเด็กนักเรียนมัธยมเล่นเครื่องดนตรีคลาสสิก สิ่งเหล่านี้เป็น
จุดส าคัญส าหรับหนัง คืออะไรที่ไม่เข้ากันจะกลายเป็นของมีเสน่ห์ ปกติคนที่
เล่นดนตรีคลาสสิกควรจะเป็นผู้ใหญ่ใส่สูท แต่งตัวยูนิฟอร์มเรียบร้อย แต่ถ้า
เป็นเด็กมัธยมก็น่าจะเล่นดนตรีพวกร็อค กีตาร์ ป๊อปร็อค แต่พอเห็นภาพนี้ 
แกรู้สึกว่าดี ตอนนั้นพี่ต้น นิธิวัฒน์ ธราธร ซึ่งเป็นผู้ก ากับเรื่องนี้ก าลังเขียน
บทหนังของวัยรุ่นมัธยม พี่ เก้งก็ เรียกพี่ต้นกับอัมเข้าไปแล้วบอกว่า  
ท าให้ความรักของเด็กสามคนนี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนนี้สิ อันนี้คือโจทย์ตั้งต้นหรือ
จุดตั้งต้นของหนังเร่ืองนี้ที่มาจากวิทยาลัยแห่งนี้ เมื่อได้มาดูโรงเรียนซึ่งพบว่า
ใหญ่โตมาก ถ้าเป็นคนที่ชอบดนตรีแล้วได้มาอยู่ในบรรยากาศแบบนี้ มีคนที่
ชอบดนตรี เหมือนกันคงดีมาก แล้วก็ ได้ ไปนั่งฟังเด็ก ๆ ที่ เรียนเล่น 
ออร์เคสตราให้ฟัง เพลง Four Seasons นี่ก็เลยเป็นจุดตั้งต้นของการสร้าง
ตัวละครที่เป็นพระเอก นางเอกและรวมถึงเพื่อนที่อยู่ในเรื่อง ไม่ว่าจะเป็น
ป้อง อ้อม ดาวทุกคนเลยเป็นนักเรียนของที่นี่  

เรื่องราวต่าง ๆ ก็เลยถูกเล่าขึ้นโดยที่เราเอาทั้งแรงบันดาลใจ ทั้ง
ค้นคว้าจากวิทยาลัยแห่งนี้ ซึ่งตัวเองไม่ได้มีความรู้หรือความถนัดเรื่องดนตรี
ก็ต้องอาศัยที่ปรึกษาซึ่งเป็นอาจารย์ของวิทยาลัยให้ค าแนะน าว่าวงแต่ละ
ประเภทจะต้องมีเครื่องดนตรีอะไรบ้าง คนที่เก่งจะเป็นยังไง คนแบบไหนที่
เรียกว่าไม่เก่ง ในการท าหนังจะเรียกว่า สร้างซีน ในหนังรักวัยรุ่นซีนที่เห็น
บ่อย ๆ เช่น ไปเดทกัน ถ้าไม่มีวิทยาลัยแห่งนี้ก็อาจจะกินบิงซูที่เซนทรัล ไป
เดินดูหนัง ซึ่งก็จะซ้ ากับหนังอีกร้อย ๆ เรื่องในกลุ่มกระโปรงบานขาสั้น แต่
พอมีฉากที่เป็นเร่ืองดนตรีคลาสสิก ทุกอย่างที่คิดก็เลยกลายเป็นภาพจ า  
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เชื่อว่ามีคนหลาย ๆ คน จ าหนังเรื่องนี้ได้เพราะว่ามีภาพของความ
ดนตรีคลาสสิก มีภาพของวิทยาลัยดุริยางค์เป็นภาพที่แตกต่างไปจากหนัง
เรื่องอ่ืน ถ้าถามว่าเคยคิดเรื่องโฆษณาไหม มาคิดทีหลังว่าอาจารย์สุกรีต้อง
คิดแน่ ๆ ตอนที่ถ่ายท าก็เกิดพาร์ทเนอร์แลกเปลี่ยนกัน เหมือนว่าไม่ได้จ่าย
ค่าสถานที่หรืออาจจะคิดในราคาถูก แต่เราเองก็ได้โลเคชั่นในการท างาน 
การท าหนังถ้าไม่ต้องย้ายโลเคชั่นจะประหยัดได้เยอะมาก เพราะความแพง
ของการท าหนังคือการตั้งโลเคชั่น การเปลี่ยนโลเคชั่นในหนังก็เลยใช้ทุน
เยอะ ถ้าทุกอย่างเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ควบคุมได้ เขาบอกกันว่าในการท าหนัง
การย้ายที่หนึ่งครั้งคือเงิน เก็บสายไฟ เซ็ตกล้องวางกล้องใหม่เป็นเงินหลัก
แสนต่อวัน แต่พอได้ที่ตรงนี้ท างาน ทุกอย่างมันเอ้ือเรื่องของงบประมาณ ก็
ท าให้ใช้ทุนไม่เยอะ กลายเป็นว่าหนังเรื่องนี้ประสบความส าเร็จในแง่ของ
รายได้ คนชอบ และปีต่อมาผู้สมัครที่โรงเรียนแห่งนี้ก็ท่วมท้นมากกลายเป็น
เหมือนโฆษณา โดยที่เราเองก็ได้ประโยชน์จากตรงนี้  

จ าได้ว่ากลับมาอีกครั้ง ๑๐ ปีผ่านไปที่ทางวิทยาลัยดุริยางคศิลปท์ า
ละครเวที เร่ือง Season Change โดยที่เขาบอกว่าเด็กที่ร่วมกันสร้างเรื่องนี้
รวมทั้งทีมนักแสดงคือเด็กที่ได้เข้าเรียนวิทยาลัยในปีนั้น เพราะพ่อแม่ดูหนัง
แล้วรู้สึกเข้าใจมากขึ้นว่าการเรียนดนตรีจะเป็นอาชีพได้อย่างไร ตัวเด็กเอง
ซึ่งตอนแรกก็ไม่มั่นใจก็เห็นภาพอนาคตว่าดนตรีพาเขาไปสู่อะไร ถ้าในแง่
ของการท าหนัง พี่เก้งจะสอนเสมอว่าหนังมีหน้าที่อยู่ ๓ ขั้นคือ อันดับแรก
คือท าให้คนดูรู้เรื่องคือ การท าหนังเพื่อสื่อสารมวลชน เพราะเราไม่ได้ท า
หนังอาร์ตหรือหนังที่ต้องตีความยาก อันดับที่ ๒ คือรู้สึก หนังท าให้พวกงาน
วิชาการหนัก ๆ ย่อยง่าย เพราะคนรู้สึกสนุก ตลก รู้สึกข า กลัว เพลิดเพลิน
แล้วแต่ประเภทของหนัง แต่ที่ดีที่สุดคือ ๓ ท าให้คนสร้างแรงบันดาลใจ ซึ่ง 
Season Change ไปถึงจุดนั้นเพราะว่ามันเปลี่ยนความคิดคนที่มีค าถามใน
เรื่องดนตรีทั้งตัวพ่อแม่ผู้ปกครองหรือตัวเด็กวัยรุ่นที่ก าลังอยู่ในทางเลือก
ชีวิต สิ่งที่มันเกิดขึ้นสร้างให้หลาย ๆ คนเปลี่ยนหรือมีเส้นทางใหม่ ๆ ในชีวิต
ในปีนั้น 
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กระแสการเรียนดนตรีจากภาพยนตร์ 

คุณอมราพร แผ่นดินทอง 

เพราะว่าหนังมันมีพลัง อย่างที่ทราบตอนนี้หลายคนก็ยังชอบอยู่
จนถึงปัจจุบัน เหมือนกับเป็นโฆษณา แต่เราจะไม่รู้สึกเพราะโฆษณามีเจตนา
ชัดเจน แต่ว่าในหนังความตั้งใจจะถูกใส่อย่างแนบเนียน กระทั่งเรื่องมหิดล
เรียนหมอก็มีอยู่ ในบทเพราะว่าตัวพระเอกบอกพ่อ ผมติดมหิดลนะ  
พ่อเข้าใจไปเลยว่าลูกเรียนหมอ แล้วพระเอกก็คงกลัวพ่อด่าว่าไปเรียนดนตรี
ก็ปล่อยเลยตามเลย ให้พ่อเข้าใจว่าเรียนหมอกลายเป็นปมในใจที่พระเอกไม่
กล้าบอกความจริงกับพ่อเพราะว่ามหิดลในวันนั้นก็คือหมอ หรือวันนี้ก็ยัง
เป็นหมอ แต่ว่าในหนัง มหิดลมีอีกมุมหนึ่งซึ่งแบบนี้คือการท างานกับ 
ความรับรู้ของคน แล้วก็เอาสิ่งนี้มาท ากับหนังด้วย 

 

การใช้พื้นที่ในการเขียนบท 

คุณอมราพร แผ่นดินทอง 

อยู่ในความตั้งใจ ช่วงโควิดคนเขียนบทก็เหมือนคนอ่ืนที่ติดอยู่กับ
ห้องท างาน โอกาสไปต่างประเทศเป็นศูนย์ ช่วงที่คลี่คลายและคลายล็อค 
เราก็ออกไปเที่ยวต่างจังหวัดมากขึ้น ไม่ได้เที่ยวเพื่อเก็บข้อมูล แต่เที่ยวเพื่อ
เที่ยวแล้วก็พบว่าประเทศไทยสวย ไม่ใช่แค่แหล่งท่องเที่ยวดัง  ๆ เท่านั้น  
ในรายละเอียดของแต่ละพื้นที่ ชุมชน อาหาร ผู้คนต่าง ๆ มีเสน่ห์ของแต่ละ
ที่ไม่เหมือนกัน เช่น พังงา คนจะนึกถึงแค่เกาะสิมิลัน เกาะสุรินทร์ แต่จริง ๆ 
แล้วในเมืองพังงาเป็นเมืองที่ภูเขาอยู่หลังเมืองซึ่งเป็นภาพที่สวยมาก แล้วก็
รู้สึกว่าอยากให้คนอ่ืนเห็นภาพเดียวกัน เพราะฉะนั้นตอนนี้เวลาที่จะท าหนัง 
สิ่งหนึ่งที่พยายามจะท าคือจะให้คนได้เห็นฉากสวย ๆ จากเรื่องที่ตั้งใจจะท า 
ก็เป็นความตั้งใจ ในยุคนี้จะใช้ค าว่า “ซอฟต์พาวเวอร์ (soft power )” 
เกาหลีเขาท าได้ ซึ่งเห็นเลยว่าของไทยก็ดีกว่าเยอะ เพียงแต่ว่ายังไม่ได้ 
ใช้อย่างคุ้มค่า ในอาชีพที่เราท าได้ก็พยายามจะใส่เข้าไปเลยว่า อยากให้เรื่อง
เกิดขึ้นที่นี่ ตัวเอกจะต้องเดินทางไปที่จังหวัดนี้ ผ่านตรงนี้ จากสิ่งที่คิดท าให้ 
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ต้องมีของในตัวเพื่อที่คนดูจะได้เห็นแบบเดียวกันกับเราผ่านจอ ซึ่งคนไทย
เป็นเป้าหมายอันดับแรก แล้วตอนนี้โลกเป็น Streaming โอกาสที่คอนเทนต์
ไทยจะไปสู่สายตาชาวโลกก็ง่ายขึ้นมาก  

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล 

ฟังแล้วก็น่าตื่นเต้น จะรอติดตาม หลังจากที่ฟังวิทยากรทั้ง ๓ ท่าน 
ก็จะเห็นข้อมูลในฝั่งที่เป็นผู้สร้างสรรค์ทั้งผู้เขียนที่เขียนจากความทรงจ าและ
การเขียนเรื่องเล่าจากพื้นที่ชุมชน อยากจะสู่ท่านผู้อ านวยการหอภาพยนตร์ 
คุณชนิดาในฐานะที่ เป็นองค์กรเก็บรักษาสื่อ หอภาพยนตร์ท าหน้าที่
อะไรบ้าง และฟิล์มที่หอภาพยนตร์มีฉากที่เป็นนครปฐมที่อยากจะแบ่งปัน
กับพวกเราอย่างไรบ้าง ขอเรียนเชิญครับ 

 

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 

คุณชลิดา เอ้ือบ ารุงจิต   

ตอนที่อาจารย์ติดต่อมาก็ถามกันว่าจะใช้อะไร อาจารย์ก็บอกว่า
อยากให้แนะน าหอภาพยนตร์ด้วย เพราะว่าหอภาพยนตร์ได้ย้ายมาอยู่
ศาลายาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ แล้ว หลายท่านอาจจะเคยได้ยินแต่ยังไม่เคย
ไป เลยอยากจะแนะน าหอภาพยนตร์ก่อนว่าท าอะไร หอภาพยนตร์ตั้งอยู่ที่ 
สาย ๕ ตอนนี้มีตึกใหญ่โต เวลาผ่านอาจคิดว่าตึกแปลก ๆ คือตึกอะไร 
ตอนนี้เปิดให้บริการวันอังคารถึงวันอาทิตย์ ปิดวันจันทร์ ทุกท่านสามารถที่
จะไปเยี่ยมเยียนได้  

ก่อนอ่ืนจะพูดถึงงานหลังบ้านก่อน หลาย ๆ คนก็รู้ว่าเราท าหน้าที่
หลักคือ อนุรักษ์ฟิล์ม หลายคนอาจไม่เคยเห็นว่าหลังบ้านที่ท างานกัน
หน้าตาเป็นอย่างไร ในยุคแรกเราก็เก็บฟิล์มภาพยนตร์เก่า ๆ ตั้งแต่คุณโดม 
สุขวงศ์ ถ้าพูดถึงหอภาพยนตร์หลายคนก็จะนึกถึงคุณโดม ลุงผู้ชายผมยาวซึง่
ตอนนี้คุณโดมเกษียณไปแล้ว แต่คุณโดมก็ยังเป็นนักอนุรักษ์ งานนี้ก็จะเป็น
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งานอนุรักษ์ฟิล์มคือ เก็บรวบรวมฟิล์มต่าง  ๆ ส่วนหนึ่ ง ได้มาจาก 
การรวบรวมจากหลาย ๆ ปี หอภาพยนตร์ตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ เกือบ 
๔๐ ปีที่รวบรวมฟิล์มต่าง ๆ มีห้องเย็นเก็บฟิล์มซึ่งท าให้ฟิล์มสามารถอยู่ได้นาน 
ปัจจุบันมีเครื่องมือดิจิตอลต่าง ๆ สามารถสแกนฟิล์มเหมือนที่หลาย ๆ ครั้ง
คนมักจะถามว่าท าไมภาพชัด ถ้ามีโอกาสท าใหม่ก็จะชัดมาก มี Data 
Storage เก็บสิ่งที่ได้สแกนเพื่อจะได้อยู่อย่างยั่งยืนถาวร ไม่ใช่ว่าเป็นระบบ
ดิจิตอลจะเก็บวางไว้อย่างไรก็ได้ ฮาร์ดดิสก์ก็ไม่ได้ปลอดภัย  

 

 

 

 

 

ภาพจาก facebook : พิพิธภณัฑภ์าพยนตรไ์ทย Thai Film Museum 

 

ถ้าดูด้านหน้าปัจจุบันตึกนี้  ตอนนี้มีนิทรรศการที่ นิยมมากคือ  
“ภาพค้างติดตา” ที่เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการเกิดภาพยนตร์ และมีส่วนจัด
แสดง ซึ่งช่วงนี้มีงานนิทรรศการภาพถ่าย “เขาชื่อ สรพงษ์” แสดงภาพของ 
คุณสรพงศ์ ชาตรี จะหมดในอีก ๒ อาทิตย์ ถ้าสนใจก็สามารถไปเข้าชม  
ส่วนห้องสมุดก็ไม่ได้เป็นห้องสมุดธรรมดา แต่เป็นห้องสมุดที่เก็บองค์ความรู้
เกี่ยวกับภาพยนตร์ จะมีหนังสือภาพยนตร์หลายพันเล่ม เกือบ ๖,๐๐๐ – 
๗,๐๐๐ เล่มทั้งไทยและต่างประเทศ ใครสนใจเรื่องภาพยนตร์ก็สามารถเข้า
ไปอ่านได้ และมีระบบ Video on demand (ระบบวีดิทัศน์ตามค าขอ) ซึ่งมี
หนังไทยต่าง ๆ หอภาพยนตร์ก็ไม่ได้มีหนังครบทุกเรื่อง แต่ก็มีหนังไทย
ประมาณ ๒,๐๐๐ เร่ืองที่สามารถจะไปนั่งดูได้ เป็นหนังเร่ืองคือหนังที่เข้าโรง 
มีหนังข่าว หนังสารคดี ที่ให้ดูได้ก็สามารถจะเข้าไปใช้บริการ แล้วก็มีโรงหนัง
จัดฉายหนังวันละ ๒ รอบ อาทิตย์ละ ๖ วัน มีหนังให้เลือกหลากหลาย  
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หากกดติดตามเฟซบุ๊กหอภาพยนตร์ก็จะทราบว่าวันนี้ฉายอะไร สามารถจอง
ออนไลน์หรือไปออกตั๋วที่หน้าเคาน์เตอร์ได้ กิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น วันเสาร์นี้ก็
จะมีคุณจันจิรา จูแจ้ง และคุณขจรศักดิ์  รัตนนิสสัย  มาพิมพ์มือที่หอ
ภาพยนตร์และฉายหนังเรื่อง “รักแรกรุ่น” มีโครงการดูหนังโรงเรียน  
มีติดต่อมาแล้วมีกิจกรรมที่ท าต่างกันในแต่ละรอบ ซึ่งเด็กคลองโยงก็มากัน 
บางคนมาตั้งแต่ ป.๑ ตอนนี้อยู่ ป.๖ ก็ได้มาปีละครั้ง ถือว่าเป็นกิจกรรมที่
ให้บริการกับโรงเรียนในชุมชนที่อยู่ใกล้ อีกสิ่งหนึ่งคือรถโรงหนังขนาด ๑๐๐ ที่ 
ซึ่งจังหวะนี้โชคดีมากเพราะวันนี้รถโรงหนังอยู่ที่จังหวัดนครปฐม ซึ่งปกติจะ
เดินทางไปที่ไกล ๆ แต่ว่าในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์นี้อยู่ในจังหวัดนครปฐมพอดี 
ช่วงเช้ากับบ่ายก็จะเป็นรอบของโรงเรียน รอบเย็นก็จะเป็นรอบบุคคลทั่วไป 
ถ้าใครทราบว่ารถอยู่ตรงไหนก็สามารถจะขอเข้าไปชมได้ข้างในได้ อยากจะ
เชิญชวนเพราะตอนนี้อยู่ที่นครปฐมแล้ว ในส่วนด้านหน้าหอภาพยนตร์ก็จะ
มีเมืองมายา นักท่องเที่ยวชอบมาถ่ายรูป บางคนก็มาถ่ายรูปรับปริญญาตรง
นี้  

 

ฉาก “นครปฐม” 

ตอนที่สืบค้นว่ามีภาพยนตร์อะไรที่ถ่ายในนครปฐม สิ่งแรกที่มี
ค าตอบคือ หอภาพยนตร์ เราเหมือนเป็นส่วนหนึ่งที่ยังส าคัญ ในขณะที่หนัง
ก็จะนึกออกแต่ Season Change นึกเรื่องอ่ืนไม่ค่อยออกเหมือนกัน คือ 
คิดว่ามีการถ่ายหนังเยอะ แต่ว่าจะไม่ค่อยมีการจดจ าว่าที่นี่คือนครปฐม หรือ
ถ้ามีก็จะเป็นฉากพระปฐมเจดีย์ อย่างหนังเรื่อง  “กู๊ดมอร์นิ่งเวียดนาม 
(Good Morning Vietnam)” ที่ถ่ายพระปฐมเจดีย์ แต่ในเรื่องคือเวียดนาม 
เวลาดูก็จะข า เวลาที่ เห็นพระปฐมเจดีย์จะเป็นที่ อ่ืนไปไม่ได้นอกจาก
นครปฐม ภาพยนตร์ฉายมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ เพราะฉะนั้นก็ ๒๔ ปีแล้ว 
ถ้าเป็นคนก็เป็นชาวศาลายาและเป็นชาวนครปฐมอย่างแท้จริง นอกจากนี้ 
ยังมีช่อง YouTube ของหอภาพยนตร์สามารถติดตามได้ จะมีหนังหลาย ๆ 
แบบหลาย ๆ เรื่องของหอภาพยนตร์ที่เผยแพร่ในช่วงนี้ อาจจะเกี่ยวกับ
จังหวัดนครปฐมบ้าง 
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อันนี้ไม่รู้ว่าเป็นเก่าสุดที่มีหรือเปล่า แต่อันนี้เป็นงานศพที่วัดใหม่ 

ในข้อมูลเขียนว่าเป็นงานศพของนางชุ่ม กาญจนะ นางทัน และนางสาวสุณี  
กาญจนะ ที่ เมรุวัดใหม่ ห้วยจระเข้  อ า เภอเมือง จั งหวัดนครปฐม  
ปี พ.ศ. ๒๔๙๖ ลักษณะนี้จะเป็นหนังประเภทหนังบ้านคือ หนังที่ถ่ายใน
ครอบครัวไว้ดู  แต่วันนึงเห็นว่ามีหอภาพยนตร์ก็ เอาฟิล์มมามอบให้  
น่าเสียดายที่ไม่มีเสียง จะเห็นว่ามหรสพสมโภชต่าง ๆ ที่อยู่ในงาน มีพิธีกงเต็ก 
ในหอภาพยนตร์ก็จะมีหนังแบบนี้อยู่เยอะคือ ฟิล์มที่ไม่มีเสียง บางครั้งก็ต้อง
หาข้อมูล ค้นคว้า แต่หลาย ๆ คร้ังก็ไม่มีข้อมูลมากนัก ซึ่งเราก็ไม่รู้จักคนที่อยู่
ในหนัง  

กลุ่มที่เรียกว่าหนังบ้านสามารถเอาไปศึกษาอะไรหลาย ๆ อย่างได้ 
หากเป็นฟิล์มที่ เป็นของทางการก็จะเป็นเรื่องใหญ่โต แต่ไม่ได้ลงใน
รายละเอียด แต่ถ้าเป็นหนังบ้านมักจะมีรายละเอียดที่ผู้ถ่ายให้ความสนใจ
หรือให้ความใส่ใจโดยเฉพาะ คนถ่ายที่เป็นคนในครอบครัว แต่ข้อด้อยของ 
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หนังประเภทนี้คือหากคนนั้นเสียชีวิตไปแล้วก็จะไม่มีข้อมูล แต่เรา
ก็พยายามจะท าข้อมูลหรืออ่านข้อมูลจากสิ่งต่าง ๆ หรือว่าหาผู้รู้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนังเรื่อง ลักษณะของหนังเรื่องคือ เศษฟิล์ม ต้องอธิบายว่า 
หนังยุค ๑๖ มม. จะท าฉบับเดียวแล้วก็ตัดต่อ เพราะฉะนั้นฟิล์มส่วนมากจะ
พังไปแล้ว ไม่ก็เยินมากแต่ว่าก็จะมีส่วนที่เรียกว่า “เอาท์เทค (out take)” 
คือส่วนที่ไม่ได้ใช้ เอาม้วนใส่กล่องปิดเก็บไว้ บางทีก็จะมีฟิล์มเหล่านั้นมาที่
หอภาพยนตร์ อย่างเรื่องนี้ก็เป็นหนัง “เกียรติศักดิ์รักของข้า” แต่ว่า 
มีส่วนนึงที่เป็นเอาท์เทคคือถ่ายเก็บไว้ แต่ก็ไม่แน่ใจว่าหนังเกี่ยวกับจังหวัด
นครปฐมไหม เพราะว่าในเรื่องย่อก็ไม่ปรากฏ แต่ว่ามีภาพพระปฐมเจดีย์อยู่ 
เนื่องจากเป็นฟิล์มที่ไม่ได้ใช้ก็จะไม่ได้มีรอยข่วนมาก ส่วนที่เป็นรอยก็คือ 
ส่วนที่เป็นเชื้อรา ซึ่งเกิดจากการเก็บไม่ดีหรือเก็บในที่ที่มีความชื้น หนังเรื่อง
นี้คือหนังปี พ.ศ. ๒๔๙๙ เพราะฉะนั้นก็แปลว่าฉากในเรื่องต้องถ่ายก่อน 
พ.ศ. ๒๔๙๙ แต่ว่าบางทีสถานที่ก็อาจจะไม่ได้เห็นความแตกต่างมากเท่ากับ
ผู้คน ยกเว้นแต่ชาวนครปฐมจะบอกว่าตรงนี้ไม่เหมือนแล้ว ส่วนมาก 
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เอาท์เทคจะถ่ายตามความสนใจของผู้ถ่าย ซึ่งอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับหนัง  
แต่ว่าผู้ถ่ายมองเห็นว่ามีความน่าสนใจ 

 
 

 
เรื่องต่อไปคือ พิธีเปิดสุสานเทวบทวลัญชา ที่ไม่รู้ปี ค้นใน Google 

Maps เหมือนยังมีที่ที่คนไปไหว้กันอยู่ แต่เรื่องคือหนังที่เหมือนเพิ่งจะเปิด
สุสานแห่งนี้ มีพิธีต่าง ๆ ถ้าให้เดาน่าจะเป็นช่วงต้น พ.ศ. ๒๕๐๐ อันนี้ได้รับ
บริจาคมา น่าจะถ่ายด้วยฟิล์ม product home เพราะว่าสียังสวย นอกจาก
มีรอยนิดหน่อยอย่างอ่ืนก็ถือว่าดี จะมีรายละเอียดให้ดูซึ่งหลายอย่างก็ต่าง
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จากปัจจุบัน ก็จะมีโต๊ะจีนซึ่งนครปฐมก็มีชื่อเสียงในการท าโตะ๊จีน อีกสิ่งที่จะ
บอกยุคสมัยได้ก็คือ รถยนต์ ซึ่งเป็นสิ่งที่บอกช่วงเวลาได้ดี 

 
 

 
งานช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่งเป็นงานอีกรูปแบบหนึ่งคือตอนถ่ายคง

ไม่ได้ตั้งใจจะเก็บความทรงจ าของพื้นที่ แต่ถ่ายมาเพื่อใช้งาน เมื่อเวลาผ่าน
ไปก็มีความหมายโดยเฉพาะในเรื่องของพื้นที่หลายสิ่งหลายอย่างได้
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เปลี่ ยนไปแล้ว  หอภาพยนตร์จะมีหนัง ในลักษณะนี้อยู่พอสมควร  
แต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้มีเสียง  

 
 

 
ถ่ายเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ในภาพคือพุทธมณฑลตอนปรับพื้นที่  

บางคนไม่เคยเห็นพุทธมณฑลในอดีตประมาณ ๔๐ ปีที่แล้ว จะเห็น 
พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ มาดูตอนยังท าไม่เสร็จ ความตั้งใจคงถ่ายเพื่อ
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บันทึกว่าท าอะไร แต่เวลาผ่านไปก็คือสิ่งส าคัญ หากไม่มีอันนี้ก็ไม่เคยรู้ว่า
ตอนที่ยังไม่เป็นแบบที่เห็นเป็นยังไง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อีกอันที่น่าสนใจเป็นการต่อสู้ของคนงานโรงงานฮาร่า ซึ่งเป็น 
สารคดีที่ท าโดยอาจารย์จอน อึ้งภากรณ์ ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้ดูหนังเรื่องนี้
หลายครั้ง แต่ไม่เคยมองบริบทของนครปฐมเลย จนอาจารย์อภิลักษณ์เขียน
ชื่อมา แล้วเห็นว่าโรงงานอยู่อ้อมใหญ่ใกล้ ๆ จังหวัดนครปฐม หนังเร่ืองนี้อยู่
ในช่อง YouTube ของหอภาพยนตร์ ถ้าใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูได้ เวลา
ประมาณ ๑ ชั่วโมง ก็จะเห็นว่าคนงานหญิงอายุน้อย  ๆ บางคนอายุ  
๑๔ - ๑๕ ปี แล้วก็ได้รับค่าแรงน้อยมาก แต่ต้องท างานหนักมาก สุดท้าย
คนงานก็ลุกขึ้นต่อสู้ยึดโรงงาน แล้วก็ท ากางเกงมาขายประชาชนในราคาถูก
ก็เป็นรูปแบบกระบวนการแรงงานในยุคแรก ๆ ก่อนปี พ.ศ. ๒๕๑๙  
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เรื่องสุดท้ายน่าสนใจจะเป็นของคุณทวีศักดิ์ วิริยะศิริ เป็นช่างภาพ

ให้ส านักข่าวต่างประเทศหลายส านัก แต่ ก็ชอบหนังบ้านของตัวเองด้วย 
เพราะว่าเวลาไปถ่ายหนัง เวลาจะรอภาพข่าว ฟิล์มมีราคาแพง เพราะฉะนั้น
เวลาที่ถ่ายส านักข่าวก็ให้มาแค่ ๑๐๐ ฟุต ซึ่งก็ถ่ายแค่ไม่กี่นาที แต่ว่าบางที
ต้องรอเหตุการณ์ คุณทวีศักดิ์ก็จะพกกล้องของตัวเองซึ่งเป็นกล้องถ่ายหนัง
ของตัวเองไปด้วย บางครั้งจะไปกับภรรยาซึ่งเป็นผู้ ช่วย หนังที่มาถึง 
หอภาพยนตร์เป็นคอลเลกชันบางทีมีหลายร้อยเรื่อง อย่างล่าสุดตามเสด็จ
เชียงใหม่ก็มาจากกล้องของคุณทวีศักดิ์ เมื่อค้นดูซึ่งเป็นส่วนเดียวของ 
หนังม้วนก็มีจังหวัดนครปฐม ครึ่งแรกจะเป็นของภรรยาท่าน ซึ่งจะรู้กันว่า
เวลาเจอฟิล์มแล้วเห็นคุณป้านวลลออ ภรรยาของคุณทวีศักดิ์ก็จะรู้ทันทีว่า
เป็นฟิล์มของคุณทวีศักดิ์แน่นอน เพราะว่ามีภรรยาอยู่ในหนังและจะมีเสียง
บรรยายประกอบ ซึ่งจะถ่ายมาแล้วมาพากย์เสียงทีหลัง แล้วก็ใส่ดนตรี  
ลักษณะเป็นหนังบ้านชอบแซวกันเอง แต่อีกสักแป๊บนึงก็จะเห็นว่า จริง  ๆ 
มาถ่ายงาน 
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ส่วนที่เก่ียวกับนครปฐมของหอภาพยนตร์ก็มีประมาณเท่านี้ วันนี้ก็
ลองเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างว่าเหล่านี้คือสิ่งที่หอภาพยนตร์เก็บ ถ้าบ้านของ
ท่านใดมีฟิล์มอยู่ก็สามารถน ามาให้หอภาพยนตร์ได้ หรือว่าท่านใดที่อยากจะ
ค้นคว้าเก่ียวกับภาพยนตร์ก็ขอให้นึกถึงหอภาพยนตร์ 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล 

ขอบคุณท่าน ผู้อ านวยการให้เห็นภาพนครปฐม ซึ่งแรงบันดาลใจ
ในการจัดงานครั้งนี้มาจากที่ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษาท าหนังสือ “ศาลายา
ฉายานิทรรศน์ ”  แต่ท า เป็นภาพนิ่ งแล้วมีความรู้สึกว่ า  ถ้า ไปหาที่ 
หอภาพยนตร์ด้วยดีกว่า เพราะถ้าเป็นภาพเคลื่อนไหวจะท าให้จินตนาการ
เพิ่มข้ึนแล้วก็มีข้อมูลที่ดีมากข้ึน ขอขอบคุณหอภาพยนตร์ 

 

วันนี้เราได้รับความรู้จากวิทยากรทั้ง ๔ ท่าน แล้วก็ท าให้เห็น
ศาลายา – นครปฐมในวรรณกรรม แล้วก็พื้นที่ในความทรงจ าในสื่อบันเทิง
ได้อย่างชัดเจนขอขอบพระคุณท่านวิทยากรทั้ง ๔ ท่านครับ 
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ค าประกาศเกียรติคุณ 
ผู้ได้รับรางวัลศาลายาสดุดี ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายวันชัย สวัสดิ์แดง 
 

คุณวันชัย  สวัสดิ์แดง  เกิดที่บ้านในต าบลมหาสวัสดิ์ อ าเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม เป็นบุตรของ คุณพ่อบุญส่ง สวัสดิ์แดง กับคุณแม่
ปราณี สวัสดิ์แดง ปราชญ์ชุมชนแห่งคลองมหาสวัสดิ์ ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

ตลอดระยะเวลากว่า ๒๐ ปีที่ผ่านมาคุณวันชัยได้อุทิศตัวเพื่อ
ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์มาอย่างต่อเนื่อง จากชุมชนริมคลองที่เสื่อมโทรมทับ
ถมด้วยปัญหาน้ าท่วม น้ าแล้ง น้ าเสีย และน้ าเค็มหนุนสูงจนเกษตรกรริม
สองฝั่งคลองเดือดร้อนกันทั่วหน้า แต่เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาปัญหาที่ว่าในชุมชน
บ้านศาลาดินและคลองมหาสวัสดิ์ กลับเปลี่ยนแปลงไปราวหน้ามือกับหลัง
มือ เมื่อชุมชนร่วมมือร่วมใจลุกขึ้นมาพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนให้
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยเฉพาะการได้แรงสนับสนุนจาก  
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วันชัย สวัสดิ์แดง อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน (ทสม.) ดีเด่นระดับประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๒ ด้านการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูทรัพยากรน้ า ในฐานะผู้ท าประโยชน์ต่อสังคมและต าบลมหาสวัสดิ์ 
อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  

คุณวันชัย อุทิศตนในการประสานเพื่อขอความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานต่าง ๆ กระทั่งปี ๒๕๕๐ เป็นต้นมาจึงได้น้อมน าปรัชญา “เข้าใจ 
เข้าถึง และพัฒนา” ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ รวมทั้งแนวทาง ๔ ป. คือ 
ประสาน ปฏิบัติ ประชาสัมพันธ์ และประเมิน มาปรับใช้จนเกิดการพัฒนา
ร่วมกันระหว่างชุมชนและภาครัฐ เพื่อฟื้นฟูและบ าบัดน้ าคลองมหาสวัสดิ์
จนมีสภาพดีขึ้น การจัดการผักตบชวายังได้น าแนวทาง “ขยะ คือ ทองค า” 
มาหาวิธีแปรรูปให้มีมูลค่า ไม่เป็นต้องสิ้นเปลืองงบประมาณในการขุดลอก
คลอง ต่อมาได้จัดตั้งกองทุนบริหารจัดการน้ า รณรงค์ให้ทุกบ้านไม่ทิ้งขยะ
ลงแม่น้ า น าองค์ความรู้จากโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
แหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชด าริมาปรับใช้ โดยติดตั้งบ่อดักจับ
ไขมันจากครัวเรือนต้นเหตุน้ าเน่าเสียไม่ให้ไหลปนลงไปกับน้ าทิ้ง เมื่อ
สุขภาพน้ าในคลองมหาสวัสดิ์เริ่มดีขึ้น จึงน ามาสู่การพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร เช่น ตลาดน้ า การล่องเรือชมวิถีชีวิตริมคลอง ชิมและ 
ช็อปสินค้าชุมชน เป็นต้น โดยในการพัฒนาชุมชนได้ยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและพยายามเชื่อมแนวคิดการพัฒนาไปสู่พื้นที่ใกล้เคียง 
โดยท าโครงการ “เชื่อมคลอง คล้องใจ” จาก “มหาสวัสดิ์สู่ลัดมะยม”  
สืบสานงานพัฒนาและอนุรักษ์แม่น้ าล าคลองที่ไม่ได้หยุดแค่คลองมหาสวัสดิ์
เท่านั้น การท างานของคุณวันชัย และชุมชนสะท้อนให้เห็นบทบาทและ
ความส าคัญของประชาชนจิตอาสา  

จากประสบการณ์การท างานอย่าง “เข้าใจ” และ “ลงมือท า” 
ตามแนวทาง “เทิดด้วยท า” ส่งผลให้คุณวันชัย ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมเป็น
คณะท างานและที่ปรึกษาขององค์กรต่าง ๆ อาทิ เป็นที่ปรึกษาให้กับ
หน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามนโยบายของรัฐบาล เช่น 
กระทรวง เกษตรและสหกรณ์การเกษตร กรมการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย กรมการท่องเที่ยว กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง
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พาณิชย์  เป็นผู้น าชุมชนต้นแบบโครงการท่องเที่ยว OTOP ชุมชนวัตวิถี  
เป็นวิทยากรด้านการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรให้กับส านักส่งเสริม
และฝึกอบรม ก าแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
เป็นวิทยากรให้แก่หน่วยงานภาครัฐเช่น กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์การเกษตรกระทรวงศึกษาธิการ ฯลฯ 

ผลงานส าคัญคือเป็นผู้ริเริ่มโครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรคลอง 
มหาสวัสดิ์ ริเริ่มการสร้างอาชีพให้กับชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ด้านการเกษตร
และแปรรูป และเป็นผู้ริเร่ิมตลาดน้ าชุมชนท่องเที่ยวบ้านศาลาดิน  

ปัจจุบันคุณวันชัย สวัสดิ์แดงด ารงต าแหน่งประธานวิสาหกิจ 
ชุมชนกลุ่มผู้ใช้น้ าเพื่อการเกษตร บ้านศาลาดิน อาสาสมัครชลประทาน  
สมาร์ทฟาร์มเมอร์ด้านน้ า ของส านักชลประทานที่ ๑๑ ประธานหมอดิน
อาสาอ าเภอพุทธมณฑล อาสาสมัครสิ่งแวดล้อมอ าเภอพุทธมณฑล และ
ผู้จัดการตลาดน้ าคลองมหาสวัสดิ์บ้านศาลาดิน 
 คุณูปการดังแสดงมาข้างต้น ล้วนเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของ 
ชาวชุมชนคลองมหาสวัสดิ์และหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ จนเป็นที่ยอมรับใน
ระดับประเทศ คณะกรรมการจัดงานเล่าขานต านานศาลายาจึงเห็นสมควร
มอบรางวัล “ศาลายาสดุดี” ให้แก่คุณวันชัย สวัสดิ์แดง เพื่อประกาศยกย่อง
คุณูปการที่อุทิศตนเพื่อชาวอ าเภอพุทธมณฑล จนสร้างเกียรติประวัติและ
ความภาคภูมิใจมาสู่อ าเภอพุทธมณฑลตลอดมา 
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ประมวลภาพงาน 
“เล่าขานต านานศาลายา ครัง้ท่ี ๑๕ ประจ าปี ๒๕๖๔ 

ตอน “ผ้าด าดี” ภูมิวิถีท้องถิ่นศาลายา” 
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โครงการเล่าขานต านานศาลายา ครั้งที่ ๑๕ ประจ าปี ๒๕๖๔   
ตอน “ผ้าด าดี” ภูมิวิถีท้องถิ่นศาลายา 

 

หนัวนงานที่รับผิดชอบโครงการ 
 ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

วันที่จัดกิจกรรม     
 วันจันทร์ที่  ๑๒  กรกฎาคม ๒๕๖๔  

หลักการและเหตผุล  

 ในอดีตชุมชนบ้านวัดมะเกลือ อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
เป็นพื้นที่ที่อุดมไปด้วยต้นมะเกลือขึ้นอยู่เป็นจ านวนมาก จนเกิดเป็นภูมินาม
ของท้องถิ่นขึ้น ซึ่งต้นมะเกลือยังเป็นพืชที่ส าคัญในสมัยนั้น เนื่องจาก
มะเกลือถูกน าไปย้อมแห อวน และผ้าเพื่อใช้ในชีวิตประจ าวัน สีด าทีได้จาก
มะเกลือได้รับการยอมรับว่ามีคุณภาพ ผ้าด านครชัยศรีซึ่งย้อมจากมะเกลือ
กลายเป็นของดีประจ าจังหวัดนครปฐม  จนปรากฏอยู่ในค าขวัญของจังหวัด
ว่า “ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวสวย ผ้าด าดี” ซึ่งผ้าด านั้นคือ ผ้าย้อม
ส าหรับตัดชุดชาวนา โดยโรงย้อมผ้าอยู่ที่อ าเภอนครชัยศรี มีชื่อเสียงมากจน
ผ้าด าดังกล่าวถูกส่งเข้าวัง แต่ต่อมาผ้าด าได้เสื่อมความนิยมลง ท าให้ “ผ้า
ด า” เลือนหายจากค าขวัญของจังหวัดนครปฐม และการรับรู้ต่อ “ผา้ด านคร
ชัยศร”ี ก็เลือนหายไปจากสังคมเช่นกัน 

 ด้วยเหตุนี้ ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ซึ่งมีพันธกิจ
หลักคือ การศึกษาและรวบรวมความรู้ด้าน ท้องถิ่นศึกษาและประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น เพื่อสืบทอดและอนุรักษ์องค์ความรู้ของจังหวัดนครปฐม และ
กระตุ้นความสนใจให้เกิดการเรียนรู้และน าไปสู่การศึกษาวิจัยต่อไป ได้เห็น
ความส าคัญขององค์ความรู้เรื่องผ้าด านครชัยศรีและผ้าท้องถิ่นของชุมชน
ศาลายา และจังหวัดนครปฐม จึงได้จัดโครงการเล่าขานต านานศาลายา ครั้งที่ 
๑๕ ประจ าปี ๒๕๖๔ ตอน “ผ้าด าดี” ภูมิวิถีท้องถิ่นศาลายา ขึ้น เพื่อรักษา
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และพัฒนาองค์ความรู้การย้อมผ้าจากมะเกลือ พร้อมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้
ด้านท้องถิ่นศึกษาและประวัติศาสตร์ของผ้าด านครชัยศรีและผ้าในท้องถิ่น
ศาลายา 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 ๑. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านท้องถิ่นศึกษาและประวัติศาสตร์
ของผ้าด านครชัยศรีและผา้ในทอ้งถิ่นศาลายา 
 ๒. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ทัศนคติในเชิงวิชาการระหว่าง
นักวิชาการ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป 
 ๓. เพื่อรักษาและพัฒนาองค์ความรู้การย้อมผ้าจากมะเกลือ 

ลักษณะ/รูปแบบกจิกรรม 
๑. การเสวนาทางวิชาการออนไลน์  
๒. การจัดท าสื่อวิดีทัศน์ “ผ้ามัดย้อมมะเกลือ” 
๓. การท า Workshop Online “ผ้ามัดย้อมมะเกลือ” พร้อมพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ตน้แบบ “ผ้ามัดย้อมมะเกลือ” 

ก าหนดการ  
๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๐ น. กล่าวเปิดโครงการ 

๑๐.๑๐ – ๑๒.๐๐ น. การเสวนา “ผ้าด าดี” ภูมิวิถีท้องถิ่นศาลายา 
 วิทยากร :  ผศ.ดร.อภิลักษณ์  เกษมผลกูล 
  (คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล) 
  อาจารย์มนัสศักดิ์  รักอู่ 
  (นักวิชาการอิสระ) 
 ผู้ด าเนนิการเสวนา : อ.ดร.พงษ์กรณ์  วีรพิพรรธน์ 
   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. การท า Workshop Online “ผ้ามัดย้อมมะเกลือ” 

 
ประโยชน์ที่จะได้รับ 



ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์  | ๙๕ 

 ๑. องค์ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ของผ้าด านครชัยศรีและผ้า
ในท้องถิ่นศาลายา 
 ๒. นักวิชาการ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปมีเวทีแลกเปลีย่นความรู้
และทัศนคติในเชิงวิชาการ 
 ๓. เกิดผลิตภัณฑ์ต้นแบบชุดการย้อมผ้ามะเกลือด้วยตนเอง เพื่อ
ชุมชนสามารถน าไปพฒันาต่อไป 

 
  



๙๖ |  พื้นท่ี ฉากละคร อาภรณ์ และผลมะเกลือ 

ประมวลภาพงาน 
เล่าขานต านานศาลายา ครั้งที่ ๑๖ ประจ าปี ๒๕๖๕ 
ตอน “ศาลายา - นครปฐมในวรรณกรรมร่วมสมัย” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย์ ดร.เขมฤทัย บุญวรรณ ประธานศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา                 
เป็นประธานในพิธบีวงสรวงพ่อปู่ขุนทุ่งเนื่องในการจัดงาน               

เล่าขานต านานศาลายา    ประจ าปี ๒๕๖๕  

 



ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์  | ๙๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประธานศูนย์สยามทรรศน์ศึกษากล่าวรายงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดร.กิตวิชัย ไชยพรศิริ นายอ าเภอพุทธมณฑล                        
ประธานในพิธีกล่าวเปดิงาน  



๙๘ |  พื้นท่ี ฉากละคร อาภรณ์ และผลมะเกลือ 

 

 

 

 

 

 

 

ดร.กิตวิชัย ไชยพรศิริ นายอ าเภอพุทธมณฑล  มอบรางวัลศาลายาสดุดี
แด่ คุณวันชัย สวัสดิ์แดง  ผู้ไดร้ับรางวัลศาลายาสดุดี                

ประจ าปี ๒๕๖๕ คร้ังที่ ๑๖ 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวิชญ์ เลี้ยงอิสสระ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่ผู้ได้รบัรางวัลศาลายาสดดุี  ประจ าปี 

๒๕๖๕ คร้ังที่ ๑๖  



ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์  | ๙๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประธานในพิธี ผู้บรหิารและวิทยากร ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองศาสตราจารย์.ดร.นัทธนัย ประสานนาม                                   
บรรยายน าเรื่อง “ซีรีส์วายกับมหาวิทยาลัยในฐานะพื้นที่จินตนาการ”    



๑๐๐ |  พื้นท่ี ฉากละคร อาภรณ์ และผลมะเกลือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองศาสตราจารย์.ดร.นัทธนัย ประสานนาม                                   
บรรยายน าเรื่อง “ซีรีส์วายกับมหาวิทยาลัยในฐานะพื้นที่จินตนาการ” 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิชา นิติสกุลวุฒิ รองคณบดีฝ่ายบริหาร      
และจัดการยุทธศาสตร์ มอบของที่ระลึกแด่                                
รองศาสตราจารย์.ดร.นัทธนัย ประสานนาม  



ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์  | ๑๐๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศการล้อมวงชวนคุยเสวนา เรื่อง “ศาลายา-นครปฐม          
ในวรรณกรรม พื้นที่กับความทรงจ าในสื่อบันเทิง”   



๑๐๒ |  พื้นท่ี ฉากละคร อาภรณ์ และผลมะเกลือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศการล้อมวงชวนคุยเสวนา เรื่อง “ศาลายา-นครปฐม                    
ในวรรณกรรม พื้นที่กับความทรงจ าในสื่อบันเทิง” 

  



ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์  | ๑๐๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยายกาศในการเสวนา เรื่อง “ศาลายา-นครปฐม                       
ในวรรณกรรม พื้นที่กับความทรงจ าในสื่อบันเทิง”  



๑๐๔ |  พื้นท่ี ฉากละคร อาภรณ์ และผลมะเกลือ 

โครงการเล่าขานต านานศาลายา ครั้งที่ ๑๖ ประจ าปี ๒๕๖๕   
ตอน “ศาลายา - นครปฐมในวรรณกรรมร่วมสมัย” 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ 
 ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

วันที่จัดกิจกรรม 
 วันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕   

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 ๑. เพื่อเผยแพร่และพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับชุมชนศาลายา 
 ๒. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ทัศนคติในเชิงมนุษยศาสตร์ระหว่าง
นักวิชาการ นักวิจัยชุมชน นักศึกษาและปราชญ์ชาวบ้าน 
 ๓. เพื ่อประกาศเกียรติคุณแก่ผู ้ได้รับรางวัล “ศาลายาสดุดี”  
ครั ้งที ่ ๑๐ ซึ ่งเป็นบุคคลหรือหน่วยงานที่สร้างคุณประโยชน์ให้อ าเภอ 
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

ลักษณะ/รูปแบบกจิกรรม 
๑. กิจกรรมบวงสรวงพ่อปู่ขุนทุ่ง 
๒. การบรรยายพิเศษ “ซีรีส์วายกับมหาวิทยาลัยในฐานะพื้นที่

จินตนาการ” 
๓. ศาลายาเสวนา ล้อมวงชวนคุย “ศาลายา-นครปฐมใน

วรรณกรรม พื้นที่กับความทรงจ าในสื่อบันเทิง” 
  

 



ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์  | ๑๐๕ 

ก าหนดการ  
๑๒.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. ลงทะเบียน 
๑๓.๐๐ - ๑๓.๑๕ น. พิธีเปิดโครงการ 
 พิธีมอบรางวัล “ศาลายาสดดุี” คร้ังที่  ๑๐ 

๑๓.๑๕ – ๑๔.๑๕ น. บรรยายพิเศษ “ซีรีส์วายกับมหาวิทยาลัยใน
ฐานะพื้นที่จินตนาการ” 

 วิทยากร : รศ.ดร.นัทธนัย ประสานนาม 
 (มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์) 
๑๔.๑๕ – ๑๔.๓๐ น. พักรับประทานอาหารวา่ง 

๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ศาลายาเสวนา ล้อมวงชวนคุย  
 “ศาลายา-นครปฐมในวรรณกรรม พ้ืนที่กับ

ความทรงจ าในสื่อบันเทิง” 
 ร่วมเสวนาโดย 
  รศ.ดร.นริทธิ์ สีตะสุวรรณ  
  (ผู้แตง่เรื่องสัน้ แม่น้ าบ้านยาย – นครชัยศร)ี 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน ์อินทรพร  
  (นักวิชาการด้านวรรณกรรม-วรรณคดีศึกษา) 
  คุณอมราพร แผ่นดินทอง  
  (ผู้เขียนบท Season Change) 
  คุณชลิดา เอ้ือบ ารุงจติ 
  (ผู้อ านวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 
 ด าเนินรายการโดย   
  ผศ.ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล 
  (คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล) 

๑๖.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. กิจกรรมฉายภาพยนตร์  “Seasons Change 
เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย” 

  



๑๐๖ |  พื้นท่ี ฉากละคร อาภรณ์ และผลมะเกลือ 

ประโยชน์ที่จะได้รับ 

 ๑. องค์ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ของพื้นที่นครปฐมได้รับการ
เผยแพร ่
 ๒. นักวิชาการ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปมีเวทีแลกเปลีย่นความรู้
และทัศนคติในเชิงวิชาการ 
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หนังสือชุด “เล่าขานต านานศาลายา” 

 ศาลายาศึกษา เป็นชุดโครงการที่มุ่งศึกษาเรียนรู้  วิจัยและ
เผยแพร่องค์ความรู้เชิงมนุษยศาสตร์ในพื้นที่พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
ทั้งแง่มุมทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวรรณคดี เพื่อให้เข้าใจ “ภูมิ
ปัญญา” และ “วิธีคิด” ของชาวบ้านในพื้นที่ดังกล่าว อันจักน ามาสู่การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นให้ยั่งยืนต่อไป 

         หนังสือชุด “ศาลายาศึกษา” เป็นงานเขียนทางวิชาการที่มีการ
สืบค้นข้อมูลและเอกลักษณ์ของท้องถิ่น จุดเด่นของการศึกษาเรื่องราว
ท้องถิ่นในหนังสือชุดนี้คือการให้ความส าคัญกับประวัติศาสตร์ลายลักษณ์ 
(written history) และประวัติศาสตร์บอกเล่า (oral history) ควบคู่กันไป 
โดยผู้ที่เข้ามาอาศัยใหม่ในพื้นที่ได้ “เข้าใจ” และ “ภาคภูมิใจ” ในพื้นที่ของ
ตน ผ่านการศึกษาประวัติศาสตร์ ภูมินาม ประเพณี พิธีกรรม และความเชื่อ
ท้องถิ่น ตลอดจนบุคคลส าคัญผู้มีคุณูปการต่อชุมชน 
 ปัจจุบันหนังสือชุด “เล่าขานต านานศาลายา” มีการจัดพิมพ์มา
อย่างต่อเนื่อง โดยก่อนหน้านี้มีการจัดพิมพ์ถึงล าดับที่ ๑๔  หนังสือ “พื้นที่ 
ฉากละคร อาภรณ์ และผลมะเกลือ : ฉากศาลายาในนวนิยายกับเครื่องแต่ง
กายจากภูมินาม” จึงจัดพิมพ์เป็นล าดับที่ ๑๕ (งานเล่าขานครั้งที่ ๑๕ และ 
๑๖) ในปัจจุบัน 

 
  

 



๑๐๘ |  พื้นท่ี ฉากละคร อาภรณ์ และผลมะเกลือ 

ปริทรรศนห์นังสือชุด “เล่าขานต านานศาลายา” 

 

 

เล่าขานต านานศาลายา ล าดับที่ ๑ 

 

  



ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์  | ๑๐๙ 

 

เล่าขานต านานศาลายา ล าดับที่ ๒  



๑๑๐ |  พื้นท่ี ฉากละคร อาภรณ์ และผลมะเกลือ 

 

เล่าขานต านานศาลายา ล าดับที่ ๓  



ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์  | ๑๑๑ 

 

เล่าขานต านานศาลายา ล าดับที่ ๔  



๑๑๒ |  พื้นท่ี ฉากละคร อาภรณ์ และผลมะเกลือ 

 

เล่าขานต านานศาลายา ล าดับที่ ๕ 

  



ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์  | ๑๑๓ 

  

เล่าขานต านานศาลายา ล าดับที่ ๖  



๑๑๔ |  พื้นท่ี ฉากละคร อาภรณ์ และผลมะเกลือ 

 

 

เล่าขานต านานศาลายา ล าดับที่ ๗  



ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์  | ๑๑๕ 

 

 

เล่าขานต านานศาลายา ล าดับที่ ๘ 

 

 

เล่าขานต านานศาลายา ล าดับที่ ๙  



๑๑๖ |  พื้นท่ี ฉากละคร อาภรณ์ และผลมะเกลือ 

 

เล่าขานต านานศาลายา ล าดับที่ ๑๐ 

 

 

เล่าขานต านานศาลายา ล าดับที่ ๑๑ - ๑๒  



ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์  | ๑๑๗ 

 

เล่าขานต านานศาลายา ล าดับที่ ๑๓ – ๑๔ 

 

ผู้สนใจสามารถแสกนอ่านหนังสือชุด “เล่าขานต านานศาลายา”                
จากเว็บไซต์ของศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา  คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

  



๑๑๘ |  พื้นท่ี ฉากละคร อาภรณ์ และผลมะเกลือ 
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